
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่  1 / 2567 

วันท่ี  5  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง 

 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย 

 

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น 
 

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง 
 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว 
 

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน 
 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม 
 

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร 
 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง 
 

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก 
 

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์ 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ
1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง 

 

2. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง 
 

3. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง  

4. นางลินดา  สามพิมพ์ เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ลินดา  สามพิมพ์ 
 

5. นายบัญญัติ  น้ำเต้าทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บัญญัติ  น้ำเต้าทอง  

6. นายวิทยา  สงา่เนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 วิทยา  สง่าเนตร  

7. นายปรีชา  สินใหม่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11   ปรีชา  เมืองไธสง  

8. นายสวงศ์  บุญแจ้ง ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านหมู่ที ่14 สวงศ์  บุญแจ้ง  

9. นายประนอม  วงศ์นิล ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านหมู่ที ่1 ประนอม  วงศ์นิล  

10. นายปรีชา  เมืองไธสง ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านหมู่ที ่15 ปรีชา  เมืองไธสง  

11. นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง นพนลัท  ใสลำเพาะ  

12. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

13. นายณฐาภพ  สุภีคำ หัวหน้าสำนักปลัด ณฐาภพ  สุภีคำ  

14. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรชำนาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล  

15. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

16. นายอดิศักดิ์  หนุนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อดิศักดิ์  หนุนจันทร์  

17. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

18. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้มาครบองค์ประชุมและที่ประชุม         
พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ        

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ทีเ่สนอใหม่   

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสามญั  ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖7                                                                          
       และกำหนดสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี   
       พ.ศ. ๒๕๖8  
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5.2  ญตัต ิ เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
       เพิ่มเติมฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2567 
5.3  ญตัต ิ เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

              เปลี่ยนแปลงฉบับที ่3  พ.ศ. 2567 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลดัเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง ครัง้ที่แลว้ครับ   

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1/2566     
เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  ๒๕๖6 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ      
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

 เสร็จสิน้แลว้ 
5. เรือ่ง ท่ีเสนอใหม่   
5.1 ญัตติ  เรื่อง  การขอขึน้ทะเบียนราชพัสดุ (กรมธนารักษ์) 

5.1.1 โรงเรียนบ้านซบัคะนงิ 
5.1.2 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ ์

5.2  ญตัต ิ เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
        เพิ่มเติมฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2566 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่3  

ประจำปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 3/2566 เมือ่วนัที่ 12 สิงหาคม 
2566  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
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วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

5.1 ญัตติ  เรื่อง  การขอขึน้ทะเบียนราชพัสดุ (กรมธนารักษ์) 
มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบยนิยอมในการถอนญัตติเรือ่งการขอขึ้นทะเบียน 

ที่ราชพัสด ุ จำนวน  10  เสียง 
มีมตไิม่เห็นชอบยินยอมในการถอนญตัตเิรื่องการขอขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสด ุ จำนวน    -   เสียง  

      งดออกเสียง จำนวน    1  เสียง 
5.2  ญตัต ิ เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพิ่มเติมฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2566 

    มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  2  พ.ศ. 2566   จำนวน  10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  2  พ.ศ. 2566  จำนวน  -   เสียง 

งดออกเสียง     จำนวน   1   เสียง 
    วาระที่ 6   วาระอื่นๆ 
    ปิดประชมุ เวลา  14.00  น. 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ   

ที่ประชุม    (ไม่มี)   

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมสภาฯ ด้วยครับ 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุสภาฯ  ขอให้ยกมือขึน้ครับ 
เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุมสภาฯ   จำนวน   10  เสยีง 
-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุสภาฯ  จำนวน      -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมตเิหน็ชอบในการรับรองรายงานการประชมุสภาฯ   จำนวน   10  เสยีง 
    ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุสภาฯ   จำนวน      -  เสียง 

งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ทีก่รรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

-ไม่ม-ี 
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ระเบียบวาระที่ 5    เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่) 
5.1 เรือ่ง กำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7                                                                             
และกำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖8 
 

นายบุญมี  ชนะชัย ประธานสภาฯ 
เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ   
รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯ  ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
 

นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่ม 

       สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังน้ี 
     ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  ๗) พ.ศ. 2562   
มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย    

แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่ม 
สมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  

มาตรา  53  วรรคสาม  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีการ 
กำหนดไม่เกินสิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก 
นายอำเภอ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2554)                           

ข้อที่  21  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นำความในข้อ  11  มาบังคับใช้โดยอนุโลม   

(ข้อ 11  (3)  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วันกับให้กำหนดวันเริ่มประชุม   
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนด     กี่วันเมื่อสภา
ท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา ฯ     
ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเลขานุการสภาฯ  เพิ่มเติมไหมครับ  (ไม่มี)   

      ถ้าไม่มีก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอเลยครับว่าจะกำหนดให้มีการประชุมสามัญ 
ประจำปี  พ.ศ. 2566  กี่สมัย  และกำหนดวันประชุมสมัยแรกประจำปี   
พ.ศ. 2567  เลยครับ   

 
 
 
 
 



 
-6- 

 
 

 

นางสาวสมร  ยาเคน    ดิฉันนางสาวสมร  ยาเคน  สมาชิกสภา อบต.โนนดินแดง  หมู่ที่  8  
ส. อบต. ม.8    ขอเสนอกำหนดให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7         

จำนวน  4  สมัย  แต่ละสมยัมีกำหนด  15  วนั  ดงันี ้
    (ซึ่งสมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปี  ๒๕๖7  ได้กำหนดไปแล้วระหว่างวนัที่   

5 - 19  กมุภาพันธ์ ๒๕๖7  มีกำหนด ๑๕  วัน  ตามมติที่ประชุมในการ 
ประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนดนิแดง ครัง้แรก  เมื่อวันที ่ 7   
กุมภาพันธ ์ ๒๕๖6)  
   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแตว่ันท่ี  13 – 27  เดอืนพฤษภาคม  2567   
   มีกำหนด  15  วัน 
   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแตว่ันท่ี  5 – 19  เดือนสิงหาคม  2567   
   มีกำหนด  15  วัน 
   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแตว่ันท่ี  22  เดือน  พฤศจิกายน 2567 
   - 6 เดอืน  ธันวาคม  2567  มกีำหนด  15  วัน 
   และขอเสนอวันท่ี  3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2568  เป็นวันประชุม 
   สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2568  มกีำหนด  15  วัน 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา ฯ    ขอผู้รับรอง  ๒  ท่าน  เชิญครับ 
    ๑.  นางประยง  จายไธสง    ส. อบต. หมู่ที่  5       
    ๒.  นายไสว  สาแก้ว     ส. อบต. หมู่ที่  7   
       มีสมาชิกทา่นใดเสนออกีหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม    -ไม่ม-ี 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำป ี 

       พ.ศ. ๒๕๖7 และกำหนดวนัประชมุสมัยแรก ประจำป ีพ.ศ. 2568  ดว้ยครับ 
ท่านใดมีมติเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7      
และกำหนดวันประชุมสมัยแรก ประจำป ีพ.ศ. 2568  ขอให้ยกมือขึน้ครับ  

 

มีมติเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7      
และกำหนดวันประชุมสมัยแรก ประจำป ีพ.ศ. 2568  จำนวน   10  เสียง 

 

ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการกำหนดสมัยประชมุสมัยสามัญ ประจำป ี 
พ.ศ. ๒๕๖7  และกำหนดวนัประชุมสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568   
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั    

มีมติไม่เห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7      
และกำหนดวันประชุมสมัยแรก ประจำป ีพ.ศ. 2568  จำนวน  -  เสียง 

 

งดออกเสียง จำนวน    1   เสียง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7      
และกำหนดวันประชุมสมัยแรก ประจำป ีพ.ศ. 2568   
จำนวน   10  เสยีง 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7  จำนวน  4  สมัย   
แต่ละสมัยมกีำหนด  15  วนั  ดังนี้  (ซึง่สมัยสามญั  สมัยแรก  ของปี  ๒๕๖7   
ได้กำหนดไปแล้วระหว่างวนัที่  5 - 19  กมุภาพันธ ์๒๕๖7  มีกำหนด ๑๕  วัน  
ตามมติทีป่ระชุมในการประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนดนิแดง ครัง้แรก  
เมื่อวนัที่  7  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖6)  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันท่ี  13 – 27  เดือนพฤษภาคม  2567   
มีกำหนด  15  วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันท่ี  5 – 19  เดอืนสงิหาคม  2567   
มีกำหนด  15  วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันท่ี  22  เดอืน  พฤศจิกายน 2567 
- 6 เดอืน  ธันวาคม  2567  มีกำหนด  15  วัน 
และขอเสนอวันท่ี  3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2568  เป็นวันประชุม 
สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2568  มีกำหนด  15  วนั 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7      
และกำหนดวันประชุมสมัยแรก ประจำป ีพ.ศ. 2568  

จำนวน      -  เสียง 

 

งดออกเสียง จำนวน    1   เสียง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ        
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  ถ้าไมม่ีกระผมกข็อพัก 
การประชมุเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเลยนะครบั  
 

 

**************พักรับประทานอาหารกลางวนั ************** 
 
 

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ 
ขอเชิญสมาชกิสภาฯ เขา้ห้องประชุมเมื่อครบเวลาพักเบรกการประชุม

และนับสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม  ขอเชญิประธานสภาดำเนินการประชมุ  
ตามระเบียบวาระต่อไปเลยค่ะ 
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5.2  ญัตติ  เรือ่ง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2567 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 –  
2570)  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญทา่นนายกชีแ้จงเลยครบั 
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง 
   ขอเสนอญตัต ิ เรื่อง  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  

เพิ่มเติมฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567  เพื่อพิจารณาดงันี้  

     หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  22/1  
เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นใหเ้ป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณา  ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นตามวรรคหนึ ่งได้ร ับความ
เห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  โดยเปิดเผย       ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  นั้น 

 

     เหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570)   ไปแล้วนั้น  แต่มีบางรายการมีความจำเป็นต้องมีการ
เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง  เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการจึงมี
ความเป็นต้องขอเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  เพิ่มเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2567   

ในส่วนของรายละเอียดเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงเลยครับ 
 

เจ้าหน้าที่ อบต.   ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดแผนพฒันาท้องถิน่  
(พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2567 มีสมาชกิท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ 

 

ที่ประชุม   ไม่ม ี 
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
   ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2567    
สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

-มีมติเห็นชอบในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567   จำนวน  10  เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่หน็ชอบในแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2567  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

-มีมติไม่เห็นชอบในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567   จำนวน     -  เสียง 

-งดออกเสียง    จำนวน  1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567   จำนวน  10  เสยีง 

 

มีมตไิม่เห็นชอบในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567   จำนวน     -  เสียง 

 

-งดออกเสียง    จำนวน  1  เสียง 

 
 

5.3  ญัตติ  เรือ่ง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2567 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 –  
2570)  เปลี่ยนแปลงฉบับที่  3  พ.ศ. 2567  ในสว่นของรายละเอียด 
ขอเชิญท่านนายกชีแ้จงเลยครับ 
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง 
   ขอเสนอญตัต ิ เรื่อง  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  

เปลี่ยนแปลงฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567  เพื่อพิจารณาดงันี้ 
  

     หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  22/1  
เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นใหเ้ป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณา  ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นตามวรรคหนึ ่งได้ร ับความ
เห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  นั้น 
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     เหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570)   ไปแล้วนั้น  แต่มีบางรายการมีความจำเป็นต้องมีการ
เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง  เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการจึงมี
ความเป็นต้องขอเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)  เปลี่ยนแปลงฉบับที่  3  พ.ศ. 2567   

ในส่วนของรายละเอียดเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงเลยครับ 
 

เจ้าหน้าที่ อบต.   ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงในสว่นของรายละเอียดแผนพฒันาท้องถิน่  
(พ.ศ.2566 – 2570) เปลีย่นแปลงฉบับที่  3  พ.ศ. 2567  มีสมาชิก 
ท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครบั 

 

ที่ประชุม   ไม่ม ี 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
   ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงฉบับที่  3  พ.ศ. 2567   
สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
เปลี่ยนแปลงฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567  ขอให้ยกมอืขึน้ครับ 

-มีมติเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  
เปลี่ยนแปลงฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567     จำนวน   10  เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไมเ่หน็ชอบในแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2566 – 2570) เปลีย่นแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2567 ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  
เปลี่ยนแปลงฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567   จำนวน      -  เสียง 

-งดออกเสียง    จำนวน    1  เสยีง 

 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  
เปลี่ยนแปลงฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567   จำนวน   10  เสยีง 

มีมตไิม่เห็นชอบในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
เปลี่ยนแปลงฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567   จำนวน     -  เสียง 
งดออกเสียง        จำนวน    1  เสียง 

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอทำการ 
ปิดประชุมเลยนะครับและขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่  9  กุมภาพันธ์  ๒๕๖7                 

    เวลา  09.00  น. โดยไม่ส่งหนังสือเชิญประชุมครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 
ประชมุในวนันีค้รับ   
 

ปิดประชุม    เวลา  15.00  น. 
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ลงชื่อ      เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์) 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายไสว  สาแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่7 

 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายสมศรี  บินรัมย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่12 
 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายบญุส่ง  เจ๊กนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่15 

 
 

 - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  
สมัยที่  1 ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 1 / 2567  ในวนัที่  5  เดอืน  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2567  เป็นที่
เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว    
 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
        (นายบญุมี  ชนะชัย) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่  2 / 2567 

วันท่ี  9  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง 

 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย 

 

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น 
 

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง 
 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว 
 

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน 
 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม 
 

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร 
 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง 
 

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก 
 

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์ 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ
1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง 

 

2. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง 
 

3. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง  

4. นางลินดา  สามพิมพ์ เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ลินดา  สามพิมพ์ 
 

5. นายบัญญัติ  น้ำเต้าทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บัญญัติ  น้ำเต้าทอง  

6. นายวิทยา  สงา่เนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 วิทยา  สง่าเนตร  

7. นายปรีชา  สินใหม่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11   ปรีชา  เมืองไธสง  

8. นายสวงศ์  บุญแจ้ง ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านหมู่ที ่14 สวงศ์  บุญแจ้ง  

9. นายประนอม  วงศ์นิล ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านหมู่ที ่1 ประนอม  วงศ์นิล  

10. นายปรีชา  เมืองไธสง ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านหมู่ที ่15 ปรีชา  เมืองไธสง  

11. นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง นพนลัท  ใสลำเพาะ  

12. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

13. นายณฐาภพ  สุภีคำ หัวหน้าสำนักปลัด ณฐาภพ  สุภีคำ  

14. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรชำนาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล  

15. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

16. นายอดิศักดิ์  หนุนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อดิศักดิ์  หนุนจันทร์  

16. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

17. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้มาครบองค์ประชุมและที่ประชุม         

พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ        

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ทีเ่สนอใหม่   

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  ขอถอนญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำป ี
       งบประมาณ พ.ศ. 2567 และการขอเปดิประชมุสภาสมัยวิสามญั  
       สมัยที่  1   
5.2  ญตัต ิ เรื่อง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายขาดเงนิสะสมประจำปี 
                       งบประมาณ พ.ศ. 2567  
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5.3  ญตัต ิ เรื่อง  ขอดำเนนิกิจการนอกเขต อบต.โนนดินแดง             

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลดัเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง   

ครั้งทีแ่ล้วครับ   
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 1/2567     
เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  ๒๕๖7 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ      
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

 เสร็จสิน้แลว้ 
5. เรือ่ง ท่ีเสนอใหม่   
5.1  ญตัต ิ เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสามญั  ประจำป ี 
พ.ศ. ๒๕๖7 และกำหนดสมัยประชุมสามญั  สมัยแรก  ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖8  

5.2  ญตัต ิ เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
       เพิ่มเติมฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2567 

5.2  ญตัต ิ เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
        เปลี่ยนแปลงฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2567 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่4  

ประจำปี  พ.ศ. 2566  ครัง้ที่ 1/2566 เมือ่วนัที่  4 ธันวาคม  
2566  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

5.1 ญัตติ  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสามญั  ประจำป ี 
พ.ศ. ๒๕๖7 และกำหนดสมัยประชุมสามญั  สมัยแรก   
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖8 
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มติที่ประชมุ มีมติเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. 2567  และกำหนดวนัประชุมสมัยแรก  ประจำป ี  
พ.ศ. 2568  จำนวน  10  เสียง   
สมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7         
จำนวน  4  สมัย  แต่ละสมยัมีกำหนด  15  วนั  ดงันี ้
(ซึ่งสมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปี  ๒๕๖7  ได้กำหนดไปแล้ว
ระหว่างวันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7  มีกำหนด ๑๕ วัน  
ตามมติทีป่ระชุมในการประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบล
โนนดนิแดง ครัง้แรก  เมื่อวนัที่  7  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6)  
สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๒  ตั้งแต่วนัที่ 13 – 27   
เดือน พฤษภาคม  2567  มีกำหนด  15  วนั 
 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3  ตั้งแต่วนัที่ 5 – 19   
เดือน สิงหาคม  2567  มกีำหนด  15  วนั 
 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 4  ตั้งแต่วนัที่ 22 เดือน พฤศจิกายน –  
6 เดือน ธนัวาคม  2567  มีกำหนด  15  วนั 
 

     และวันที ่ 3  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2568  เป็นวันประชุม 
     สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2568  มกีำหนด  15  วนั 
 

มีมติไมเ่ห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   
ประจำปี พ.ศ. 2567  และกำหนดวันประชุมสมัยแรก   
ประจำปี พ.ศ. 2568  จำนวน    -   เสียง  

      งดออกเสียง  จำนวน  1  เสียง 
5.2  ญตัต ิ เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพิ่มเติมฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2567 

    มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567   จำนวน  10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567  จำนวน  -   เสียง 

งดออกเสียง     จำนวน   1   เสียง 
 

5.3  ญตัต ิ เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2567 

    มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)  
เปลี่ยนแปลงฉบบัที่  3  พ.ศ. 2567   จำนวน  10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบบัที่ 3 พ.ศ.2567 จำนวน  -  เสียง 

งดออกเสียง     จำนวน   1   เสียง 
    วาระที่ 6   วาระอื่นๆ 
    ปิดประชมุ เวลา  15.00  น. 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ   
ที่ประชุม    (ไม่มี)   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุฯ  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุมฯ จำนวน   10  เสยีง 
-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุฯ จำนวน      -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน   1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุมฯ  จำนวน   10  เสยีง 
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุฯ   จำนวน      -  เสียง 
งดออกเสียง       จำนวน     1  เสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ทีก่รรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

-ไม่ม-ี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่)    
     5.1 ญัตติ  เรือ่ง ขอถอนญัตตกิารพิจารณาจ่ายขาดเงนิสะสม  ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2567  และขอให้เปดิประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
    ด้วยท่านนายกได้ยื่นญัตติในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   

ตามแบบเสนอญัตติ  เมื ่อวันที่   11  มกราคม  2567  จำนวน  5  โครง         
ยื่นญัตติเมื่อวันที่  17  มกราคม  2567  จำนวน  5  โครงการ  ซึ่งการยื่นญัตติ
ทั้ง  2  ครั้ง  เป็นโครงการที่มีรายละเอียดเหมือนเดิมทั้ง  2  ครั้ง และไม่มี
เอกสารแจ้งตามแนบท้าย  คือไม่มีรูปแบบ  ประมาณการ รายละเอียดโครงการ
และท่านนายกได้ทำหนังสือแจ้งขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและขอให้เปิดการ
ประชุม    สมัยวิสามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ขอนำเรียนว่าโครงการที่ยื่นเสนอ
ญัตติมาจำนวน  5  โครงการ  เป็นโครงการที่พึ่งจะดำเนินโครงการปรับเกรด
เกลี่ยไป   เมื่อปลายเดือนธันวาคม  2566  และสภาพถนนยังคงสามารถใชก้าร
ได้ดีและมิใช่โครงการที่ต้องแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน  ตามที่ระบุว่าเป็นการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  กระผมจึงได้บรรจุญัตติเข้าสู่การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2567  โดยสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 
5 กุมภาพันธ์  2567  ได้บรรจุญัตติในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลโนนดินแดง  ซึ ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  โดยตรง (แผนผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาเมื่อวันที่  24  มกราคม  2567)  ในส่วนของรายละเอยีด
ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงข้อมูลญัตติที่ยื่นเสนอเลยครับ 
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นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ทรงเกรียติทุกท่าน   

ตามบันทึกข้อความ  เรื่อง  ขอถอนญตัต ิ เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอให้เปดิประชมุสมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1      
เรียน   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย บันทึกข้อความ  ที ่บร 73901/4  ลงวนัที่  1  กุมภาพันธ์  
2567  

ตามที่ข้าพเจ้านายอ่อน  จิตรคง  ได้ยื่นขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  และขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ  
สมัยที่  1  ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ไปแล้วเมื่อ
วันที่  11  เดือนมกราคม  2567  และวันที่  17  เดือนมกราคม  2567  นั้น 
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนและการดำเนินการเอกสารไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน
จึงขอถอนญัตติในการขออนุม ัต ิจ ่ายขาดเง ินสะสมประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2567  และขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ไปแล้วเมื่อวันที่  11  เดือนมกราคม  
2567  และวันที่  17  เดือนมกราคม  2567   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537   
(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  7  พ.ศ. 2562)  มาตรา ๕๕  

หลักการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก ็บร ักษาเง ิน  และการตรวจเง ินขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2566  ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เหตุผล  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้แทน
ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ว่ามีถนนหลายสายชำรุดเสียหายไม่สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร
เป็นไปด้วยความยากลำบาก  ดังนั้น  เพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อนและ
เพิ่มพูนรายได้แก่ราษฎรในพื้นที ่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และ
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์ตอ่หน่วยงานและประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างสูงสุด  จึงมีความจำเป็นต้องเสนอโครงการตามงบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2567  ดังมีรายละเอียดแต่ละโครงการ  ดังนี้ 
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1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่้าน  (คุม้ทหารผ่านศึก)  
หมู่ที่  9  บ้านโนนดนิแดง  ตำบลโนนดนิแดง  อำเภอโนนดินแดง   
จังหวดับรุีรัมย ์
ปริมาณงาน  ผวิจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  199.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไมน่้อยกวา่  796.00  ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงกำหนด)     

งบประมาณ  451,000  บาท   

(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570  เพิ่มเติม  (ฉบับที ่1)  
พ.ศ. 2566 หนา้  7  โครงการที่  13)  

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่้าน  ซอย  3  หมู่ที ่ 13  
บ้านโนนดนิแดง  ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดนิแดง  จังหวัดบุรรีัมย์ 
ปริมาณงาน  ผวิจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  90.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไมน่้อยกวา่  360.00  ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงกำหนด)     

งบประมาณ  202,000  บาท   

(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570  เพิ่มเติม  (ฉบับที ่1)  
พ.ศ. 2566 หนา้ 12 โครงการที่  33)  

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่้าน  หมู่ที่  15   
บ้านโนนดนิแดง  ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดนิแดง  จังหวัดบุรรีัมย์ 
ปริมาณงาน  ผวิจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  130.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไมน่้อยกวา่  520.00  ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงกำหนด)     

งบประมาณ  290,000  บาท   

(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570  เพิ่มเติม  (ฉบับที ่1)  
พ.ศ. 2566 หนา้ 17 โครงการที่  57)  
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่้าน  หมู่ที่  7   
บ้านโนนดนิแดง  ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดนิแดง  จังหวัดบุรรีัมย ์
ปริมาณงาน  ผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  170.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไมน่้อยกวา่  850.00  ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงกำหนด)     

งบประมาณ  481,000  บาท   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2566 หน้า  10  โครงการที่  30) 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่้าน  หมู่ที่  10   
บ้านซับสมบูรณ ์ ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดนิแดง  จังหวัดบุรรีัมย์ 
ปริมาณงาน  ผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  170.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไมน่้อยกวา่  850.00  ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนดนิแดงกำหนด)     

งบประมาณ  481,000  บาท   

(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570  เพิ่มเติม  (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2566 หนา้ 13 โครงการที่  44)  
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กระผมนายอ่อน  จิตรคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ขอเรียน
ชี้แจงท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  ว่ากระบวนการทางเวลา
ในการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญอาจจะคาบเกี่ยวกับการประชุมสภาสมัย
สามัญ  เพราะฉะนั้นกระผมนายอ่อน  จิตรคง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนดินแดง  ขอถอนญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  และขอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนดินแดง     
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ตามที่ทา่นนายก อบต.โนนดินแดง ชีแ้จงรายละเอียดมามีสมาชกิท่านใดจะ 
สอบถามหรอืเพิ่มเติมไหมครับ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีขอเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจง 
ในส่วนของระเบียบเลยครับ 
 

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ ปลัด อบต. โนนดินแดง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการบงัคับการประชมุสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2554) 
ข้อ  55  การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติหรือการแก้ไขข้อความในญัตติ        
ร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ  การขอถอนชื่อ
จากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้        
เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว  ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม
สภาท้องถิ ่นหรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความ
ยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ตามที่ทา่นปลดั อบต. ชีแ้จงรายละเอียดมามีสมาชกิท่านใดจะสอบถามหรือ 
เพิ่มเติมไหมครบั  
 

ที่ประชุม   ไม่ม ี
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
  ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นขอถอนญตัติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567  และขอให้เปดิประชมุสภาสมัยวิสามญั สมัยที่ 1 
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอมติ 
ที่ประชมุเลยนะครบั 
 

-ท่านใดมีมติเห็นชอบในการขอถอนญตัตกิารพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสม   
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  และขอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
สมัยที ่ 1  ขอให้ยกมือขึน้ครับ 

-มีมติเห็นชอบในการขอถอนญตัติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม    
 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  และขอให้เปิดประชุมสภาสมัย 
 วิสามัญ  สมัยที่  1   จำนวน   10  เสยีง 
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-ท่านใดมีมติเห็นชอบในการขอถอนญตัตกิารพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  และขอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
สมัยที่  1  ขอให้ยกมือขึน้ครับ 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในขอถอนญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม   
 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  และขอให้เปิดประชุมสภาสมัย 
 วิสามัญ  สมัยที่  1   จำนวน    -  เสียง 

งดออกเสียง   จำนวน    1  เสียง 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการขอถอนญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2567  และขอให้เปดิประชมุสภาสมัยวิสามญั  สมัยที่  1  
 จำนวน   10  เสยีง 

มีมติไม่เห็นชอบในขอถอนญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  และขอให้เปดิประชมุสภาสมัย วิสามัญ  สมัยที ่ 1  

 จำนวน    -  เสียง 
    งดออกเสียง   จำนวน   1  เสียง 
 

5.2 ญัตติ  เรือ่ง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
   พ.ศ. 2567  

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่าน 
นายกชีแ้จงเลยครับ 
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต. 
ข้าพเจ้านายอ่อน  จติรคง  ขอเสนอญตัต ิเรื่อง  ขอมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อพิจารณาดังนี ้ 

หลักการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน      

การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น             
พ.ศ. 2566  ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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เหตุผล  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้แทน
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ว่ามีถนนหลายสายชำรุดเสียหาย  ไม่สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  รวมทั้งการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรของ
เกษตรกรเป็นไปด้วยความยากลำบาก  ดังนั้น  เพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อน
และเพิ่มพูนรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และ
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์ตอ่หน่วยงานและประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างสูงสุด  จึงมีความจำเป็นต้องเสนอโครงการตามงบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2567  ดังมีรายละเอียดแต่ละโครงการ  ดังนี้ 
 

1.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตรหมูท่ี่ 11  บ้านซบัคะนิง  
ตำบลโนนดนิแดง  อำเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,800.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 9,000.00  ตารางเมตร  
พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย  ตดิตัง้ป้ายโครงการ 
(ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)    งบประมาณ  400,000  บาท   

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ  

ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลงัชี้แจงเรื่องเงนิอุดหนนุเลยครับ 
 

นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง 

เงินสะสมตามบญัชีเงินฝากธนาคาร         13,333,454.96 บาท 
ณ 30 ก.ย.2566          

    หักเงนิสมทบทุนเงินทนุส่งเสริมกิจการ อบต. 5%            666,672.75 บาท 
    หักสำรองบุคลากร 3 เดอืน                            3,796,993.00 บาท 
      หักสำรอง (กรณีสาธารณภัย) 15%          4,800,000.00 บาท 
    รวมหักสมทบเงนิทนุฯ และสำรองตามข้อ 97 (3)        9,263,665.75 บาท 
    เงินสะสมคงเหลือ            4,069,789.21 บาท 
    บวกเงนิสะสมที่เหลือจากการอนมุัตหิลังกอ่หนี้ผูกพันแล้ว       4,286.90 บาท 
    บวกรบัคืนเงนิรายจ่าย/รายได้ขา้มปงีบประมาณ        6,864.00 บาท 

ตกเป็นเงินสะสม 
บวกเงนิทนุสำรองเงนิสะสม ณ วนัที่ 30 ก.ย.2566   18,121,887.99 บาท

 คงเหลอืเงนิสะสมที่นำไปใชไ้ด ้          22,202,828.10 บาท
 ยอดที่ขออนุมตัิจ่ายขาดครั้งนี้                400,000.00 บาท 

ยอเงินคงเหลือหลงัอนมุัต ิ         21,802,828.10 บาท 
 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายได้นะครับ  
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นายสมบูรณ์  สินพูน  ส. อบต. ม. 11  

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกรียติทกุท่าน  ถนนที่จะดำเนนิการ
นั้นได้เกิดการชำรุดเสียหายอย่างมาก  ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก  จึงขอความ
อนุเคราะห์สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดงในการพิจารณาอนมุัต ิ
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้สญัจรไปมาได้สะดวกครบั 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
    มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอมติ 

ที่ประชมุในการพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตรหมู่ที่ 11  บ้านซับคะนงิ   
ตำบลโนนดนิแดง  อำเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย ์
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,800.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 9,000.00  ตารางเมตร  
พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย  ตดิตัง้ป้ายโครงการ 
(ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)    งบประมาณ  400,000  บาท   

เลยนะครับ 
-ท่านใดมีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
โครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตรหมู่ที่ 11  บ้านซับคะนงิ   
ตำบลโนนดนิแดง  อำเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย์  ขอให้ยกมือขึน้ครับ 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมประจำปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2567  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตรหมู่ที ่11     
บ้านซับคะนงิ  ตำบลโนนดนิแดง  อำเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์ 

 จำนวน   10  เสียง 
-ท่านใดมีมติไม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตรหมู่ที ่11   
บ้านซับคะนงิ  ตำบลโนนดนิแดง  อำเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์   
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตรหมู่ที ่11     
บ้านซับคะนงิ  ตำบลโนนดนิแดง  อำเภอโนนดนิแดง  จังหวดับรุีรัมย์ 

 จำนวน    -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน   1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2567   
โครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตรหมู่ที่  11  บ้านซับคะนงิ   
ตำบลโนนดนิแดง  อำเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย์  จำนวน   10  เสียง 
มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
โครงการซ่อมแซมถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตรหมู่ที่  11  บ้านซับคะนงิ   
ตำบลโนนดนิแดง  อำเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรรีัมย์  จำนวน    -  เสียง 

 งดออกเสียง   จำนวน   1  เสียง 
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   5.3 ญัตติ  เรือ่ง  ขออนุมัติทำกิจการนอกเขต อบต.โนนดินแดง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ตามที่ท่านนายกได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขออนุมัติทำกิจการนอกเขต   

       อบต.โนนดินแดง  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านนายกชี้แจงเลยครับ 
 

นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต.โนนดินแดง 
ข้าพเจ้านายอ่อน  จิตรคง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติทำกิจการนอกเขต  
อบต.โนนดินแดง  เพื่อพิจารณาดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทิศตะวันตก   
หมู่ที่  1  บ้านโนนดินแดง  ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง   
จังหวัดบุรีรัมย์  

   ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  15.00  เมตร   
   หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  75.00  เมตร  
   งบประมาณ  43,000  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทิศตะวันออก   
หมู่ที่  1  บ้านโนนดินแดง  ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง   
จังหวัดบุรีรัมย์  

   ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  14.00  เมตร   
   หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  70.00  เมตร 
   งบประมาณ  40,000  บาท 

 

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร 
บ้านโนนดินแดง  หมู่ที่  1  ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง   
จังหวัดบุรีรัมย์  

   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  100.00  เมตร   
   หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  500.00  ตารางเมตร 
   พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย  ติดตั้งป้ายโครงการ  (ตามแบบ อบต. กำหนด) 
   งบประมาณ  51,000  บาท 

 

4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร 
บ้านโนนดินแดง  หมู่ที่  1  ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง   
จังหวัดบุรีรัมย์  

   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  30.00  เมตร   
   หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  150.00  ตารางเมตร 
   พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย  ติดตั้งป้ายโครงการ  (ตามแบบ อบต. กำหนด) 
   งบประมาณ  34,000  บาท 

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ  

ตามที่ทา่นนายกีแ้จงมามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั 
 

ที่ประชุม     ไม่ม ี
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ  

    ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเลยครับ 
 

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์    เลขานุการสภาฯ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์ารบริหารสว่นตำบล พ.ศ. 2537   
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบบัที่ 7 ) พ.ศ. 2562   

     มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพฒันา 
ตำบลทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรม 

มาตรา  67  ภายใตบ้ังคบัแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มี
หน้าทีต่้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี ้ 

1. จัดให้มแีละบาํรุงทางน้ำและทางบก  
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ 

รวมทัง้การกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3. ป้องกนัโรคและระงับโรคติดต่อ  
4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
5. ส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตร ีเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ  
7. คุ้มครอง ดูแลและบํารงุรกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่และวัฒนธรรมอนั

ดีของท้องถิ่น  
9. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ

หรือบคุลากรใหต้ามความจำเป็นและสมควร 
มาตรา  68  ภายใตบ้ังคบัแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล       

มีหนา้ที่ต้องทำในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตำบล  ดังนี้  
1. ให้มนี้ำเพื่อการอปุโภค  บริโภค  และการเกษตร  
2. ให้มแีละบํารงุไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน่  
3. ให้มแีละบํารงุรักษาทางระบายนำ้  
4. ให้มแีละบํารงุสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ  
5. ให้มแีละสง่เสรมิกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
6. ส่งเสริมใหม้ีอตุสาหกรรมในครอบครวั  
7. บํารุงและสง่เสรมิการประกอบอาชีพราษฎร  
8. การคุ้มครองดแูลและรกัษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ 

ของแผ่นดิน  
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององคก์ารบริหารสว่นตำบล  
10. ใหม้ีตลาด  ท่าเทียบเรอื  และท่าข้าม  
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย ์ 
12. การท่องเที่ยว  
13. การผงัเมือง 
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มาตรา  73  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  เพื่อกระทำ
กิจการร่วมกันได้  ทั้งนี้  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล  องค์การบริหาร
ส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ ่นที ่เกี ่ยวข้อง  และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน 

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกทา่ใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ (ไม่มี)  หากไม่มีสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดจะสอบถามผมก็จะขอมติในทีป่ระชุมในการขออนุมัตทิำกิจการนอกเขต 
อบต.โนนดนิแดง  ขอเชญิสมาชิกลงมตคิรับ 

 

      สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบ / ยินยอม ในการขออนมุัติทำกิจการนอกเขต   
อบต.โนนดนิแดง  จำนวน  4  โครงการ  ขอให้ยกมือขึน้ครบั 
 

มีมติเห็นชอบ/ยินยอมในการขออนุมตัิทำกิจการนอกเขต อบต.โนนดินแดง  
จำนวน  4  โครงการ  จำนวน   10  เสยีง 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบ / ยินยอม ในการขออนุมตัิทำกิจการนอกเขต  
อบต.โนนดนิแดง  จำนวน  4  โครงการ  ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

 

          มีมติไม่เห็นชอบ/ยินยอมในการขออนมุัติทำกิจการนอกเขต อบต.โนนดนิแดง  
   จำนวน  4  โครงการ  จำนวน     -   เสียง 

 

   งดออกเสยีง    จำนวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ/ยินยอมในการขออนุมตัิทำกิจการนอกเขต อบต.โนนดินแดง   
จำนวน  4  โครงการ จำนวน   10  เสยีง 

 

มีมติไม่เห็นชอบ/ยินยอมในการขออนมุัติทำกิจการนอกเขต อบต.โนนดินแดง  
จำนวน  4  โครงการ จำนวน     -   เสียง 
งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผมขอนดั
ประชมุอีกครั้งในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2567  โดยไม่ส่งหนังสือเชิญประชมุนะ
ครับ  ขอบคุณทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
โนนดนิแดงทุกท่าน  กระผมขอปดิประชุมครับ 

 
ปิดประชุม    เวลา  15.00  น. 
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ลงชื่อ      เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์) 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายไสว  สาแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่7 

 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายสมศรี  บินรัมย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่12 
 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายบญุส่ง  เจ๊กนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่15 

 
 

 - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  
สมัยที่  1 ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 2 / 2567  ในวนัที่  9  เดอืน  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2567  เป็นที่
เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว    

  
 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
        (นายบญุมี  ชนะชัย) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่  3 / 2567 

วันท่ี  19  เดือน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2567  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง 

 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย 

 

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น 
 

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง 
 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว 
 

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน 
 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม 
 

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร 
 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง 
 

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก 
 

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์ 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ
1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง 

 

2. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง 
 

3. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง  

4. นางลินดา  สามพิมพ์ เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ลินดา  สามพิมพ์ 
 

5. นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง นพนลัท  ใสลำเพาะ  

6. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

7. นายณฐาภพ  สุภีคำ หัวหน้าสำนักปลัด ณฐาภพ  สุภีคำ  

8. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรชำนาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล  

9. นางสาวอังคณา  จารุวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อังคณา  จารุวงศ์  

11. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

12. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

13. นายอดิศักดิ์  หนุนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อดิศักดิ์  หนุนจันทร์  

14. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  

     
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงได้มาครบองค์ประชุม  และที่ประชุม         
พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ        

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ท่ีเสนอใหม่   

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายขาดเงนิสะสมประจำปี 
                       งบประมาณ พ.ศ. 2567  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลดัเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง   

ครั้งทีแ่ล้วครับ   
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 2/2567     
เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  ๒๕๖7 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ      
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

 เสร็จสิน้แลว้ 
5. เรือ่ง ท่ีเสนอใหม่   
5.1  ญตัต ิ เรื่อง  ขอถอนญัตติเรื่องการพิจารณาจา่ยขาดเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  และการขอเปดิประชุม
สภาสมัยวิสามญั สมัยที่ 1    

5.2  ญตัต ิ เรื่อง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายขาดเงนิสะสมประจำปี 
                       งบประมาณ พ.ศ. 2567 
5.3  ญตัต ิ เรื่อง  การขอดำเนินกิจการนอกเขต อบต.โนนดินแดง 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่1  

ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครัง้ที่ 1/2567 เมือ่วนัที่  5 
กุมภาพันธ ์ 2567  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขอถอนญตัติเรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงนิ
สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  และการขอเปดิประชุม
สภาสมัยวิสามญั สมัยที่ 1  

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการขอถอนญัตติเรื่องการพิจารณาจา่ยขาด 
เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  และการขอเปิด
ประชมุสภาสมัยวิสามญั สมยัที่  1  จำนวน  10  เสียง   
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มีมตไิม่เห็นชอบในการขอถอนญตัตเิรื่องการพิจารณาจา่ยขาด
เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  และการขอเปิด
ประชมุสภาสมัยวิสามญั สมยัที่  1  จำนวน    -   เสียง  

      งดออกเสียง  จำนวน  1  เสียง 
 

5.2  ญตัต ิ เรื่อง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายขาดเงนิสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการขอมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จำนวน  10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการขอมติเหน็ชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จำนวน  -   เสียง 

งดออกเสียง     จำนวน   1   เสียง 
 

5.3  ญตัต ิ เรื่อง  การขอดำเนินกิจการนอกเขต อบต.โนนดินแดง 
มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบ / ยินยอม ในการขออนมุัติการขอดำเนนิกิจการ 

นอกเขต อบต.โนนดินแดง  จำนวน  10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบ / ยินยอม ในการขออนุมตัิการขอดำเนนิกิจการ 
นอกเขต อบต.โนนดินแดง   จำนวน  -  เสียง 

งดออกเสียง     จำนวน   1   เสียง 
    วาระที่ 6   วาระอื่นๆ 
    ปิดประชมุ เวลา  15.00  น. 
 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ   

ที่ประชุม    (ไม่มี)   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม จำนวน   10  เสียง 
-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ จำนวน      -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน   1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมตเิหน็ชอบในการรับรองรายงานการประชมุ   จำนวน   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน      -  เสียง 
    งดออกเสียง       จำนวน     1  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ทีก่รรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

-ไม่ม-ี 

 
 

5.1 ญัตติ  เรือ่ง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
   พ.ศ. 2567  

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่าน 
นายกชีแ้จงเลยครับ 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต. 
ข้าพเจ้านายอ่อน  จติรคง  ขอเสนอญตัต ิเรื่อง  ขอมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อพิจารณาดังนี ้ 

หลักการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที่4)     
พ.ศ. 2561  ข้อ  97  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้       
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เหตุผล  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้แทนชุมชน
และประชาชนในพื้นที่  ว่ามีถนนหลายสายชำรุดเสียหายไม่สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย  รวมทั ้งการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรของ
เกษตรกรเป็นไปด้วยความยากลำบาก  ดังนั้น  เพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อน
และเพิ ่มพูนรายได้แก่ราษฎรในพ้ืนที ่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย        
และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
ประชาชนในพื ้นที ่อย่างสูงสุด  จ ึงมีความจำเป็นต้องเสนอโครงการตาม
งบประมาณจ่ายขาดเง ินสะสมประจำปี พ.ศ. 2567  ด ังม ีรายละเอียด            
แต่ละโครงการ  ดังนี้ 
 

1.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที่  1   
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,450.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 7,250.00  ตารางเมตร  
งบประมาณทั้งสิ้น  256,000  บาท  
 
2.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังเขา้แปลงเกษตร  บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที่  1                                                                          
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  800.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 3,200.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  214,000  บาท 
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3.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย  10  บา้นซับคะนงิ  
หมู่ที่  11 
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  400.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 1,600.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  80,000  บาท 
 

4.โครงการขดุลอกอ่างเก็บน้ำซบัคะนิง หมู่ที่ 11  บ้านซับคะนงิ   
กว้าง  45.00  เมตร  ยาว  210.00  เมตร  ลึก  2.00  เมตร 
มีปริมาณดนิขดุลอกไมน่้อยกว่า 18,900.00  ลูกบาศก์เมตร     
งบประมาณทั้งสิ้น  495,000  บาท  
 

5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปดิ  หมู่ที่  12  บา้นซับคะนิง  
ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ลึก  0.60.00  เมตร  ยาว 160.00  เมตร 
งบประมาณทั้งสิ้น  428,000  บาท  
 

6.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย 13  ตะวนัออก   
หมู่ที่  14  บ้านซับคะนิง   
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 6,800.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  460,000  บาท 
 

 7.โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังภายในแปลงเกษตร ซอย  11  ตะวันออก   
บ้านซับคะนงิ  หมู่ที ่ 14   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,750.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 7,000.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  414,000  บาท   
 

8.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร  บา้นโนนดนิแดง   
หมู่ที่  15   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  240.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 960.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  46,000  บาท  
 

9.โครงการตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและระบบพลังงานแสงอาทิตย์   
หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
งบประมาณทั้งสิ้น  497,700  บาท   
  

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน  หมู่ที่  13   
บ้านโนนดนิแดง 
ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  90.00  เมตร   
หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไมน่้อยกว่า  360.00  ตารางเมตร 
งบประมาณทั้งสิ้น  202,000  บาท  
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11.โครงการสำรวจและพฒันาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดบิภายใต้โครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้ำในฤดแูล้ง ปี 2562/2563 
งบประมาณทั้งสิ้น  140,930  บาท  
 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนดนิแดง   
เพื่อพิจารณาต่อไป  ขอแสดงความนบัถือ  ลงชื่อ  นายออ่น  จติรคง   
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนดินแดง  ผูเ้สนอ 
  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ  

มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั 
 

ที่ประชุม     ไม่ม ี
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ  

ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลงัชี้แจงเรื่องเงนิอุดหนนุเลยครับ 
 

นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง 

เงินสะสมตามบญัชีเงินฝากธนาคาร         13,333,454.96 บาท 
ณ 30 ก.ย.2566          

    หักเงนิสมทบทุนเงินทนุส่งเสริมกิจการ อบต. 5%            666,672.75 บาท 
    หักสำรองบุคลากร 3 เดอืน                            3,796,993.00 บาท 
      หักสำรอง (กรณีสาธารณภัย) 15%          4,800,000.00 บาท 
    รวมหักสมทบเงนิทนุฯ และสำรองตามข้อ 97 (3)        9,263,665.75 บาท 
    เงินสะสมคงเหลือ            4,069,789.21 บาท 
    บวกเงนิสะสมที่เหลือจากการอนมุัตหิลังกอ่หนี้ผูกพันแล้ว       4,286.90 บาท 
    บวกรบัคืนเงนิรายจ่าย/รายได้ขา้มปงีบประมาณ        6,864.00 บาท 

ตกเป็นเงินสะสม 
บวกเงนิทนุสำรองเงนิสะสม ณ วนัที่ 30 ก.ย.2566   18,121,887.99 บาท

 คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได ้          21,802,828.10 บาท
 ยอดที่ขออนุมัติจ่ายขาดครัง้น้ี              3,287,630.00 บาท 

ยอดเงินคงเหลือหลังอนุมัต ิ                  18,515,198.10 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดมามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ
เพิ่มเติมไหมครับ   

 

ที่ประชุม   ไม่มี   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงระเบียบในการจ่ายขาดเงินสะสมเลยครับ 
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นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบัเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  

       การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไ้ขเพิ่มเติม ถึง ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2561  

ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยไดร้ับ 
    อนุมตัิจากสภาท้องถิน่ ภายใต้เงื่อนไข ดงัตอ่ไปนี้  

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทนุส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภท  ตามระเบียบแลว้  

       (3) ให้กนัเงินสะสมสำรองจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
        และกันไว้อีกร้อยละสบิห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อเปน็ 
        ค่าใช้จ่ายกรณทีี่มีสาธารณภัยเกดิขึน้เมื่อได้กนัเงนิสะสมสำรองจา่ยเปน็ 
        ค่าใช้จ่ายดา้นบคุลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแลว้          
        องค์การบริหารส่วนจงัหวดั และเทศบาลนคร ต้องมีเงนิสะสมคงเหลือ 
        ไมต่่ำกว่าหา้ล้านบาท 
   (4) เมื่อได้รบัอนมุัติให้ใชจ้่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
        ต้องดำเนินการก่อหนีผู้กพัน  ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกนิหนึ่งป ี
        ถัดไป  หากไม่ดำเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ำหนดใหก้ารใช้จ่ายเงิน 
        สะสมนัน้เป็นอนัพับไป  
  กรณีที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ได้ก่อหนี้ผูกพนัไว้แลว้   
        หากในภายหลังมีการบอกเลิกสญัญาให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
        ดำเนินการจดัหาผู้ขายหรือผู้รบัจ้างรายใหม ่ โดยนำเงนิที่เหลือเปน็ส่วน 
        หนึง่ของการจดัหาผู้ขายหรือผูร้ับจ้างรายใหม่  เพื่อดำเนินงานในส่วนที่ 
        เหลือได ้

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  
        โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
        และเสถียรภาพในระยะยาว 

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ  

มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  ถ้าไมม่ีกระผมกข็อพัก 
การประชมุเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเลยนะครบั  

 
 
 
 

*******************  พักรับประทานอาหารเท่ียง  ******************** 
 
 
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 

ตรวจสอบนับองค์ประชุม  เมื่อครบองคป์ระชุมเชญิประธานสภาองค์การ 
 บริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  ปฏิบัตหิน้าที่ดำเนนิการประชุมตามวาระต่อไป 

 



 
-9- 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกชีแ้จงรายละเอียดมาผมจะสอบถามและให้อภิปราย 
ที่ละโครงการนะครับ 
1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  บา้นโนนดินแดง หมู่ท่ี  1   
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,450.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,250.00  ตารางเมตร  
งบประมาณทั้งสิ้น  256,000  บาท  

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นายบุญมี  ชนะชัย  ส. อบต. ม. 1 
     เรียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    กระผมนายบุญมี  ชนะชัย  ส. อบต. ม. 1  ด้วยทางหมู่บ้านมีความประสงค์ขอให้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางสัญจร  เพราะถนนขาดและเป็นหลุมเป็นบ่อมาก  จึงขอความอนุเคราะห์
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงโปรดพิจารณาอนุมัติครับ   

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  (ไม่มี)  
ถ้าไมม่ีผมก็จะขอมตทิี่ประชมุในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  บา้นโนนดนิแดง หมู่ที่  1   
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,450.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 7,250.00  ตารางเมตร  
งบประมาณทั้งสิ้น  256,000  บาท   ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  บ้านโนนดนิแดง หมู่ที ่ 1  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรังภายใน
แปลงเกษตร  บ้านโนนดินแดง หมู่ที ่ 1  จำนวน  10  เสียง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม
ถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตร  บ้านโนนดินแดง หมู่ที ่ 1  ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
แปลงเกษตร  บ้านโนนดินแดง หมู่ที ่ 1  จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลูกรงั 
ภายในแปลงเกษตร  บ้านโนนดินแดง หมู่ที่  1  จำนวน  10  เสยีง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ภายในแปลงเกษตร  บ้านโนนดินแดง หมู่ที่  1   จำนวน    -  เสียง 

 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
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2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร  บา้นโนนดินแดง  หมู่ท่ี  1                                                                          
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  800.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  214,000  บาท 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นายบุญมี  ชนะชัย  ส. อบต. ม. 1 
     เรียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    กระผมนายบุญมี  ชนะชัย  ส. อบต. ม. 1  ด้วยทางหมู่บ้านมีความประสงค์ขอให้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางสัญจร  เพราะถนนชำรุดเสียหายมาก  จึงขอความอนุเคราะห์จากสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงโปรดพิจารณาอนุมัติครับ   

นายสุนทร  บุญส่ง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    กระผมนายสุนทร  บุญส่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

สืบเนื่องจากหมู่ที่ 1 ถนนชำรุดแล้วมิได้ดำเนินการแก้ไข  จึงนำเรียนให้สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงโปรดพิจารณาอนุมัติครับ   

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม
ถนนลกูรงัเข้าแปลงเกษตร  บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที่  1                                                                          
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  800.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 3,200.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  214,000  บาท  ขอเชญิสมาชกิลงมตคิรับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าแปลงเกษตร  บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที่  1  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเข้าแปลง
เกษตร  บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที่  1  จำนวน  10  เสียง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม
ถนนลกูรงัเข้าแปลงเกษตร  บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที่  1  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้า
แปลงเกษตร  บ้านโนนดินแดง  หมู่ที่  1  จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน    1  เสยีง 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลูกรงัเข้าแปลงเกษตร   

บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที่  1  จำนวน  10  เสยีง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร   
บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที่  1  จำนวน    -  เสียง 
 

งดออกเสียง    จำนวน    1  เสยีง 
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3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย  10  บา้นซับคะนิง  
หมู่ท่ี  11 
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  400.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  80,000  บาท 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นายสมบูรณ์  สินพูน  ส. อบต. ม. 11 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    กระผมนายสมบูรณ์  สินพูน  ส. อบต. ม. 11  ด้วยทางหมู่บ้านมีความประสงค์ 

ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ 
เส้นทางสัญจรลำบากมากเป็นหลุมเป็นบ่อแทบจะมองไม่ได้เป็นลูกรัง  เกษตรกร 
ใช้ในการลำเรียงพืชผลทางการเกษตร  จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลโนนดินแดงโปรดพิจารณาอนุมัติครับ  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม
ถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตร ซอย  10  บ้านซับคะนงิ  หมู่ที่  11 
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  400.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 1,600.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  80,000  บาท  ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย 10 บ้านซบัคะนิง  หมู่ที ่11 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรังภายใน
แปลงเกษตร ซอย  10  บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  11 
จำนวน  10  เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม
ถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตร ซอย  10  บ้านซับคะนงิ  หมู่ที่  11 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
แปลงเกษตร ซอย  10  บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  11 
จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลูกรงั 
ภายในแปลงเกษตร ซอย  10  บ้านซบัคะนิง  หมู่ที่  11  จำนวน  10  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ภายในแปลงเกษตร ซอย  10  บ้านซบัคะนิง  หมู่ที่  11  จำนวน     -  เสยีง 
 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
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4.โครงการขดุลอกอา่งเก็บน้ำซับคะนิง หมู่ที่ 11  บ้านซับคะนิง   
กว้าง  45.00  เมตร  ยาว  210.00  เมตร  ลึก  2.00  เมตร 
มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกวา่ 18,900.00  ลกูบาศก์เมตร     
งบประมาณทั้งสิ้น  495,000  บาท  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นายสมบูรณ์  สินพูน  ส. อบต. ม. 11 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    กระผมนายสมบูรณ์  สินพูน  ส. อบต. ม. 11  ด้วยอ่างเก็บน้ำซับคะนิง  ทุกท่าน 

คงได้เห็นแล้วว่ามีความจำเป็นอย่างไร  มีความจำเป็นต้องขุดลอกเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี  รวมราษฎรจำนวน 3 หมู ่บ้าน         
เกือบ 500  ครัวเรือน  จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       
โนนดินแดงโปรดพิจารณาอนุมัติครับ   

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    กระผมนายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

เนื่องด้วยโครงการขุดลอกมคีวามจำเป็นทีต่้องแกไ้ขปญัหาภัยแล้ง  เราต้องทำการ
สูบน้ำเพื่อรองรับการผลิตน้ำประปา  ช่วงปีนี้น้ำตื้นเขินและไม่สามารถกักเก็บ    
น้ำได้  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขุดลอก จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลโนนดินแดงโปรดพิจารณาอนุมัติครับ  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
ขอขอบคุณท่านรองปรชีา  บุญเขื่อง  อย่างที่สมาชกิสภาทุกท่านไดเ้หน็เมื่อตอนที่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรรีัมย์มาลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแลง้  มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใด 
ประสงค์จะอภปิรายในเรื่องนี้เพ่ิมเติมอีกไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีผมก็จะขอมติที ่
ประชมุในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 
ซับคะนงิ หมู่ที่ 11  บ้านซบัคะนิง   
กว้าง  45.00  เมตร  ยาว  210.00  เมตร  ลึก  2.00  เมตร 
มีปริมาณดนิขดุลอกไมน่้อยกว่า 18,900.00  ลูกบาศก์เมตร     
งบประมาณทั้งสิ้น  495,000  บาท ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการขุดลอก 
อ่างเกบ็น้ำซับคะนิง หมู่ที ่11  บ้านซับคะนงิ  ขอให้ยกมือขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการขุดลอกอ่างเก็บนำ้ 
ซับคะนงิ หมู่ที่ 11  บ้านซบัคะนิง  จำนวน  10  เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการขดุลอก 
อ่างเกบ็น้ำซับคะนิง หมู่ที ่11  บ้านซับคะนงิ ขอให้ยกมอืขึ้นครับ 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขดุลอกอ่างเก็บน้ำ 
ซับคะนงิ หมู่ที่ 11  บ้านซบัคะนิง จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน    1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการขดุลอกอ่างเกบ็น้ำซับคะนิง  
หมู่ที่ 11  บ้านซับคะนงิ  จำนวน  10  เสยีง 
 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการขดุลอกอ่างเก็บน้ำซบัคะนิง 
หมู่ที่ 11  บ้านซับคะนงิ  จำนวน     -  เสียง 
 

งดออกเสียง    จำนวน   1   เสียง 

 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปดิ  หมู่ที่  12  บ้านซับคะนิง  
ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ลึก  0.60.00  เมตร  ยาว 160.00  เมตร 
งบประมาณทั้งสิ้น  428,000  บาท  

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นายสมศรี  บินรัมย ์  ส. อบต. ม. 12 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    กระผมนายสมศรี  บินรัมย์  ส. อบต. ม. 12  มีปัญหาช่วงฤดูฝนน้ำไหลบ่าและ 

ท่วมทางเข้าบ้านและถนนตามซอยโดยน้ำกัดเซาะตามแนวไหล่ทาง  จึงขอความ
อนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงโปรดพิจารณาอนุมัติ
ครับ  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ำฝาปิด  หมู่ที่  12  บ้านซบัคะนิง  
ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ลึก  0.60.00  เมตร  ยาว 160.00  เมตร 
งบประมาณทั้งสิ้น  428,000  บาท  ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการก่อสรา้งราง
ระบายน้ำฝาปิด  หมู่ที่  12  บ้านซบัคะนิง  ขอให้ยกมอืขึ้นครับ 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ 
ฝาปิด  หมู่ที่  12  บ้านซับคะนงิ   จำนวน   10  เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำฝาปิด  หมู่ที่  12  บ้านซบัคะนิง  ขอให้ยกมอืขึ้นครับ 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ฝาปิด  หมู่ที่  12  บ้านซับคะนงิ  จำนวน     -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิด   
หมู่ที่  12  บ้านซับคะนิง จำนวน   10  เสยีง 
มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิด  
หมู่ที่  12  บ้านซับคะนิง จำนวน     -  เสียง 
 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
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6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย 13  ตะวันออก   
หมู่ท่ี  14  บ้านซับคะนิง   
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6,800.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  460,000  บาท  

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นางสาวลลติา  บุญเขื่อง   ส. อบต. ม. 14 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    ดิฉันนางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  ส. อบต. ม. 14  เนื่องด้วย  ซอย  13  หมู่ที่  14   

บ้านซับคะนิง  ช่วงฤดูฝนถนนถูกน้ำไหลบ่าเป็นหลุมเป็นบ่อยากต่อการขนย้าย 
ผลผลิตทางการเกษตร  จึงมีความจำเป็นต้องขอให้ทางสภาพิจารณาอนุมัติ 
ซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว   

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม
ถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตร ซอย 13  ตะวันออก หมู่ที่  14  บ้านซบัคะนิง   
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 6,800.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  460,000  บาท  ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย 13  ตะวันออก หมู่ที่  14  บ้านซบัคะนิง   
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง
ภายในแปลงเกษตร ซอย 13  ตะวันออก หมู่ที ่ 14  บา้นซบัคะนิง   
จำนวน   10  เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม
ถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตร ซอย 13  ตะวันออก หมู่ที่  14  บ้านซบัคะนิง  
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในแปลงเกษตร ซอย 13  ตะวันออก หมู่ที ่ 14  บา้นซบัคะนิง  
จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง  จำนวน   1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลูกรงัภายในแปลง 
เกษตร ซอย 13  ตะวนัออก หมู่ที่  14  บา้นซับคะนงิ  จำนวน   10  เสยีง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
แปลงเกษตร ซอย 13  ตะวนัออก หมู่ที ่ 14  บ้านซับคะนิง  จำนวน    -  เสียง 

 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
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7.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย  11  ตะวันออก   
บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  14   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,750.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  414,000  บาท  

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นางสาวลลติา  บุญเขื่อง   ส. อบต. ม. 14 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    ดิฉันนางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  ส. อบต. ม. 14  เนื่องด้วย  ซอย  11   

ตะวันออก  หมู่ที่  14  บ้านซับคะนิง  ช่วงฤดูฝนถนนถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุม 
เป็นบ่อทำให้การสัญจรลำบากและยากต่อการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร   
จึงมีความจำเป็นต้องขอให้ทางสภาพิจารณาอนุมัติซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว  

นางลินดา  สามพิมพ์  เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    ดิฉันนางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  ส. อบต. ม. 14  เนื่องจากกระแสน้ำรวมตัว 

หลายล้นจึงทำให้ถนนเหลือเฉพาะส่วนกลางสายทางสัญจรได้เฉพาะจักรยายนตร์   
จึงขอให้สมาชิกพิจารณาดำเนินการอนุมัติให้ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดังกล่าว 
ด้วยค่ะ   

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม
ถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตร ซอย  11  ตะวันออก   
บ้านซับคะนงิ  หมู่ที ่ 14   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,750.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 7,000.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  414,000  บาท   ขอเชญิสมาชิกลงมตคิรับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย  11  ตะวันออก บ้านซบัคะนิง  หมู่ที่  14   
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง
ภายในแปลงเกษตร ซอย  11  ตะวนัออก  บา้นซับคะนิง  หมูท่ี่  14 
จำนวน   10  เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม
ถนนลกูรงัภายในแปลงเกษตร ซอย  11  ตะวันออก บา้นซบัคะนิง  หมู่ที่  14  
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในแปลงเกษตร ซอย  11  ตะวนัออก  บา้นซับคะนิง  หมูท่ี่  14
จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลูกรงัภายในแปลง 
เกษตร ซอย  11  ตะวนัออก  บา้นซับคะนงิ  หมู่ที ่ 14  จำนวน   10  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
แปลงเกษตร ซอย 11 ตะวนัออก บ้านซบัคะนิง หมูท่ี่  14  จำนวน     -  เสยีง 
 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
 

8.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร 
บ้านโนนดินแดง  หมู่ท่ี  15   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  240.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  46,000  บาท  

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นายบุญส่ง  เจก๊นอก    ส. อบต. ม. 15 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    กระผมนายบุญส่ง  เจ๊กนอก  ส. อบต. ม. 15  เนื่องด้วยถนนเป็นทางดินแทบ     

จะไม่สามารถสัญจรได้  จึงขอให้ทางสภาพิจารณาอนุมัติให้โครงการดังกล่าว 
ด้วยครับ   

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซม
ถนนลกูรงัภายในหมูบ่้านและแปลงเกษตร บ้านโนนดินแดง  หมู่ที่  15   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  240.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 960.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  46,000  บาท  ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บา้นและแปลงเกษตร บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที่  15   
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง
ภายในหมู่บา้นและแปลงเกษตร บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที ่ 15   
จำนวน   10  เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซม
ถนนลกูรงัภายในหมูบ่้านและแปลงเกษตร บ้านโนนดินแดง  หมู่ที่  15   
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บา้นและแปลงเกษตร บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที ่ 15    
จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน    1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลูกรงัภายใน 
หมู่บ้านและแปลงเกษตร บา้นโนนดินแดง  หมู่ที ่ 15  จำนวน   10  เสยีง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านและแปลงเกษตร บา้นโนนดินแดง  หมู่ที ่ 15  จำนวน      -  เสียง 
 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
 
9.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่างและระบบพลังงานแสงอาทิตย์   
หมู่ท่ี  1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
งบประมาณทั้งสิ้น  497,700  บาท    

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นางสาวสมร  ยาเคน  ส. อบต. ม. 8 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  

ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน  ส. อบต. ม. 8  เนื่องจากถนนเส้นสายนี้มดืมาก 
เนื่องจากไม่มีไฟส่องสว่าง  และประชาชนใช้เดินทางสญัจรไปมาเป็นอยา่งมาก 
ในช่วงกลางคืน  เนื่องจากจะต้องไปกรดียางพารา  และเพื่อความปลอดภัยในช่วง 
เทศกาลต่างๆ  ดฉิันจงึขอใหท้างสภาโปรดพิจารณาอนุมตัิให้โครงการดังกล่าว   

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  

กระผมนายปรีชา  บญุเขื่อง  รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตำบลโนนดนิแดง   
ก็อยากใหต้ิดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ไปถึงถนนสายบ้านซับคะนงิ   
เนื่องจากถนนสายนี้เด็กนักเรียนร่มเกล้าใช้สญัจรไปมาบอ่ยๆ  เนื่องจาก 
ต้องเข้ารว่มกิจกรรมโรงเรียนทำให้เดินทางกลบับ้านชว่งเย็น  จึงนำเรียน 
ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงโปรดพิจารณาอนุมตัิครบั 

นายสุนทร  บุญส่ง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  

กระผมนายสนุทร  บญุส่ง  รองนายกองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง   
ขอแนะนำวา่ไฟฟ้าที่จะขอดำเนินการในครัง้นี้อยากให้พฒันาเพื่อความสะดวก 
ในการป้องกนัความเสี่ยงและให้มีความปลอดภัยต่อชวีิตและทรัพย์สนิของ 
ประชาชนในเขต อบต. และผู้ใช้เส้นทางข้างเคียงพื้นทีต่ำบลเราครบั 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น รองประธานสภาฯ 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  

ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นตำบล 
โนนดนิแดง  โครงการเป็นโครงการที่มคีวามจำเป็นและความต้องการของพ้ืนที่จริง  
แตไ่ม่มรีายละเอียดแบบและประมาณการในการประกอบการพิจารณา  ในวงเงิน 
งบประมาณที่จะดำเนินการจะจะดำเนนิการในราคาต้นละกี่บาท  ได้จำนวนกีต่้นและ 
แต่ละตน้มีรายละเอียดของความสงู  ความใหญ่ของเสาและการติดต้นไฟไดข้นาด 
ความสว่างของไฟและตลอดตั้งแต่คำ่จนสว่างไดก้ี่ชั่วโมง  นำเรียนใหน้ำเสนอโครงการ 
พร้อมรายละเอียดประกอบการขอพิจารณาของสภาด้วยนะคะ่ 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  

ครับขอนำเรียนสมาชิกรับทราบนะครับ  ขอให้ชะลอการพิจารณาโครงการตดิตัง้
ไฟฟ้าส่องสว่างและระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 
, 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15  และให้ทางผู้บรหิารนำเสนอโครงการ
พร้อมเอกสารแบบและประมาณการเพ่ิมให้เหมือนโครงการอืน่ๆ  เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาต่อเราไปนะครบั 
 

มติที่ประชุม   รับทราบในการชะลอการพิจารณาและให้นำเสนอโครงการพรอ้มแนบแบบ 
ประมาณการรายละเอยีดประกอบการพิจารณาของสภาต่อไป 

 
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  13   
บ้านโนนดินแดง 
ผิวจราจร  กวา้ง  4.00  เมตร  ระยะทาง  90.00  เมตร   
หนา 0.15  เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า  360.00  ตารางเมตร 
งบประมาณทั้งสิ้น  202,000  บาท  

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นายสิน  ชินโคตร    ส. อบต. ม. 13 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    กระผมนายสิน  ชินโคตร  ส. อบต. ม. 13  ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภา 

ในการพิจารณาอนุมัติเพราะมีครัวเรือนอยู่เป็นชุมชน  ถนนเป็นฝุ่นจึงขอความ 
อนุเคราะห์ให้พิจารณาก่อสร้างถนนเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นในชุมชนดังกล่าว 
ด้วยครับ   

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  13  บา้นโนนดินแดง 
ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  90.00  เมตร   
หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไมน่้อยกว่า  360.00  ตารางเมตร 
งบประมาณทั้งสิ้น  202,000  บาท  ขอเชญิสมาชกิลงมตคิรับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 13  บ้านโนนดนิแดง 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  13  บ้านโนนดนิแดง 
จำนวน   10  เสยีง 
 
 
 
 



 
-19- 

 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 13  บ้านโนนดนิแดง 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  13  บ้านโนนดนิแดง 
จำนวน   -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  13  บ้านโนนดนิแดง  จำนวน   10  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  13  บ้านโนนดนิแดง  จำนวน    -  เสียง 

 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 

 
 

11.ครุภัณฑ์บ่อบาดาลตามโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือเสริม
แหล่งน้ำดิบภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 
ปี 2562/2563 ประกอบด้วย  
1.อินเวอร์เตอร์ควบคุมเครื่องสูบน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4.0 KW  จำนวน 1 ตู้  เป็นเงิน 80,000 บาท 
2.เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดซัมเมอร์ส  
ขนาดไม่น้อยกว่า 22.00 W หรือ 2.2 KW จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 40,000 บาท 
ตู้คอมบายเนอร์  จำนวน 1 ตู้  เป็นเงิน  20,930 บาท 
รวมจำนวน 3 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  140,930  บาท  

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นายสมบูรณ์  สินพูน    ส. อบต. ม. 11 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    กระผมนายสมบูรณ์  สินพูน  ส. อบต. ม. 11  ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิก 

สภาในการพิจารณาอนุมัติเนื่องจากเครื่องสูบน้ำทำประปาหมู่บ้านเกิดการชำรุด 
เสียหายอย่างมาก  ทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาเพื่อใช้การอุปโภคได้  จึงขอ 
ความอนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงในการพิจารณา 
อนุมัติด้วยครับ 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมครุภัณฑ์บ่อบาดาล
ตามโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบภายใต้โครงการ
ปฏิบ ัต ิการแก ้ไขป ัญหาการขาดแคลนน ้ำในฤด ูแล ้ง ป ี  2562/2563  
ประกอบด้วย   
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1.อินเวอร์เตอร์ควบคุมเครื่องสูบน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4.0 KW  จำนวน 1 ตู้  เป็นเงิน 80,000 บาท 
2.เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดซัมเมอร์ส  
ขนาดไม่น้อยกว่า 22.00 W หรือ 2.2 KW จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 40,000 บาท 
ตู้คอมบายเนอร์  จำนวน 1 ตู้  เป็นเงิน  20,930 บาท 
รวมจำนวน 3 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  140,930  บาท  
ขอเชิญสมาชกิลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมครุภัณฑ์บ่อบาดาลตาม
โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหลง่น้ำดิบภายใตโ้ครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้ำในฤดแูล้ง ปี 2562/2563   
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมครุภัณฑ์บ่อบาดาลตามโครงการ
สำรวจและพฒันาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหลง่น้ำดิบภายใตโ้ครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้ำในฤดแูล้ง ปี 2562/2563  
จำนวน   10  เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมครุภัณฑ์บ่อบาดาล
ตามโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดบิภายใต้โครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้ำในฤดแูล้ง ปี 2562/2563   
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมครุภัณฑ์บ่อบาดาลตาม
โครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหลง่น้ำดิบภายใต้
โครงการปฏิบตัิการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนำ้ในฤดแูล้ง  
ปี 2562/2563  จำนวน   -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมครุภัณฑ์บ่อบาดาลตามโครงการสำรวจ 
และพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบภายใตโ้ครงการปฏิบตัิการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำในฤดูแลง้ ปี 2562/2563   จำนวน   10  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมครุภัณฑ์บ่อบาดาลตามโครงการสำรวจ
และพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบภายใตโ้ครงการปฏิบตัิการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำในฤดูแลง้ ปี 2562/2563   จำนวน    -  เสียง 

 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผมขอ 
ขอบคุณทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลโนนดินแดงทุกท่าน  กระผม
ขอปดิประชุมครับ  เชิญเลขานุการสภาอ่านประกาศองค์การบริหารสว่นตำบล
โนนดนิแดง 
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นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  เรือ่ง  ปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖7  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  ได้ประกาศ
เรียกประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนดนิแดง  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1  
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7  ตั้งแตว่ันที ่ 5 – 19  กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖7   
เป็นต้นไป 
บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ไม่มีเรื่องที่จะปรึกษาหารือแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่  ๗)   
พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงให้ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖7 
ลงชื่อ  นายบญุม ี ชนะชัย  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง 

 
ปิดประชุม    เวลา  15.00  น. 
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ลงชื่อ      เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์) 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายไสว  สาแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่7 

 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายสมศรี  บินรัมย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่12 
 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายบญุส่ง  เจ๊กนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่15 

 
 

 - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  
สมัยที่  1 ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 3 / 2567  ในวนัที่  19  เดือน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2567  เปน็ที่
เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว    

  
  

 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
        (นายบญุมี  ชนะชัย) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่  1 / 2567 

วันท่ี  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง 

 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย 

 

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น 
 

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง 
 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว 
 

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน 
 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม 
 

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร 
 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง 
 

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก 
 

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์ 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ
1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง 

 

2. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง 
 

3. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง  

4. นางลินดา  สามพิมพ์ เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ลินดา  สามพิมพ์ 
 

5. น.ส.เกศริน  จันทร์อยู่จริง ผอ.โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ เกศริน  จันทร์อยู่จริง  

6. นายเสนีย ์ คชัมา ผอ.โรงเรียนบ้านซับคะนิง เสนีย์  คัชมา  

7. นายจีระศักดิ์  พ่ึงโค ผจก.กฟภ.โนนดินแดง จีระศักดิ์  พ่ึงโค  

8. นายสุละ  สุมาลุ กฟภ.โนนดินแดง สุละ  สุมาลุ  

9. นายชุมพล  อวยสวัสดิ์ กฟภ.โนนดินแดง ชุมพล  อวยสวัสดิ์  

10. นายอดิศร  ค้ำคูณ กฟภ.โนนดินแดง อดิศร  ค้ำคูณ  

11. น.ส.สุธารัตน์ อัครมณีกาญจน์ นักส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร สุธารัตน์ อัครมณีกาญจน์  

12. น.ส.วารัตดา   ผช.สัตวแพทย์ วารัตดา    

13. นายปิยะรัตน์  ทิมา กปภ.ละหานทราย ปิยะรัตน์  ทิมา  

14. นายณรงค์ศักดิ์  โคตรสุวรรณ นายช่างชลประทาน ณรงค์ศักดิ์  โคตรสุวรรณ  

15. นายณัทพงษ์  วิชัยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ณัทพงษ์  วิชัยวงศ์  

16. นายมนตรี  สิงห์ทอง รองปลัด อบต. มนตรี  สิงห์ทอง  

17. นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง นพนลัท  ใสลำเพาะ  

18. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

19 นายณฐาภพ  สุภีคำ หัวหน้าสำนักปลัด ณฐาภพ  สุภีคำ  

20 นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรชำนาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล  

21. นางสาววรนุช  ไชยโย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วรนุช  ไชยโย  

22 นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

23 นายอดิศักดิ์  หนุนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อดิศักดิ์  หนุนจันทร์  

24 นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

25 นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงได้มาครบองค์ประชุม  และที่ประชุม         

พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 
นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   

อ่านประกาศ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  สมัยสามัญ   

สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   ๕๓    
มาตรา  ๕๔   แห่งพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารสว่นตำบล   
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข้อ 22  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบงัคับการประชมุสภาท้องถิน่  
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554   

บัดนี ้ สภาองค์การบริหารสว่นตำบลโนนดนิแดง  มขี้อราชการ 
ที่จะปรกึษาหารือกบัสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จงึกำหนดให้มกีาร 
ประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนดนิแดง  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 2   
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7  ในระหว่างวันที่  13 – 27  เดือน พฤษภาคม   
พ.ศ. ๒๕๖7  เปน็ต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที ่13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖7 
ลงชื่อ  นายบญุม ี ชนะชัย  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ        

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ท่ีเสนอใหม่   

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  การพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน 
       เขตปา่สงวนแหง่ชาติ  ของโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 
       ขอเชิญตัวแทนโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์  ชี้แจงรายละเอียด 
       เลยครับ 
5.2  ญตัต ิ เรื่อง  การขอขยายเขตไฟฟ้า      
       ขอเชิญผู้ใหญ่บา้นเสนอการขอขยายเขตไฟฟ้าเลยครับ 

-ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาย่อยอำเภอโนนดนิแดง  
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น.ส.เกศริน  จันทร์อยู่จริง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์  

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการและ 
ผู้นำทุกท่าน ดฉิันนางสาวเกศริน  จันทร์อยู่จรงิ  ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 
บ้านซับสมบูรณ์  ด้วยโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์  ตำบลโนนดินแดง   
อำเภอโนนดินแดง  สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3   
ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการพิจารณาใช้ประโยชน์      
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2565 หรือระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์เขตป่าสงวน 
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ 
ปฏิบัติงานหรือเพื่อทำประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ฯ   
จะต้องแนบหลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้น 
ตั้งอยู่ทราบ 

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์มาเพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนดินแดงพิจารณาอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกของโรงเรียน  ขอได้โปรดนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายบุญมี  ชนะชัย    ประธานสภา   
 ขอเชิญท่านนายกฯ ชีแ้จงครับ 

 

นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต.โนดินแดง  
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา หัวหน้าสว่นราชการและผูน้ำทกุท่าน   
ที่ดินในเขตพ้ืนที่องค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดนิแดง  จะไมม่ีที่ราชพัสดุจะมี
เฉพาะที่สาธารณะและหนงัสือสำคัญทีห่ลวงนะครบั  เพราะเดิมเปน็เขตป่าสงวน
และใช้ สปก. เข้ามาจดัสรรให้กับราษฎรเพื่อทำกินและอยู่อาศัย  พร้อมทั้ง
อนุญาตให้สว่นราชการเข้ามาใช้ประโยชนแ์ละขอใช้พ้ืนที่   
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภา   
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นซับคะนงิ ชีแ้จงครบั 
 

นายเสนีย์  คัชมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับคะนิง 
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการและ 
ผู้นำทุกท่าน กระผมนายเสนีย์  คชัมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับคะนิง 
ในส่วนของโรงเรียนบ้านซับคะนงิยังไม่ได้ดำเนนิการยื่นขอใช้พ้ืนที่จากสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  เดียวจะรวบรวมเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอน
มาครบั   
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภา   
 ขอเชิญท่านปลัด อบต. ชีแ้จงครับ 

น.ส.เตือนใจ  ชุมสงฆ์   ปลัด อบต.โนนดินแดง   
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผูบ้รหิาร  หวัหน้าส่วนราชการ 
และผูน้ำทุกท่าน  ขอให้ดแูบบการดำเนนิการเอกสาประกอบต่างๆจากโรงเรียนบ้าน
ซับสมบูรณ์ในเบื้องตน้นะค่ะ  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภา   
 มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี   
 

5.2  ญตัต ิ เรื่อง  การขอขยายเขตไฟฟ้า      
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภา   
 ขอเชิญท่านผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่1 ชีแ้จงครับ 
  

นายณัทพงษ์  วิชัยวงศ ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการและ 
ผู้นำทุกท่าน กระผมนายณัทพงษ์  วชิัยวงศ์  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที ่1  บา้นโนนดนิแดง 
สืบเนื่องจากไดม้ีการขยายตวัของประชาชนที่หนาแนน่ออกไปอาศัยอยู่บริเวณ
แปลงเกษตรที่ตดิกบัหมู่บ้านแต่ยังขาดน้ำและไฟฟ้าในการรองรบัการขยายตัวจึง
ขอนำเรียนไฟฟ้าให้ขอดำเนนิการขยายเขตผ่านความเหน็ชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนดนิแดงตามลายละเอียดดังนี ้ 

ตามที ่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้ร ับเร ื ่องขอความ
อนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าจากผู ้แทนชุมชนและประชาชนในพื ้นที ่หมู ่บ้าน        
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับความ
เดือดร้อนอย่างมาก  เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้จึงทำใหป้ระชาชนในพ้ืนที่ดงักล่าวตอ้ง
ประสบปัญหาต่างๆ  มากมายในการดำรงชีวิต  เด็กและนักเรียนต้องประสบกับ
ปัญหาในเรื่องการเรียนและการอ่านหนังสือและที่สำคัญประชาชนไม่มีความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวิต  และการสัญจรไปมาในพ้ืนที่ดังกล่าว   

ดังนั้น  ข้าพเจ้าและประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 
                   ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  จึงขอความอนุเคราะห์ 

มายังหน่วยงานท่าน  เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1   
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรไปมาให้มี 
ความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภา   
 ขอเชิญผู้จัดการการไฟฟ้าฯ อภิปรายครับ 
 

  นายจีระศักดิ์  พ่ึงโค ผู้จัดการการไฟฟ้า  
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการและ 
ผู้นำทุกท่าน กระผมนายจีระศักดิ์  พ่ึงโค  ผู้จดัการการไฟฟ้าอำเภอโนนดนิแดง 
ขอนำเรียนชีแ้จงเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้า  เนื่องจากการไฟฟ้าไม่มีงบประมาณ 
ในการขยายเขตไฟฟ้า  หากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีงบประมาณทางไฟฟ้าก็
พร้อมที่จะขยายเขตไฟฟ้าให้ครบั  

นายอ่อน  จิตรคง    นายก อบต.โนดินแดง 
เดิมทางองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดนิแดง  เคยอุดหนุนใหไ้ฟฟ้า  แตป่ัจจุบัน 
ผมไมแ่น่ใจวา่จะมแีนวทางในการดำเนินการและงบประมาณอย่างไรบา้ง  ผมขอหา
งบประมาณในการดำเนนิการและจะประสานไปนะครบั  แตก่ารขยายเขตประปา
ทางประปาจะดำเนนิการเอง  โดยทางองค์การบรหิารสว่นตำบลมิได้อุดหนนุ
งบประมาณนะครับ  
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภา   
 ขอเชิญตวัแทนการประปา  ชี้แจงเลยครับ 

 

นายปิยะรัตน์  ทิมา ตัวแทนการประปาฯ    
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการและ 
ผู้นำทุกท่าน กระผมนายปิยะรัตน์  ทิมา  ตัวแทนการประปาอำเภอละหานทราย 

 แจ้งเรื่องการขยายเขตน้ำประปาใหก้ับชุมชนหมู่ที่ 9  (คุม้ทหารผ่านศึก)  อยู่ระหว่าง
ดำเนินการและมแีนวทางในการจะทำโครงการขยายเขตเพิ่มไปยังบ้านซับสมบูรณ์
หมู่ที่ 10 หมู่ที ่15  บริเวณวัดป่า  หมู่ที ่ 13 แนวคลองมะนาว  หมู่ที่  8        
จากวดัใต้ถงึแนวที่มีการขยายเขตที่อาศัยอยู่ของชาวบ้าน  หมู่ที ่13 แนวเขตจากวดั
เหนือถึงแนวที่มกีารขยายเขตที่อาศัยอยูข่องชาวบ้าน  หมู่ที่ 2 , 3 , 13  จากศาลา
แปลงนาประณตีถงึแนวทีม่กีารขยายเขตที่อาศัยอยูข่องชาวบา้น  ตามแผนการขยาย
เขตในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนตำบลโนนดนิแดงมีประมาณนี้ครับ 

นายอ่อน  จิตรคง    นายก อบต.โนดินแดง 
 เรียนตัวแทนประปาเพ่ิมเติมการขยายเขตไปบ้านซับคะนิงตอ้งใช้ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ  ซึง่เดิมระบบประปาหมู่บ้านจะบรหิารโดยกรรมการหมู่บ้าน  ระดบัน้ำ
เพียงพอและความสะอาดของน้ำจะยังไม่ได้มาตรฐาน  ขอความอนุเคราะห์ให้ประปา
นำเสนอแผนงานเข้าโครงการดำเนินการของประปาเขตภูมิภาคให้ก่อนนะครบั 
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภา   
 ขอเชิญตวัแทนปศสุัตว์อำเภอโนนดนิแดง อภิปรายครับ 
 

ตัวแทนปศุสตัว์ฯ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการและ 
  ผู้นำทุกท่าน ดฉิันนางสาววารัตดา  ตวัแทนปศุสัตว์อำเภอโนนดนิแดง  ขอนำเรียน

แจ้งเรื่องการทำวัคซีน ไก ่โคกระบือ  ซึง่ป้องกันโรคปากเท้าเท้าเปื่อย  วคัซนีที่ใช้
แล้วไม่หมดสามารถเก็บไว้ใช้ต่ออีกได ้ ฝากผู้นำประชาสัมพันธ์สามารถเบกิได้ปีละ
สองครัง้   

   การทำหมนัสุนขั  ในส่วนของสุนัขจรจัดให้ทำหนังสือไปยังปศุสตัว์เพื่อนำ
เรียนเสนอผ่านจังหวดัในการดำเนินโครงการโดยให้สำรวจจำนวนประชากรสุนขัและ
แมว  ทัง้ที่มีเจา้ของและไมม่เีจ้าของ  โดยทาง อบต. จะเป็นจ่ายในสว่นของวัคซีน  
และจะมีโครงการทำหมนัโดยทางปศุสตัว์สนับสนุนบุคลากรจากสำนกังานปศุสตัว์
จังหวดัและปศุสัตว์ของอำเภอ  โดยทาง อบต. ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเตรยีม 
อุปกรณ์ในการผา่ตดัทำหมนัโดยจะต้องแยกในสว่นของการใช้ยาเปน็ประเภทท่ี 

  1.กลุ่มที่ใช้ในการผ่าตดัทำหมันระบุไดต้ามจำนวน 
  2.กลุ่มที่ใช้การผ่าตัดทำหมนัที่ไม่สามารถควบคลุมบริเวณในการวางยาสลบได ้
 

นายอ่อน  จิตรคง    นายก อบต.โนดินแดง 
 ระหว่างการทำหมันและการคุมกำเนดิแตกต่างกันอย่างไรครับ 

นางวารตัดา ตัวแทนปศุสตัว์อำเภอโนนดินแดง    
 ยาคุมกำเนดิมีขอ้เสียคือ ก่อให้เกิดอาการมดลูกอักเสบหากเปน็เวลานานๆ 
 อาจทำให้เป็นมะเรง็ได ้
นางสาวสมร  ยาเคน    สมาชกิสภาฯ หมู่ที่ 8 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการและ 
  ผู้นำทุกท่าน  ดฉิันนางสาวสมร  ยาเคน  สมาชกิ อบต. โนนดินแดง หมู่ที่ 8   
  ขอสอบถามเรื่องวัคซีนต้องทำอย่างไรบ้างคะ 

นางวารตัดา ตัวแทนปศุสตัว์อำเภอโนนดินแดง    
 สามารถรวบรวบและให้ผูน้ำมาเบิกวัคซีนไดค้่ะ 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภา   
 ขอเชิญตวัแทนปศสุัตว์อำเภอโนนดนิแดง ชี้แจงครบั 

น.ส.สุธารตัน์  อัครมณกีาญจน์  ตัวแทนเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
 เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการและ 

ผู้นำทุกท่าน  ดฉิันนางสาวสธุารตัน ์ อคัรมณกีาญจน์  ตวัแทนเกษตรอำเภอ 
โนนดนิแดง  การขึน้ทะเบียนเกษตรกรยางพารา  มันสำปะหลงัการปลูกข้าวนาป ี
ส่งเอกสารและการลงทะเบยีนในระบบกอ่นเดือนตุลาคม  การแจ้งจับพิกดัให้เข้า 
จับพิกัดในบริเวณกลางแปลงป้องกันการซ้ำซอ้นปทีี่แลว้มาการทำการจับพิกดั 
ใหม่จำนวน 100 ราย  กรณีมีสระน้ำใหต้ัดออกจากพื้นที่กรณีทีข่ึ้นทะเบียน  
เพราะมีผลกระทบกบัการจา่ยเงินชว่ยเหลือเกษตรกร  โดยเจ้าหน้าที่จะลงพ้ืนที่
เพื่อสำรวจตามแผนปฏิบตัิงาน  กรณขีึ้นทะเบียนจะเอาข้อมูลเฉพาะจำนวนไร่
และงาน  ส่วนเศษตารางวาให้ตัดออกคะ 
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภา   
 มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั 
 

นางประยง  จายไธสง  สมาชกิสภาฯ หมู่ที่ 5 
 เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการและ 
 ผู้นำทุกท่าน  ดฉิันนางประยง  จายไธสง  สมาชิก อบต. โนนดนิแดง หมู่ที่ 5   
 ขอสอบถามเรื่องพ้ืนที่ในการขอให้ทำโครงการที่เป็นเขตรับผดิชอบของชลประทาน

เราหรือชลประทานจังหวดั 
นายณรงค์ศักดิ์  โคตรสุวรรณ นายช่างชลประทาน 
 เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการและ 
 ผู้นำทุกท่าน  กระผมนายณรงค์ศกัดิ ์ โคตรสุวรรณ  นายช่างชลประทาน 
 ให้ยื่นเสนอเรื่องไปที่ชลประทานจังหวดับรุีรัมยไ์ด้เลยครบั 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ        
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  ถ้าไมม่ีกระผมกข็อพัก 
การประชมุครบั  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
 

************** พักการประชุม 15  นาท ี************** 
 

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ 
ขอเชิญสมาชกิสภาฯ เขา้ห้องประชุมเมื่อครบเวลาพักเบรกการประชุม

และนับสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม  ขอเชญิประธานสภาดำเนินการประชมุ  
ตามระเบียบวาระต่อไปเลยค่ะ 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลดัเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง   

ครั้งทีแ่ล้วครับ   
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 3/2566     
เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์  ๒๕๖7 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ      
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

 เสร็จสิน้แลว้ 

5. เรือ่ง ท่ีเสนอใหม่   
5.1  ญตัต ิ เรื่อง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายขาดเงนิสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  

มติที่ประชมุ รับทราบ 
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วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่1  
ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครัง้ที่21/2567 เมือ่วนัที่  9 
กุมภาพันธ ์ 2567  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

         5.1  ญัตติ  เรื่อง  ขอมติเห็นชอบจ่ายขาดเงนิสะสมประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
1.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร   
บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที่  1   
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,450.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250.00  
ตารางเมตร งบประมาณทัง้สิ้น  256,000  บาท  

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  บ้านโนนดนิแดง หมู่ที ่ 1   
จำนวน  10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง
ภายในแปลงเกษตร  บ้านโนนดินแดง หมู่ที่  1    
จำนวน    -  เสียง  

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 

2.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังเขา้แปลงเกษตร   
บ้านโนนดนิแดง  หมู่ที่  1                                                                          
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  800.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00  
ตารางเมตร งบประมาณทัง้สิ้น  214,000  บาท 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรังเข้าแปลงเกษตร บ้านโนนดินแดง  หมู่ที ่ 1   
จำนวน  10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง
เข้าแปลงเกษตรบ้านโนนดินแดง  หมู่ที ่ 1   
จำนวน    -  เสียง 
งดออกเสียง    จำนวน    1  เสียง 
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3.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย  10  
บ้านซับคะนงิ หมู่ที่  11 
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  400.00  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00  
ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  80,000  บาท 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย  10  บ้านซับคะนิง  หมูท่ี่  11  
จำนวน  10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง
ภายในแปลงเกษตร ซอย  10  บ้านซบัคะนิง  หมู่ที่  11  จำนวน     
-  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
 

4.โครงการขดุลอกอ่างเก็บน้ำซบัคะนิง หมู่ที่ 11   
บ้านซับคะนงิ   
กว้าง  45.00  เมตร ยาว  210.00 เมตร ลกึ 2.00  เมตร 
มีปริมาณดนิขดุลอกไมน่้อยกว่า 18,900.00 ลูกบาศก์เมตร     
งบประมาณทั้งสิ้น  495,000  บาท  

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการขดุลอกอ่าง 
เก็บนำ้ซบัคะนิง หมูท่ี่ 11  บ้านซับคะนงิ จำนวน  10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการขุดลอกอ่าง
เก็บนำ้ซบัคะนิง หมูท่ี่ 11  บ้านซับคะนงิ จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1   เสียง 
 

5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปดิ  หมู่ที่  12   
บ้านซับคะนงิ  
ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ลึก  0.60.00  เมตร   
ยาว 160.00  เมตร งบประมาณทั้งสิ้น  428,000  บาท 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ำฝาปิด หมูท่ี่  12  บ้านซับคะนิง  
จำนวน   10  เสียง 
มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ำฝาปิด  หมู่ที่  12  บ้านซบัคะนิง  
จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
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6.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย 13  
ตะวันออก หมู่ที่  14  บ้านซับคะนงิ   
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,700.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 6,800.00  
ตารางเมตร งบประมาณทัง้สิ้น  460,000  บาท 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย 13  ตะวันออก หมู่ที่  14  บ้าน
ซับคะนงิ  จำนวน   10  เสยีง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย 13  ตะวันออก  
หมู่ที่  14  บ้านซับคะนิง  จำนวน    -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
 

7.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย  11  
ตะวันออก บา้นซับคะนงิ  หมู่ที่  14   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,750.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00  
ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  414,000  บาท   

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย  11  ตะวันออก   
บ้านซับคะนงิ  หมู่ที ่ 14  จำนวน   10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในแปลงเกษตร ซอย 11 ตะวนัออก  
บ้านซับคะนงิ หมู่ที่  14  จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
 

8.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร  
บ้านโนนดนิแดง หมู่ที ่ 15   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  240.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00  
ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น  46,000  บาท  

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการซอ่มแซมถนน 
ลูกรังภายในหมู่บา้นและแปลงเกษตร บ้านโนนดนิแดง   
หมู่ที่  15  จำนวน   10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บา้นและแปลงเกษตร บ้านโนนดนิแดง   
หมู่ที่  15  จำนวน      -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
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9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่้าน   
หมู่ที่  13  บ้านโนนดนิแดง 
ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  90.00 เมตร   
หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไมน่้อยกว่า  360.00  ตาราง
เมตร  งบประมาณทั้งสิน้  202,000  บาท  

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโนนดนิแดง  
จำนวน   10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 13  บ้านโนนดนิแดง  
จำนวน    -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
 

10.โครงการสำรวจและพฒันาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดบิ
ภายใต้โครงการปฏิบตัิการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดแูล้ง 
ปี 2562/2563 งบประมาณทั้งสิ้น 140,930   บาท  

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการสำรวจและ 
พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งนำ้ดบิภายใต้โครงการปฏิบัติการ
แก้ไขปญัหาการขาดแคลนนำ้ในฤดแูล้ง  
ปี 2562/2563  จำนวน   10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการสำรวจและ
พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งนำ้ดบิภายใต้โครงการปฏิบัติการ
แก้ไขปญัหาการขาดแคลนนำ้ในฤดแูล้ง  
ปี 2562/2563  จำนวน    -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
    วาระที่ 6   วาระอื่นๆ 
    ปิดประชมุ เวลา  15.00  น. 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ   

ที่ประชุม    (ไม่มี)   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม จำนวน   10  เสียง 
-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ จำนวน    -    เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมตเิหน็ชอบในการรับรองรายงานการประชมุ   จำนวน   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน    -    เสียง 
    งดออกเสียง       จำนวน  1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ทีก่รรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
-ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่)    
     5.1 ญัตติ  เรือ่ง  การขออนุญาตเขา้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
       เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
    ด้วยท่านนายกได้ยื่นญัตติในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน 

แห่งชาติ  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญ           
ท่านนายกชี้แจงเลยครับ 

 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง    
     

ข้าพเจ้านายอ่อน  จติรคง  ขอเสนอญตัต ิ เรื่อง  การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อพิจารณาดังนี ้ 
ด้วยโรงเร ียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์  ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง         
สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ขอเรียนว่าเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการพิจารณาใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เข ้าทำประโยชน์หรือที ่อยู ่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565          
หรือระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ        
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือ
เพื่อทำประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ฯ  จะต้องแนบ
หลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ 

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์มาเพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนดินแดงพิจารณาอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกของโรงเรียน ขอได้โปรดนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
 ตามที่ทา่นนายกชีแ้จงรายละเอียดมามีสมาชิกใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไร

ไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มขีอเรยีนเชิญทา่นปลดัชีแ้จงระเบยีบกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง
เลยครับ 

น.ส.เตือนใจ  ชุมสงฆ์  ปลัด อบต. 
ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม  ผู้ที่ประสงค์จะขอ

อนุญาตใช้ทีด่ินเพ่ือกิจการสาธารณปูโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปทีด่ิน     
ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานการปฏิรูปทีด่ินจังหวดั ( ส.ป.ก. จังหวดั) ที่ที่ดนินัน้ตัง้อยู่ 
ตามแบบที่ ส.ป.ก. กำหนด (ส.ป.ก. 4-29 ก.) พร้อมทัง้หลักฐานและเอกสาร
ประกอบคำขอ ดงันี ้
 
 

https://alro.go.th/download/31_2.doc
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หลักฐานและเอกสารประกอบคำขออนญุาตใช้ที่ดนิเพ่ือกิจการสาธารณูปโภค
และกิจการอืน่ๆ ในเขตปฏิรปูที่ดนิ (ส.ป.ก. ๔-๒๙ ก.) 
1.บันทกึรับรองการปฏิบัตติามเงื่อนไขการได้รับอนญุาตให้ใช้ที่ดิน ตามแบบที ่

ส.ป .ก. กำหนด (ส.ป.ก. ๔-๓๐ ก.) จำนวน ๓ ฉบับ (ตวัจริง) เพ่ือให้ผู้ขออนุญาต
ได้รบัทราบเงือ่นไขและภาระหนา้ที่ภายหลงัเข้า ใช้ประโยชน์ในทีด่ินและให้ความ
ยินยอมที่จะปฏิบัตติามเงื่อนไขและหน้าที่ที ่ส.ป.ก. กำหนด  
2. แผนที่ภูมปิระเทศแสดงจดุที่ตัง้ที่ดนิแปลงที่ยืน่คำขออนุญาตฯ มาตราส่วน  
๑:๕๐,๐๐๐ โดยใหแ้สดง ตำแหน่งแนวเขตบริเวณที่ขอใช้ด้วยปากกาเขียนแผนที่

ให้ชัดเจน กรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถจดัทำได้ให ้ส.ป.ก. จังหวัด อำนวยความ
สะดวกให ้ 
3. แผนผังแสดงบริเวณและสิ่งก่อสร้างในทีด่ิน ซึง่ผู้ขอรบัอนญุาตลงนามกำกับ

ขนาด เอ ๓ หรือ เอ ๔ จำนวน ๓ ฉบบั โดยแสดงให้เหน็ตำแหน่งการจดัวางสิ่ง
ปลูกสร้างทั้งหมดตามโครงการดำเนนิงาน  
4. หนังสือสละสิทธิในที่ดนิตามแบบที่ ส.ป.ก. กำหนด (ส.ป.ก. ๔-๕๒) กรณีทีม่ี

การขออนญุาตใช้ที่ดนิในแปลง ที่ ส.ป.ก. ได้ดำเนนิการจดัที่ดนิตามระเบียบการ
จัดที่ดนิแลว้ กล่าวคือ เกษตรกรได้รบั      ส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือจดัทำสญัญาเช่าซื้อ
ที่ดินจาก ส.ป.ก. แลว้  
5. หนังสือยนิยอมจากผู้ถือครองทำประโยชน์ในทีด่ิน กรณีที่ดนิที่ยังไม่ได้จัดให้

เกษตรกรเข้าทำประโยชน์  
6. กรณีการใช้ที่ดนิเหนือพืน้ดนิหรอืใต้พื้นดิน เชน่ การปักเสาเพื่อเดนิสายไฟฟ้า 

สายโทรศัพท์ หรอืการวางทอ่ ส่งนำ้เพื่อการประปา หรอืการชลประทาน หาก
เกษตรกรผูไ้ดร้ับการจดัที่ดนิยังสามารถใชป้ระโยชน์ในที่ดิน บรเิวณทีข่อใช้ได้ 
และการใช้ทีด่ินของผู้ขอใช้เป็นเพียงการรอนสิทธิบางส่วนให้มหีลักฐานเป็น
หนังสอืยินยอม จากเกษตรกรผู้ได้รับการจดัทีด่ินโดยเกษตรกรนัน้ไมต่้องสละสิทธิ
ในที่ดิน  
7. แบบแปลนการก่อสรา้ง (ถ้ามี)  
8. สำเนาบตัรประชาชน และสำเนาทะเบียนบา้น หรอืสำเนาบัตรข้าราชการของ

ผู้ยื่นคำขอ หนังสอืมอบอำนาจ หนังสือจดทะเบียนมูลนธิิ สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูม้อบอำนาจและผู้รบัมอบอำนาจ  
9. รายละเอียด แผนงานโครงการ งบประมาณ ที่ได้รบัอนุมตัิจากผูม้ีอำนาจตาม

กฎหมาย  
10. รายละเอียดสิ่งก่อสรา้งโดยระบุจำนวนเนื้อที่แต่ละส่วน เหตุผลความจำเปน็

ในการใช้พ้ืนทีแ่ละกิจการ บริเวณพ้ืนที่สว่นที่ทำให้เกิดรายได ้ให้ระบุจำนวน   
เนื้อที่ พรอ้มระบุรายละเอียดการดำเนนิการหรอืกิจกรรมที่ทำให้เกดิอนัตรายได้ 
11. ภาพถา่ยปัจจุบนั และภาพถ่ายสิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี)  
12. รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือประชาคมหมู่บ้านตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การเปน็
กรรมการหมูบ่้าน การปฏิบตัิหน้าทีแ่ละการประชมุของ คณะกรรมการหมูบ่้าน 
พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเห็นชอบการก่อสร้างและรับรองว่าจะไมก่่อให้เกดิผลกระทบทาง
ลบแก ่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม  โดยไดต้รวจสอบแลว้ไมม่ีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือชุมชน  ดงันี ้
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       1.ไมม่ีผลกระทบทางเสียง  เช่น  เสียงดังรบกวนการใชช้ีวิตประจำวนั 
   2.ไมม่ีผลกระทบทางดนิ  เชน่  ดินเสื่อมโทรม  พังทลาย 
  3.ไมม่ีผลกระทบทางนำ้  เช่น  น้ำเสีย  หรือมีสารพิษเจือปน 

4.ไมม่ีผลกระทบทางอากาศ  เชน่  มีฝุ่นละออง  หรือสง่กลิ่นรบกวนในการใช ้
ชีวิตประจำวนั   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  (ไมม่ี)  ถ้าไม่มีผมก็ขอมติใน
การขออนญุาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ  เพื่อก่อสรา้งอาคารเรียน
โดยไดต้รวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มหรือชมุชน  ดงันี้ 

       1.ไมม่ีผลกระทบทางเสียง  เช่น  เสียงดังรบกวนการใชช้ีวิตประจำวนั 
   2.ไมม่ีผลกระทบทางดนิ  เชน่  ดินเสื่อมโทรม  พังทลาย 
  3.ไมม่ีผลกระทบทางนำ้  เช่น  น้ำเสีย  หรือมีสารพิษเจือปน 

4.ไมม่ีผลกระทบทางอากาศ  เชน่  มีฝุ่นละออง  หรือสง่กลิ่นรบกวนในการใช ้
ชีวิตประจำวนั  ในส่วนของขั้นตอนและหลักเกณฑ์ระเบยีบกฎหมายในการ 
อนุญาตการให้ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งพิจารณาตอ่ไป  ผมขอมติจากสภา 
เลยนะครับ   

 

สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ฯ  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติเห็นชอบในการขออนญุาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ฯ   จำนวน   10  เสยีง 

 

สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ฯ  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุญาตเขา้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาต ิ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ฯ จำนวน      -   เสียง 

งดออกเสียง จำนวน    1  เสียง 

 

มติที่ประชุม   มีมตริับรองการขออนญุาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  โดยได้ตรวจสอบแลว้ไม่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
หรือชมุชน  ดังนี ้

       1.ไมม่ีผลกระทบทางเสียง  เช่น  เสียงดังรบกวนการใชช้ีวิตประจำวนั 
   2.ไมม่ีผลกระทบทางดนิ    เช่น  ดนิเสื่อมโทรม  พังทลาย 
  3.ไมม่ีผลกระทบทางนำ้  เช่น  น้ำเสีย  หรือมีสารพิษเจือปน 

4.ไมม่ีผลกระทบทางอากาศ  เชน่  มีฝุ่นละออง  หรือสง่กลิ่นรบกวนในการใช ้
ชีวิตประจำวนั 

    มีมติเห็นชอบ  จำนวน  10  เสยีง 

มีมติไม่เห็นชอบ  จำนวน    -   เสียง 

งดออกเสียง  จำนวน    1  เสียง 
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5.2 ญัตติ  เรือ่ง  การขอขยายเขตไฟฟ้า 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
    ด้วยท่านนายกได้ยื่นญัตติในการขอขยายเขตไฟฟ้า  ส่วนในส่วนของ 

รายละเอียดขอเชิญท่านนายกชี้แจงเลยครับ 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง    
   ข้าพเจ้านายอ่อน  จติรคง  ขอเสนอญตัต ิ เรื่อง  การขอขยายเขตไฟฟ้า  

เพื่อพิจารณาดงันี ้ 

ตามที ่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้ร ับเร ื ่องขอความ
อนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าจากผู ้แทนชุมชนและประชาชนในพื ้นที ่หมู ่บ้าน       
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับความ
เดือดร้อนอย่างมาก  เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้จึงทำใหป้ระชาชนในพื้นที่ดงักล่าวตอ้ง
ประสบปัญหาต่างๆ  มากมายในการดำรงชีวิต  เด็กและนักเรียนต้องประสบกับ
ปัญหาในเรื่องการเรียนและการอ่านหนังสือ  และที่สำคัญประชาชนไม่มีความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวิต  และการสัญจรไปมาในพ้ืนที่ดังกล่าว   

ดังนั้น  ข้าพเจ้าและประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนดินแดง  
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  จึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานท่าน  
เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื ้นที ่และผู ้ที ่สัญจรไปมาให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนดินแดง  เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
 ตามที่ทา่นนายกชีแ้จงรายละเอียดมามีสมาชิกใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไร

ไหมครับ   

ที่ประชุม   ไม่ม ี
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  (ไมม่ี)  ถ้าไม่มีผมก็ขอมติใน 
การขอขยายเขตไฟฟ้า  โดยขอมติจากสภาในการนำเรื่องขยายเขตเสนอไฟฟ้า 
เพื่อพิจารณาดำเนนิการต่อไป 
สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบในขอขยายเขตไฟฟ้า ฯ  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติเห็นชอบในขอขยายเขตไฟฟ้า  จำนวน    10  เสยีง 
 

สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในขอขยายเขตไฟฟ้า ฯ  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
มีมติไม่เห็นชอบในขอขยายเขตไฟฟ้า  จำนวน    -  เสยีง 
 

งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในขอขยายเขตไฟฟ้า  จำนวน    10  เสยีง 
 

มีมติไม่เห็นชอบในขอขยายเขตไฟฟ้า  จำนวน    -  เสยีง 
 

งดออกเสียง  จำนวน    1  เสียง 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผมขอนดั
ประชมุอีกครั้งในวันที่  27  พฤษภาคม  2567  โดยไม่ส่งหนังสือเชิญประชมุ
นะครับ  ขอบคุณท่านสมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นตำบล    
โนนดนิแดงทุกท่าน  กระผมขอปดิประชุมครับ 

 

ปิดประชุม    เวลา  12.30  น. 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ      เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์) 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายไสว  สาแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่7 

 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายสมศรี  บินรัมย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่12 
 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายบญุส่ง  เจ๊กนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่15 

 
 

 - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  
สมัยที่  2 ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 1 / 2567  ในวนัที่  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เปน็ที่
เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว    

  
  

 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
        (นายบญุมี  ชนะชัย) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  

 



 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่  2 / 2567 

วันท่ี  27  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง 

 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย 

 

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น 
 

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง 
 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว 
 

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน 
 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม 
 

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
 

(ลา) 

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร 
 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง 
 

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก 
 

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์ 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   1.นายสมศรี บินรัมย์  (ลา) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ
1. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง 

 

2. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง 
 

3. นางลินดา  สามพิมพ์ เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ลินดา  สามพิมพ์  

4. นายมนตรี  สิงห์ทอง รองปลัด อบต. มนตรี  สิงห์ทอง 
 

5. นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง นพนลัท  ใสลำเพาะ  

6. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

7. นายณฐาภพ  สุภีคำ หัวหน้าสำนักปลัด ณฐาภพ  สุภีคำ  

8. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรชำนาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล  

9. นางสาววรนุช  ไชยโย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วรนุช  ไชยโย  

10. นางสาวอังคณา  จารุวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อังคณา  จารุวงศ์  

11. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

12. นายอดิศักดิ์  หนุนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อดิศักดิ์  หนุนจันทร์  

13. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

14. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงได้มาครบองค์ประชุม  และที่ประชุม         

พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ        

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ท่ีเสนอใหม่   

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายขาดเงนิสะสมประจำปี 
                       งบประมาณ พ.ศ. 2567  
5.2  ญตัต ิ เรื่อง  ขอดำเนนิกิจการนอกเขต อบต.โนนดินแดง   
5.3  ญตัต ิ เรื่อง  การขอใช้พ้ืนที่สนามกีฬา อบต.โนนดินแดง               

ที่ประชุม   รับทราบ  
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลดัเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง   

ครั้งทีแ่ล้วครับ   
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 1/2567     
เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  ๒๕๖7 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ      
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

 เสร็จสิน้แลว้ 
5. เรือ่ง ท่ีเสนอใหม่   

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  การพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ ของโรงเรียนบ้าน
ทรัพย์สมบูรณ ์
5.2  ญตัต ิ เรื่อง  การขอขยายเขตไฟฟ้า 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่1  

ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครัง้ที่ 3/2567 เมือ่วนัที่  19 
กุมภาพันธ ์ 2567  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

5.1 ญัตติ  เรื่อง  การขออนุญาตเขา้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาต ิเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปา่ 
สงวนแหง่ชาติเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและรับรองวา่จะไม่ 
ก่อให้เกดิผลกระทบทางลบแก่ประชาชนและสิง่แวดล้อม

 จำนวน  10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการขออนุญาตเขา้ทำประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแหง่ชาติ  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและรับรองว่าจะไม่
ก่อให้เกดิผลกระทบทางลบแก่ประชาชนและสิง่แวดล้อม 
จำนวน    -  เสียง 

งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง 
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5.2 ญัตติ  เรื่อง  การขอขยายเขตไฟฟ้า 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในขอขยายเขตไฟฟ้า  จำนวน  10  เสียง 
 

มีมตไิม่เห็นชอบในขอขยายเขตไฟฟ้า  จำนวน  -  เสียง 
 

งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง 
    วาระที่ 6   วาระอื่นๆ 
    ปิดประชมุ เวลา  12.30  น. 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ   

ที่ประชุม    ไม่ม ี 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม จำนวน   10  เสยีง 
-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ จำนวน      -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน    1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม ฯ  จำนวน   10  เสยีง 
    มีมติไม่เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุฯ   จำนวน      -  เสียง 

งดออกเสียง   จำนวน    1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ทีก่รรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
-ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่)    
     5.1 ญัตติ  เรือ่ง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  

   พ.ศ. 2567 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  นั้น  เนื่องจากท่านนายกติดภารกิจไม่ 
สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้จึงได้มอบหมายให้รองผู้บรหิารมอ้งถิน่เสนอญตัติ 
โดยอาศัยอำนาจข้อ 56 วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชมุสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแกไ้ขเพ่ิมเมถงึปัจจุบนั  
ข้าพเจ้านายอ่อย  จติรคง  นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนดินแดง   
ขอมอบหมายให้นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
โนนดนิแดง เปน็ผู้แถลงญตัติในการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล 
โนนดนิแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 นี้   
ระเบียบวาระที ่5.1 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2567  จำนวน 6 โครงการ  งบประมาณทั้งสิน้ 2,063,000 บาท   
 



 
-5- 

 
ระเบียบวาระที ่5.2 เพื่อพิจารณาขออนมุัติทำกิจการนอกเขต อบต.โนนดนิแดง 
จำนวน 4 โครงการ  
ระเบียบวาระที ่5.3  ญัตติ  เรื่อง  การขอใช้พ้ืนที่สนามกีฬา อบต.โนนดินแดง 
ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านรองรองนายกชีแ้จงเลยครับ 
 

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 
ข้าพเจ้านายอ่อน  จติรคง  ขอเสนอญตัต ิเรื่อง ขอมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อพิจารณาดังนี ้ 

หลักการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566     
ข้อ  97  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
     เหตุผล  

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้แทน
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ว่ามีถนนหลายสายชำรุดเสียหายไม่สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก  และปลอดภัยรวมทั้ง การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรของ
เกษตรกรเป็นไปด้วยความยากลำบาก  ดังนั้น  เพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อน
และเพิ่มพูนรายได้แก่ราษฎรในพื้นที ่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย         
และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
ประชาชนในพื ้นที่อย ่างสูงส ุด  จ ึงม ีความจำเป็นต้องเสนอโครงการตาม
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2567  ดังมีรายละเอียดแต่ละ
โครงการดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
บ้านโนนดินแดง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  481,000.-  บาท 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่้าน(คุม้ทหารผ่านศึก)  
หมู่ที่ 9 บา้นโนนดนิแดง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 199.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรอืมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 796.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิน้  451,000.-  บาท 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
บ้านซับสมบูรณ์                  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  357,000.-  บาท 
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4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
บ้านซับสมบูรณ์                  
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  182,000.-  บาท 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย 1/1  
หมู่ที่ 13 บ้านโนนดินแดง                           
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  302,000.-  บาท 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15  
บ้านโนนดินแดง                  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  290,000.-  บาท 
รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน  6  โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น  2,063 ,000.-  บาท 
 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
บ้านโนนดินแดง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  481,000.-  บาท  

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 
 

นายไสว  สาแก้ว  ส. อบต. ม. 7  

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หวัหน้าสว่นราชการ  และสมาชิกผู้ทรงเกรียติ 
ทุกท่านกระผมนายไสว  สาแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนดินแดง  หมู่ที่ 7 ขอนำเรียนเพิ่มเติมในเรื่องการขอให้สภาพิจารณาการ 
อนุมัติในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ถนนเดิมเปน็ถนนลกูรังและฤดฝูนนำ้กัดเซาะเป็นร่อง 
การสัญจรไปมาได้รับความลำบากและช่วงฤดูแล้งก็เป็นฝุ่นละอองสาเหตุทำให้ 
เป็นมลพิษต่อชุมชนทำให้ราษฎรที่ใช้สายทางอาจไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ 
ทรัพย์สินจึงขอความอนุเคราะห์จากสภาในการพิจารณาโครงการและขอขอบคุณ 
ล่วงหน้าครับผม  
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนดินแดง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิน้  481,000.-  บาท ขอเชิญสมาชิกลงมติครบั 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บา้นโนนดนิแดง   
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 บ้านโนนดินแดง 
จำนวน   9  เสียง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บา้นโนนดนิแดง 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 บ้านโนนดินแดง 
จำนวน     -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ 
เหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที ่7 บ้านโนนดินแดง    จำนวน  9  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ 
เหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที ่7 บ้านโนนดินแดง   จำนวน   -  เสียง 

 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
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2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
(คุ้มทหารผา่นศึก) หมู่ที่ 9 บ้านโนนดินแดง  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 199.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 796.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  451,000.-  บาท 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

 

นายชัยลภ  หอมอ้ม  ส. อบต. ม. 9  

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หวัหน้าสว่นราชการ  และสมาชิกผู้ทรงเกรียติ 
ทุกท่านกระผมนายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนดินแดง  หมู่ที่ 9  ขอนำเรียนเพิ่มเติมในเรื่องการขอให้สภาพิจารณาการ 
อนุมัติในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากถนนที่เกิดฝุ่น 
ละอองทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ  และการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ล้มจากสภาพ 
ถนนที่ไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อ  จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาในการพิจารณา 
อนุมัติครับ  

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น (คุ้มทหารผา่นศึก) หมู่ที่ 9  
บ้านโนนดนิแดง  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 199.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรอืมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 796.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  451,000.-  บาท  ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุม้ทหารผ่านศึก) หมู่ที่ 9  
บ้านโนนดนิแดง  ขอให้ยกมอืขึ้นครับ 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น (คุ้มทหารผ่านศึก) หมู่ที่ 9  
บ้านโนนดนิแดง  จำนวน   9  เสียง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุม้ทหารผ่านศึก) หมู่ที่ 9  
บ้านโนนดนิแดง ขอให้ยกมอืขึ้นครับ  
 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น (คุ้มทหารผ่านศึก) หมู่ที่ 9  
บ้านโนนดนิแดง  จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ 
เหล็กภายในหมู่บา้น (คุ้มทหารผ่านศึก) หมู่ที ่9  บา้นโนนดนิแดง  
จำนวน   9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กภายในหมู่บา้น (คุ้มทหารผ่านศึก) หมู่ที ่9 บ้านโนนดนิแดง  
จำนวน    -  เสียง 
งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 

 
 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
บ้านซับสมบูรณ์                  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  357,000.-  บาท 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

 

น.ส.สุกัญญา  เสามั่น  ส. อบต. ม. 10  

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หวัหน้าสว่นราชการ  และสมาชิกผู้ทรงเกรียติ 
ทุกท่านดิฉันนางสาวสุกัญญา  เสามั่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนดินแดง  หมู่ที่ 10  ขอนำเรียนเรื่องการขอให้สภาพิจารณาการอนุมัติ 
ในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10  เนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักที่ 
ประชาชนใช้สัญจรสำหรับส่งลูกหลานไปโรงเรียน  ลักษณะถนนมีทรายไหล 
มาทับถม  บางจุดมีเนินหินทำให้เกิดอุบัติเหตุได้  เมื่อครั้งที่ประชุมความคิดเห็น 
ร่วมกับชาวบ้านแล้ว  จึงเห็นควรนำเสนอโครงการดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกสภา 
ในการพิจารณาในครั้งนี้ค่ะ 

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์                  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  357,000.-  บาท  ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 
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สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 บ้านซับสมบูรณ์ 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 บ้านซับสมบูรณ์ 
จำนวน   9  เสียง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 บ้านซับสมบูรณ์ 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 บ้านซับสมบูรณ์ 
จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 บ้านซับสมบูรณ์  จำนวน   9  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 บ้านซับสมบูรณ ์ จำนวน    -  เสียง 

 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
บ้านซับสมบูรณ์                  
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  182,000.-  บาท 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

 

น.ส.สุกัญญา  เสามั่น  ส. อบต. ม. 10  

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หวัหน้าสว่นราชการ  และสมาชิกผู้ทรงเกรียติ 
ทุกท่านดิฉันนางสาวสุกัญญา  เสามั่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนดินแดง  หมู่ที่ 10 ขอนำเรียนเรื่องการขอให้สภาพิจารณาการอนุมัติ 
ในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 10 เนื่องจากถนนดังกลา่วความยาว  64  เมตร  ซึ่งแยก 
ต่อจากโครงการที่ผ่านมาลักษณะถนนเปน็ทางลาดเอียง  บางจดุเป็นหลุมเป็นบอ่  
ไม่สะดวกในการสัญจร  เพื่อให้เกดิความสะดวกในการสัญจรจึงขอนำเสนอโครงการ 
ดังกลา่วเพื่อให้สภาพิจารณาในครั้งนี้คะ่  
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์                  
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  182,000.-  บาท  ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 บ้านซับสมบูรณ์ 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 บ้านซับสมบูรณ์
จำนวน   9  เสียง 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 บ้านซับสมบูรณ์ 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั  
 

-มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกร ีตเสร ิมเหล ็กภายในหมู ่บ ้าน หม ู ่ท ี ่  10 บ ้านซ ับสมบูรณ์

 จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์  จำนวน   9  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์  จำนวน    -  เสียง 

 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
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5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย 1/1  
หมู่ท่ี 13 บ้านโนนดินแดง                           
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  302,000.-  บาท 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

 

นายสิน  ชินโคตร    ส. อบต. ม. 13 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภา 

ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  กระผมนายสิน  ชินโคตร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโนนดินแดง  หมู่ที่ 10  เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การ 
เดินทางสัญจรไปมาลำบากและถนนเป็นฝุ่นมาก  ทำให้ประชาชนได้รับความ 
เดือดร้อน  จึงขอความอนุเคราะห์ให้สภาพิจารณาโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไข 
ปัญหาด้วยครับ  

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย 1/1 หมู่ที่ 13 บ้านโนนดินแดง                           
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  302,000.-  บาท  ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น ซอย 1/1 หมูท่ี่ 13 บ้านโนนดินแดง 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น ซอย 1/1 หมูท่ี่ 13  
บ้านโนนดนิแดง  จำนวน   9  เสียง 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น ซอย 1/1 หมูท่ี่ 13 บ้านโนนดินแดง 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น ซอย 1/1 หมูท่ี่ 13  
บ้านโนนดนิแดง  จำนวน   -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย 1/1 หมู่ที่ 13 บ้านโนนดินแดง 
จำนวน   9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น ซอย 1/1 หมูท่ี่ 13 บ้านโนนดินแดง
จำนวน   -  เสียง 
 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15  
บ้านโนนดินแดง                  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  290,000.-  บาท 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

 

นายบุญส่ง  เจก๊นอก    ส. อบต. ม. 15 
     เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้ทรงเกรียติทุกท่าน  
    กระผมนายบุญส่ง  เจ๊กนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

หมู่ที่ 15  เนื่องด้วยถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมาก  และช่วงฤดูฝนการสัญจร 
ลำบากมาก  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  ความอนุเคราะห์จากสภาในการ 
พิจารณาอนุมัติให้โครงการดังกล่าวด้วยครับ   

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโนนดินแดง                  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  290,000.-  บาท  ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่15 บ้านโนนดนิแดง 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสร ิมเหล็กภายในหมู ่บ ้าน หม ู ่ท ี ่  15 บ ้านโนนดินแดง

 จำนวน   9  เสียง 
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สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่15 บ้านโนนดนิแดง 
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั  
 

-มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่15 บ้านโนนดนิแดง
จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโนนดินแดง  จำนวน   9   เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโนนดินแดง  จำนวน    -  เสียง 

 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 

 
 

5.2 ญัตติ  เรือ่ง  ขออนุมตัิทำกิจการนอกเขต อบต.โนนดินแดง 
นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 

ตามที่ท่านนายกได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขออนุมัติทำกิจการนอกเขต   
      อบต.โนนดินแดง  ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านนายกชี้แจงเลยครับ 

 

นายอ่อน  จิตรคง   นายก อบต.โนนดินแดง 
ข้าพเจ้านายอ่อน  จิตรคง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติทำกิจการ 

      นอกเขต อบต.โนนดินแดง  เพื่อพิจารณาดังนี้  
1.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนำ้พร้อมบ่อพัก  หมู่ที ่ 5 บ้านโนนดินแดง – 
หมู่ที่ 10 บ้านซบัสมบรูณ์  ตำบลโนนดนิแดง  อำเภอโนนดินแดง   
จังหวดับรุีรัมย ์ 
ปริมาณงานกว้าง  6.00  เมตร  ยาว 6.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร   
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  0.80  เมตร  จำนวน  8  ท่อน   
พร้อมดาดหน้าท่อหัวท้าย  งบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท 

2.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตรสายคลองกระเบาฝั่งตะวนัออก  
หมู่ที่ 15 บ้านโนนดินแดง   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  870.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 3,480.00  ตารางเมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  152,000  บาท   
3.โครงการลงลกูรังไหล่ทางบริเวณแปลงนาประณีต (ศาลาเขียว)หมู่ที ่8  บา้น
โนนดนิแดง 
ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  142,000  บาท  
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4.โครงการเสรมิผิวจราจรถนน คสล. บริเวณแปลงนาประณีต (ศาลาเขียว)หมู่ที่ 
8  บ้านโนนดนิแดง 
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
งบประมาณทั้งสิ้น  335,000  บาท  
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ  

มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  
 

ที่ประชุม     ไม่ม ี
 

นายบุญมี  ชนะชัย     ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกทา่ใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมไหมครับ (ไม่มี)  หากไม่มีสมาชิก  สภาฯ  

ท่านใดจะสอบถามผมก็จะขอมติในทีป่ระชุมในการขออนุมัตทิำ 
กิจการนอกเขต อบต.โนนดนิแดง  ขอเชิญสมาชิกลงมตคิรับ 

 

      สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบ / ยินยอม ในการขออนมุัติทำกิจการ 
นอกเขต  อบต.โนนดนิแดง  ขอให้ยกมือขึน้ครับ 
 

มีมติเห็นชอบ/ยินยอมในการขออนุมตัิทำกิจการนอกเขต อบต.โนนดินแดง  
จำนวน   9  เสียง 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบ / ยินยอม ในการขออนุมตัิทำกิจการ 
นอกเขต อบต.โนนดินแดง  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

 

          มีมติไม่เห็นชอบ/ยินยอมในการขออนมุัติทำกิจการนอกเขต  
   อบต.โนนดนิแดง จำนวน   -  เสียง 

 

งดออกเสียง    จำนวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ/ยินยอมในการขออนุมตัิทำกิจการนอกเขต 
อบต.โนนดนิแดง   จำนวน   9  เสียง 

 

         มีมติไม่เห็นชอบ/ยินยอมในการขออนมุัติทำกิจการนอกเขต 
อบต.โนนดนิแดง  จำนวน   -  เสียง 
 

งดออกเสียง     จำนวน   1  เสียง 
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5.3  ญัตติ  เรือ่ง  การขอใช้พื้นที่สนามกีฬา อบต.โนนดินแดง 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
    ด้วยท่านนายกได้ยื่นญัตติในการขอใช้พ้ืนที่สนามกีฬา อบต.โนนดินแดง 

ส่วนในส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านรองนายกชี้แจงเลยครับ 

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 

    ทางผู้บรหิารได้ลงไปทำเวทปีระชาคมในการขอใช้พ้ืนทีบ่ริเวณสนามกีฬาหมู่ที่ 9   
โดยมกีารขอใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อที่จะดำเนินการภายในบริเวณที่จะขอ 
ใช้คร่าวๆ  ยื่นเสนอเรื่องไปที่สำนักงานปฏิรูปทีด่ิน (สปก.) เพื่อประกอบการ 
พิจารณาอนญุาต  หลังจากนั้นทาง อบต. จะได้มาดำเนนิการโครงการ 
ในการปรับปรุงในสนามกีฬาต่อไปนะครบั (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)   

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
 ตามที่ทา่นรองนายกชีแ้จงรายละเอียดมามีสมาชิกใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติม

อะไรไหมครบั (ไม่มี) ถ้าไมม่ขีอเรียนเชิญท่านปลัดชีแ้จงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งเลยครับ 

น.ส.เตือนใจ  ชุมสงฆ์  ปลัด อบต. 
ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม  ผู้ที่ประสงค์จะขอ

อนุญาตใช้ทีด่ินเพ่ือกิจการสาธารณปูโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปทีด่ิน     
ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานการปฏิรูปทีด่ินจังหวดั ( ส.ป.ก. จังหวดั) ที่ที่ดนินัน้ตัง้อยู่ 
ตามแบบที่ ส.ป.ก. กำหนด (ส.ป.ก. 4-29 ก.) พร้อมทัง้หลักฐานและเอกสาร
ประกอบคำขอ ดงันี ้
หลักฐานและเอกสารประกอบคำขออนญุาตใช้ที่ดนิเพ่ือกิจการสาธารณูปโภค

และกิจการอืน่ๆ ในเขตปฏิรปูที่ดนิ (ส.ป.ก. ๔-๒๙ ก.) 
1.บันทกึรับรองการปฏิบัตติามเงื่อนไขการได้รับอนญุาตให้ใช้ที่ดิน ตามแบบที ่

ส.ป .ก. กำหนด (ส.ป.ก. ๔-๓๐ ก.) จำนวน ๓ ฉบับ (ตวัจริง) เพ่ือให้ผู้ขออนุญาต
ได้รบัทราบเงือ่นไขและภาระหนา้ที่ภายหลงัเข้า ใช้ประโยชน์ในทีด่ินและให้ความ
ยินยอมที่จะปฏิบัตติามเงื่อนไขและหน้าที่ที ่ส.ป.ก. กำหนด  
2. แผนที่ภูมปิระเทศแสดงจดุที่ตัง้ที่ดนิแปลงที่ยืน่คำขออนุญาตฯ มาตราส่วน  
๑:๕๐,๐๐๐ โดยใหแ้สดง ตำแหน่งแนวเขตบริเวณที่ขอใช้ด้วยปากกาเขียนแผนที่

ให้ชัดเจน กรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถจดัทำได้ให ้ส.ป.ก. จังหวัด อำนวยความ
สะดวกให ้ 
3. แผนผังแสดงบริเวณและสิ่งก่อสร้างในทีด่ิน ซึง่ผู้ขอรบัอนญุาตลงนามกำกับ

ขนาด เอ ๓ หรือ เอ ๔ จำนวน ๓ ฉบบั โดยแสดงให้เหน็ตำแหน่งการจดัวางสิ่ง
ปลูกสร้างทั้งหมดตามโครงการดำเนนิงาน  
4. หนังสือสละสิทธิในที่ดนิตามแบบที่ ส.ป.ก. กำหนด (ส.ป.ก. ๔-๕๒) กรณีทีม่ี

การขออนญุาตใช้ที่ดนิในแปลง ที่ ส.ป.ก. ได้ดำเนนิการจดัที่ดนิตามระเบียบการ
จัดที่ดนิแลว้ กล่าวคือ เกษตรกรได้รบั      ส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือจดัทำสญัญาเช่าซื้อ
ที่ดินจาก ส.ป.ก. แลว้  
5. หนังสือยนิยอมจากผู้ถือครองทำประโยชน์ในทีด่ิน กรณีที่ดนิที่ยังไม่ได้จัดให้

เกษตรกรเข้าทำประโยชน์  
 
 

https://alro.go.th/download/31_2.doc
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6. กรณีการใช้ที่ดนิเหนือพืน้ดนิหรอืใต้พื้นดิน เชน่ การปักเสาเพื่อเดนิสายไฟฟ้า 

สายโทรศัพท์ หรอืการวางทอ่ ส่งนำ้เพื่อการประปา หรอืการชลประทาน หาก
เกษตรกรผูไ้ดร้ับการจดัที่ดนิยังสามารถใชป้ระโยชน์ในที่ดิน บรเิวณทีข่อใช้ได้ 
และการใช้ทีด่ินของผู้ขอใช้เป็นเพียงการรอนสิทธิบางส่วนให้มหีลักฐานเป็น
หนังสอืยินยอม จากเกษตรกรผู้ได้รับการจดัทีด่ินโดยเกษตรกรนัน้ไมต่้องสละสิทธิ
ในที่ดิน  
7. แบบแปลนการก่อสรา้ง (ถ้ามี)  
8. สำเนาบตัรประชาชน และสำเนาทะเบียนบา้น หรอืสำเนาบัตรข้าราชการของ

ผู้ยื่นคำขอ หนังสอืมอบอำนาจ หนังสือจดทะเบียนมูลนธิิ สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูม้อบอำนาจและผู้รบัมอบอำนาจ  
9. รายละเอียด แผนงานโครงการ งบประมาณ ที่ได้รบัอนุมตัิจากผูม้ีอำนาจตาม

กฎหมาย  
10. รายละเอียดสิ่งก่อสรา้งโดยระบุจำนวนเนื้อที่แต่ละส่วน เหตุผลความจำเปน็

ในการใช้พ้ืนทีแ่ละกิจการ บริเวณพ้ืนที่สว่นที่ทำให้เกิดรายได ้ให้ระบุจำนวน   
เนื้อที่ พรอ้มระบุรายละเอียดการดำเนนิการหรอืกิจกรรมที่ทำให้เกดิอนัตรายได้ 
11. ภาพถา่ยปัจจุบนั และภาพถ่ายสิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี)  
12. รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือประชาคมหมู่บ้านตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การเปน็
กรรมการหมูบ่้าน การปฏิบตัิหน้าทีแ่ละการประชมุของ คณะกรรมการหมูบ่้าน 
พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเห็นชอบการก่อสร้างและรับรองว่าจะไมก่่อให้เกดิผลกระทบทาง
ลบแก ่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม  โดยไดต้รวจสอบแลว้ไมม่ีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือชุมชน  ดงันี ้

       1.ไมม่ีผลกระทบทางเสียง  เช่น  เสียงดังรบกวนการใชช้ีวิตประจำวนั 
   2.ไมม่ีผลกระทบทางดนิ  เชน่  ดินเสื่อมโทรม  พังทลาย 
  3.ไมม่ีผลกระทบทางนำ้  เช่น  น้ำเสีย  หรือมีสารพิษเจือปน 

4.ไมม่ีผลกระทบทางอากาศ  เชน่  มีฝุ่นละออง  หรือสง่กลิ่นรบกวนในการใช ้
ชีวิตประจำวนั   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  (ไมม่ี)  ถ้าไม่มีผมก็ขอมติใน
การขออนญุาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ  เพื่อก่อสรา้งอาคารเรียน
โดยไดต้รวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มหรือชมุชน  ดงันี้ 

       1.ไมม่ีผลกระทบทางเสียง  เช่น  เสียงดังรบกวนการใชช้ีวิตประจำวนั 
   2.ไมม่ีผลกระทบทางดนิ  เชน่  ดินเสื่อมโทรม  พังทลาย 
  3.ไมม่ีผลกระทบทางนำ้  เช่น  น้ำเสีย  หรือมีสารพิษเจือปน 

4.ไมม่ีผลกระทบทางอากาศ  เชน่  มีฝุ่นละออง  หรือสง่กลิ่นรบกวนในการใช ้
ชีวิตประจำวนั  ในส่วนของขั้นตอนและหลักเกณฑ์ระเบยีบกฎหมายในการ 
อนุญาตการให้ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งพิจารณาตอ่ไป  ผมขอมติจาก 
สภาเลยนะครับ   

 
 
 
 
 
 
 



 

-18- 
 
 

สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ฯ  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติเห็นชอบในการขออนญุาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ฯ   จำนวน   10  เสยีง 

 

สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ฯ  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุญาตเขา้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาต ิ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ฯ จำนวน      -   เสียง 

งดออกเสียง จำนวน    1  เสียง 

 

มติที่ประชุม   มีมตริับรองการขออนญุาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  โดยได้ตรวจสอบแลว้ไม่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
หรือชมุชน  ดังนี ้

       1.ไมม่ีผลกระทบทางเสียง  เช่น  เสียงดังรบกวนการใชช้ีวิตประจำวนั 
   2.ไมม่ีผลกระทบทางดนิ    เช่น  ดนิเสื่อมโทรม  พังทลาย 
  3.ไมม่ีผลกระทบทางนำ้  เช่น  น้ำเสีย  หรือมีสารพิษเจือปน 

4.ไมม่ีผลกระทบทางอากาศ  เชน่  มีฝุ่นละออง  หรือสง่กลิ่นรบกวนในการใช ้
ชีวิตประจำวนั 

    มีมติเห็นชอบ  จำนวน    9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบ  จำนวน    -   เสียง 

งดออกเสียง  จำนวน    1  เสียง 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
 ตามที่ทา่นรองนายกชีแ้จงรายละเอียดมามีสมาชิกใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติม

อะไรไหมครบั   

 

ที่ประชุม   ไม่ม ี
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  (ไมม่ี)  ถ้าไม่มีผมก็ขอมติใน
การขอใช้พ้ืนที่สนามกีฬา อบต.โนนดนิแดง  โดยได้ตรวจสอบแลว้ไมม่ี 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมหรอืชุมชน  ดังนี ้

       1.ไมม่ีผลกระทบทางเสียง  เช่น  เสียงดังรบกวนการใชช้ีวิตประจำวนั 
   2.ไมม่ีผลกระทบทางดนิ    เช่น  ดนิเสื่อมโทรม  พังทลาย 
  3.ไมม่ีผลกระทบทางนำ้  เช่น  น้ำเสีย  หรือมีสารพิษเจือปน 

4.ไมม่ีผลกระทบทางอากาศ  เชน่  มีฝุ่นละลอง  หรือสง่กลิ่นรบกวนในการใช ้
ชีวิตประจำวนั   
สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบในการขอใช้พ้ืนที่สนามกีฬา อบต.โนนดินแดง ฯ 
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติเห็นชอบในการขอใช้พ้ืนที่สนามกีฬา อบต.โนนดนิแดง ฯ 
จำนวน   9  เสียง 
 
 



-19- 
 
 

 

สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่สนามกีฬา อบต.โนนดินแดง ฯ
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มีมติไม่เห็นชอบในการขอใช้พ้ืนที่สนามกีฬา อบต.โนนดินแดง ฯ 
จำนวน   -  เสียง 

งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมตริับรองการขอใช้พ้ืนที่สนามกีฬา อบต.โนนดินแดง  โดยไดต้รวจสอบแลว้ไมม่ี 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมหรอืชุมชน  ดังนี ้

       1.ไมม่ีผลกระทบทางเสียง  เช่น  เสียงดังรบกวนการใชช้ีวิตประจำวนั 
   2.ไมม่ีผลกระทบทางดนิ    เช่น  ดนิเสื่อมโทรม  พังทลาย 
  3.ไมม่ีผลกระทบทางนำ้  เช่น  น้ำเสีย  หรือมีสารพิษเจือปน 

4.ไมม่ีผลกระทบทางอากาศ  เชน่  มีฝุ่นละลอง  หรือสง่กลิ่นรบกวนในการใช ้
ชีวิตประจำวนั 

    มีมติเห็นชอบ  จำนวน   9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบ  จำนวน    -  เสียง 

งดออกเสียง  จำนวน   1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6    วาระอื่นๆ 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั 

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 

  ในส่วนของคณะผู้บริหารขอนำเรียน  เรื่องการที่จะดำเนนิการปรบัปรงุอาคาร 
ของกองสวัสดิการ  อาคารของผู้บรหิาร  และการประมาณการในการก่อสร้างรัว้ 
รอบศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก  การเจาะบ่อบาดาลบริเวณอ่างซับหนิเพลิง   
การติดตั้งระบบกรองนำ้ดื่มในประปาหมู่บา้น  ซึ่งจะไดน้ำเสนอสภาในการ 
พิจารณาต่อไปนะครับ 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผมขอ 
ขอบคุณทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลโนนดินแดงทุกท่าน   
กระผมขอปดิประชมุครบั  เชิญเลขานุการสภาอ่านประกาศสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลโนนดนิแดง 
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นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  เรือ่ง  ปิดประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  สมัยสามญั  สมัยที่  2  ประจำป ี 
พ.ศ. ๒๕๖7  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  ได้ประกาศ
เรียกประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนดนิแดง  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 2  
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7  ตั้งแตว่ันที ่ 13 – 27  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖7   
เป็นต้นไป 

บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ไม่มีเรื่องที่ 
จะปรึกษาหารือแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  
(ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงให้ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7  ตั้งแต่บัดนี้   
เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖7 
ลงชื่อ  นายบญุม ี ชนะชัย  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง 

 

ปิดประชุม    เวลา  15.00  น. 
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ลงชื่อ      เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์) 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายไสว  สาแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่7 

 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายสมศรี  บินรัมย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่12 
 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายบญุส่ง  เจ๊กนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่15 

 
 

 - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  สมัยสามญั  
สมัยที่  2 ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 2 / 2567  ในวนัที่  27  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เปน็ที่
เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว    

  
  
  

 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
        (นายบญุมี  ชนะชัย) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  

 
 

 
 



 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่  1 / 2567 

วันท่ี  26  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง 

 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย 

 

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น 
 

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง 
 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว 
 

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน 
 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม 
 

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร 
 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง 
 

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก 
 

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์ 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ
1. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง 

 

2. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง 
 

3. นางลินดา  สามพิมพ์ เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ลินดา  สามพิมพ์  

4. นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง นพนลัท  ใสลำเพาะ 
 

5. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

6. นายณฐาภพ  สุภีคำ หัวหน้าสำนักปลัด ณฐาภพ  สุภีคำ  

7. นางสาววรนุช  ไชยโย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วรนุช  ไชยโย  

8. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

9. นายอดิศักดิ์  หนุนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อดิศักดิ์  หนุนจันทร์  

10. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

11. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงได้มาครบองค์ประชุม  และที่ประชุม         

พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 
นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   

อ่านประกาศอำเภอโนนดินแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนดินแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567  
ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง ขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
2567 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แต่ขณะนี้
ไม่อยู่ระหว่างสมัยประชุมสามัญประจำปี จึงมีความประสงค์ขอให้อำเภอประกาศ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 12 – 26 เดือนกรกฎาคม 2567  
ดังนั้น อำเภอโนนดินแดงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนดินแดง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562 จึงประกาศให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดิน
แดง จึงประกาศให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7 ตั้งแต่วันที่  12  – 26 กรกฎาคม 
๒๕๖7  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567  

                                       ลงชื่อนายเอกวัฒน์  พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง 
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ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ   
             สืบเนื่องจากการประชุมในวาระนีม้ีเรื่องที่จะแจง้ให้ท่านสมาชิกทราบดังนี้นะครับ 

1.ในการส่งหนังสือของกิจการสภาขอใหส้่วนของสำนกังานและ 
คณะผู้บริหาร  ได้รับทราบและถือปฏบิัตติามลำดบันีน้ะครับ 
 1.1 ยืน่เอกสารที่เจา้หน้าทีฝ่่ายกิจการสภา 
 1.2 เจา้หน้าที่ฝ่ายกิจการสภาเสนอหนังสือให้ท่านเลขานุการสภา 
 1.3 เลขานุการสภาเสนอหนังสือท่านรองประธานสภา  เพ่ือคัดกรอง
และแนบระเบียบ  หลกัเกณฑ์  กฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอประธานสภา  ในการ
พิจารณาดำเนนิการตามลำดับขัน้ตอน  ขอให้ทุกฝ่ายรบัทราบและถือปฏบิัติ
ตามลำดับขั้นตอนที่แจง้ดว้ยนะครับ  เพราะบางครัง้ทำให้การเสนอนอกทีท่ำการ
ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนในการตดิตอ่ประสานงานในการดำเนินการตามระบบ
ธุรการ 

     2.แจ้งเรื่องการร่วมกิจกรรมงานพระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระ 
ชนมพรรษา 6 รอบ  วนัที่ 28 กรกฎาคม 2567   

3.แจ้งเรื่องการร่วมงานลมหายใจของแผน่ดิน 
4.แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางในการจ่ายเงนิสะสม 
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงนิ       

การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2566 

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ท่ีเสนอใหม่   

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายเงินสะสมประจำปี 
                       งบประมาณ พ.ศ. 2567  

ที่ประชุม   รับทราบ  

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลดัเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง   

ครั้งทีแ่ล้วครับ   
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 2/2567     
เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม  ๒๕๖7 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ      
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

 เสร็จสิน้แลว้ 
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5. เรือ่ง ท่ีเสนอใหม่   
5.1  ญตัต ิ เรื่อง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายเงินสะสม 
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
5.2  ญตัต ิ เรื่อง  การขอดำเนินกิจการนอกเขต  
       อบต.โนนดินแดง 
5.3  ญตัต ิ เรื่อง  การขอใช้พ้ืนที่สนามกีฬา  
       อบต.โนนดินแดง 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่2  

ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครัง้ที่ 1/2567 เมือ่วนัที่  16 
พฤษภาคม  2567  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายเงินสะสม 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7  บ้านโนนดินแดง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 170.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.00  
ตารางเมตร เงินงบประมาณทั้งสิ้น 481,000.-  บาท 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บา้นโนนดนิแดง    
จำนวน  9   เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 บ้านโนนดินแดง   
จำนวน    -   เสียง 

งดออกเสียง     จำนวน     1  เสียง 
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2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน 
หมู่บ้าน(คุม้ทหารผ่านศึก) หมู่ที่ 9 บ้านโนนดินแดง  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 199.00 เมตร  

        หนา 0.15  เมตร หรอืมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 796.00  
ตารางเมตร เงนิงบประมาณทั้งสิ้น  451,000.-  บาท 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุม้ทหารผ่านศึก)  
หมู่ที่  9  บ้านโนนดนิแดง  จำนวน   9  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุม้ทหารผ่านศึก) หมู่ที่ 9 
บ้านโนนดนิแดง   จำนวน      -  เสียง 

งดออกเสียง       จำนวน     1  เสียง 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน       
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์                  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 126.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00  
ตารางเมตร เงินงบประมาณทั้งสิ้น  357,000.-  บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์   
จำนวน   9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
บ้านซับสมบูรณ์   จำนวน    -  เสียง 

งดออกเสียง      จำนวน   1  เสียง 
     4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน       

หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์                  
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 64.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00  
ตารางเมตร เงินงบประมาณทั้งสิ้น  182,000.-  บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์  
จำนวน   9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
บ้านซับสมบูรณ์   จำนวน    -  เสียง 

งดออกเสียง      จำนวน   1  เสียง 
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5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
ซอย 1/1 หมู่ที่ 13 บ้านโนนดินแดง                           
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 135.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00  
ตารางเมตร เงินงบประมาณทั้งสิ้น  302,000.-  บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย 1/1 หมู่ที่ 13  
บ้านโนนดินแดง  จำนวน   9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น ซอย 1/1 หมูท่ี่ 13 
บ้านโนนดนิแดง  จำนวน     -   เสียง 

งดออกเสียง      จำนวน     1  เสียง 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน       
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโนนดินแดง                  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 130.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00  
ตารางเมตร เงินงบประมาณทั้งสิ้น  290,000.-  บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15  
บ้านโนนดินแดง   จำนวน   9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15  
บ้านโนนดินแดง   จำนวน    -   เสียง 

งดออกเสียง      จำนวน    1  เสียง 
    วาระที่ 6   วาระอื่นๆ 
    ปิดประชมุ เวลา  15.00  น. 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ   

ที่ประชุม    (ไม่มี)   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม จำนวน   10  เสยีง 
-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ จำนวน      -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน   1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม   จำนวน   10  เสยีง 
    ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน      -  เสียง 

งดออกเสียง       จำนวน   1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ทีก่รรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

-ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่)    
     5.1 ญัตติ  เรือ่ง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  

   พ.ศ. 2567  
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลงัชี้แจงสถานการณ์คลังครับ 
 

นางนพนลัท  ใสลำเพาะ   ผู้อำนวยการกองคลัง 
เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกผูท้รงเกียรติทกุท่าน 
ดิฉนันางนพนลทั  ใสลำเพาะ  ผู้อำนวยการกองคลัง  ขอรายงานยอดเงินสะสม
ดังนี ้

รายงานพิสูจน์ยอดเงินที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างป)ี 
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 

เงินสะสมตามบญัชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใชไ้ด ้ณ วันที ่30 กันยายน 2566   13,333,454.96  
หักสำรองตามระเบียบ           (9,263,665.75)   (9,263,665.75) 
คงเหลอืเงนิสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใชไ้ดห้ลังสำรองตามระเบียบฯ         4,069,789.21  
บวกเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมตัิหลังก่อหนี้ผกูพันแลว้      4,286.90 
รับคนืเงนิรายจ่าย/รบัรายไดข้้ามปงีบประมาณตกเปน็เงนิสะสม      6,864.00 
เงินทนัสำรองเงนิสะสม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2566   (18,121,887.99)   (18,133,038.89) 
คงเหลอืเงนิสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร      22,202,828.10 
หัก เงินสะสมทีไ่ดร้ับการอนมุัตแิล้วในปีปัจจุบนั    (4,853,800)   (4,853,800.00) 
คงเหลอืเงนิสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใชไ้ด ้ณ วนัที่ 25 กรกฎาคม 2567    17,349,028.10 
 
หมายเหต ุ**สำรองตามระเบียบฯ ประกอบดว้ย 
  1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไมน่้อยกวา่สามเดือน 
  2.ร้อยละสบิห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึน้ 
  3.เงนิสมทบเงินทนุส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

ลงชื่อ      ผู้จัดทำ   ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบ 
        (นางนพนลัท  ใสลำเพาะ)           (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์)   

          ผู้อำนวยการกองคลัง    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบการใช้จ่ายเงนิสะสมครบั 
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์   ปลัด อบต. 

เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกผูท้รงเกียรติทกุท่าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน         

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566   

หมวด 8 เงินสะสม 
ข้อ 96 กิจการใดที่มงีบประมาณรายจ่ายประจำปีอนุญาตให้จ่ายไดแ้ล้ว 

แตร่ะยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมรีายได้ไม่
เพียงพอที่จะดำเนนิการตามงบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่อาจนำเงนิ
สะสมทดรองจา่ยไปพลางกอ่นได ้

กรณีองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นไดร้ับแจ้งการจดัสรรเงนิอุดหนนุที่
รัฐบาลระบุวตัถปุระสงค์ใหไ้ปดำเนินการตามอำนาจหนา้ที่ ยกเว้น ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง  แตย่ังมิได้รับเงินหากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอาจยืมเงนิสะสมทดรองจ่ายไปพลางกอ่นได้ เมื่อ
ได้รบัเงนิงบประมาณดังกล่าวแลว้ ใหบ้ันทกึบัญชีตามวธิกีารที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนด  

กรณีองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นใดมีกิจการพาณิชย ์หากมีความจำเป็น
กิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงนิสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไปทดรองจ่าย
เพื่อบริหารกิจการก่อนได ้ โดยขอความเหน็ชอบจากสภาท้องถิน่และให้ส่งชดใช้
เงินสะสมเมือ่สิ้นปีงบประมาณ 

กรณีองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นใด มีผูร้ับบำนาญหรือผูร้ับบำนาญที่ย้าย
ภูมิลำเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบำนาญไปรบัในองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ประเภทเดียวกนัในท้องถิน่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ อาจยืมเงนิสะสมทดรองจ่ายให้กบัผู้รับ
บำนาญนัน้ได้ รวมทั้งการรบับำเหน็จดำรงชีพ โดยอำนาจของผูบ้ริหารท้องถิน่ 
และเมื่อได้รบัเงนิคืนให้บนัทกึบัญชีสง่ใช้ เงินสะสมที่ยืมตามวิธกีารทีก่รมสง่เสรมิ
การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

ข้อ  97  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึง่อยู่ในอำนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ซึง่เปน็ค่าครุภัณฑ์  ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทนุส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
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(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายดา้นบุคลากรไมน่้อยกว่าสามเดือนและกัน

ไว้อีกร้อยละสบิห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพือ่เป็น
ค่าใช้จ่ายกรณีทีม่ีสาธารณภยัเกิดขึน้ เมื่อได้กนัเงินสะสมสำรองจา่ย
เป็นคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึน้
แล้ว องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสม
คงเหลอืไมต่่ำกว่าสบิล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ
องค์การบริหารส่วนตำบล ตอ้งมีเงนิสะสมคงเหลือไมต่่ำกว่าห้า 
ล้านบาท 

(4) เมื่อได้รบัให้อนมุัติจา่ยเงนิสะสมแลว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการกอ่หนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปีถัดไป หากไมไ่ดด้ำเนนิการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนัน้เป็นอนัพับไป 
กรณีองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นไดก้่อหนี้ผูกพันไวแ้ล้ว หากใน 

ภายหลังมีการบอกเลิกสญัญาให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นดำเนนิการจดัหา
ผู้ขายหรอืผู้รับจา้งรายใหม่ โดยนำเงนิที่เหลือเปน็ส่วนหนึ่งของการจัดหาผูข้าย
หรือผู้รบัจ้างรายใหม ่เพ่ือดำเนินการสว่นที่เหลือได้ 
 ทั้งนี้ ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ใช้จ่ายเงนิสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
ทางการเงนิการคลังขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายกได้ยื่นเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอมติเห็นชอบจ่ายเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  และทา่นนายกได้มหีนังสอืมอบให้รอง
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติเมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2567 ในสว่นของ
รายละเอียดขอเชิญทา่นรองนายกชีแ้จงเลยครับ 

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต. 
ข้าพเจ้านายปรีชา  บุญเขื่อง  ขอเสนอญตัต ิเรือ่ง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายเงนิสะสม
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อพิจารณาดังนี ้ 

หลักการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2566     ข้อ  97  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  

1.ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ซึง่เปน็ค่าครุภัณฑ์  ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง 
2.ได้สง่เงนิสมทบกองทุนสง่เสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
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3.ให้กันเงนิสะสมสำรองจ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดอืนและกนัไว้
อีกร้อยละสบิห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยกรณี
ที่มีสาธารณภัยเกดิขึน้ เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจา่ยเปน็ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณทีี่มีสาธารณภัยเกดิขึน้แลว้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั และเทศบาลนคร ต้องมีเงนิสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสบิล้าน
บาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคก์ารบรหิารสว่นตำบล ต้องมี
เงินสะสมคงเหลือไมต่่ำกว่าห้า 

ล้านบาท 
4.เมื่อไดร้ับให้อนุมตัิจ่ายเงนิสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ต้อง
ดำเนินการก่อหนีผู้กพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถดัไป 
หากไม่ได้ดำเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอนัพับไป 

กรณีองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นไดก้่อหนี้ผูกพันไวแ้ล้ว หากใน 
ภายหลังมีการบอกเลิกสญัญาให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นดำเนนิการจดัหา
ผู้ขายหรอืผู้รับจา้งรายใหม่ โดยนำเงนิที่เหลือเปน็ส่วนหนึ่งของการจัดหาผูข้าย
หรือผู้รบัจ้างรายใหม ่เพ่ือดำเนินการสว่นที่เหลือได้ 
 ทั้งนี้ ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ใช้จ่ายเงนิสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
ทางการเงนิการคลังขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 เหตุผล  
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก

ผู้แทนชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ว่ามีถนนหลายสายชำรุดเสียหายไม่สามารถ
สัญจรได้อย่างสะดวก  และปลอดภัยรวมทั้ง การลำเลียงพืชผลทางการเกษตร
ของเกษตรกรเป็นไปด้วยความยากลำบาก  ดังนั้น  เพื่อเป็นการบำบัดความ
เดือดร้อนและเพิ ่มพูนรายได้แก่ราษฎรในพื ้นที ่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์ตอ่หนว่ยงาน
และประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด  จึงมีความจำเป็นต้องเสนอโครงการตาม
งบประมาณจ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2567  ดังมีรายละเอียดแต่ละโครงการ
ดังนี้ 
1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย 4 หมู่ที่ 10  
บ้านซับสมบูรณ์                     
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 900.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 
(ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  300,000.-  บาท 

2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย  7  หมู่ที่  11   
บ้านซับคะนิง                                                       
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย ติดตั้ง
ป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)                   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  385,000.-  บาท 

 



 
-11- 

 
3.โครงการซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก  ซอย 16  ตะวันตก หมู่ที่ 14  
บ้านซับคะนิง                                            
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย ติดตั้ง
ป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)                    
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  483,000.-  บาท 
4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย 15  ตะวันตก หมู่ที ่ 14 บ้านซับคะนิง                                           
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย ติดตั้ง
ป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)                    
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  108,000.-  บาท 

 

5.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์   
หมู่ที่1,2,3,13,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15  บ้านโนนดินแดง   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  495,000.-  บาท 

 

6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย 6  หมู่ที่ 1  
บ้านโนนดินแดง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย 
ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)                    
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  282,000.-  บาท 

 

รวมงบประมาณจ่ายเงินสะสม จำนวน 6 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น  2,053,000.-  บาท 
ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลโนนดินแดง เพื่อพิจารณาต่อไป 
นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ  

มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั 
 

ที่ประชุม     ไม่ม ี
 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ  

มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  ถ้าไมม่ีกระผมกข็อพัก 
การประชมุ  15  นาที    

 

*******************  พักการประชุม  15  นาท ี ******************** 
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 

ตรวจสอบนับองค์ประชุม  เมื่อครบองคป์ระชุมเชญิประธานสภาองค์การ 
 บริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  ปฏิบัตหิน้าที่ดำเนนิการประชุมตามวาระต่อไป 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นรองนายกชีแ้จงรายละเอียดมาผมจะสอบถามและให้อภิปราย 
ที่ละโครงการนะครับ 
1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย 4 หมู่ที่ 10  
บ้านซับสมบูรณ์                     
ขนาดกว ้าง 4.00 เมตร  ยาว 900.00 เมตร หนา 0.10 เมตร                 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย 
ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  300,000.-  บาท 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชกิสภา หมู่ที่ 10 
    เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
    ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่ สมาชิกสภา หมู่ที ่10  โครงการทีเ่สนอให้สภา 

พิจารณา คือ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตร ซอย 4 ดิฉนัขอชี้แจง
ให้ทางสภาทราบว่าทุกโครงการทีน่ำเสนอสภาพิจารณาอนุมตัิ คือโครงการที่ผ่าน
แผนการประชาคมหมู่บา้น ผ่านการประชาคมแผนของ อบต. และบรรจุใน
แผนพัฒนาโครงการที่จะนำเสนอในครั้งนี้เชน่เดียวกนัดฉิันมโีอกาสพูดคุยชีแ้จงใน
การประชมุประจำเดือนหมูบ่้าน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ถงึการพัฒนา
ซ่อมแซมดงักล่าว และทราบเมื่อวันที ่13 มถิุนายน 2567 มีการประชาคม
หมู่บ้านอีกครั้ง ซึง่ดฉิันเองไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม สำหรับโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าแปลงเกษตร ซอย 4 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 010 
เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท ลกัษณะถนนดังกล่าวมีลักษณะลาด
เอียงเกดิปญัหาน้ำหลากตามถนนในชว่งฤดูฝน ถนนถูกกัดเซาะเสียหายทำให้การ
สัญจร การขนสง่พืชผลทางการเกษตรเปน็ไปด้วยความยากลำบาก จึงขอเสนอ
โครงการนี้เพื่อให้สมาชิกสภาช่วยพิจารณาให้เล็งเห็นความยากลำบากของ
ประชาชนและผลประโยชนจ์ะไดร้ับมากที่สดุและหวังวา่จะได้รับการพิจารณา
อนุมตัิโครงการดังกลา่วคะ่ 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

 

นางสาวสมร  ยาเคน    สมาชกิสภา หมู่ที่ 8 
    เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน สมาชิกสภา หมู่ที ่8  จากที่สมาชิกสภาหมู่ที่ 10  
เสนอโครงการดังกล่าวดฉิันและสมาชิกสภารวม 6 ท่าน ประกอบดว้ย สมาชิกหมู่
ที่ 5,7,8,13,10,1  ได้รว่มกันออกดูพ้ืนที่แต่ละโครงการเมื่อวันที ่7 กรกฎาคม 
2567 เห็นว่าถนนดังกล่าวมีลักษณะตามที่สมาชิกสภานำเสนออีกทัง้ยังมโีอกาส
พูดคุยกับชาวบา้นทีม่ีสวนตดิกับบริเวณขา้งเคียง และชาวบ้านยังแนะนำว่าควร
จะทำถนนหลังฤดูฝนจะดีกวา่ เพราะการทำถนนชว่งฤดฝูนอาจจะทำให้นำ้ฝน
ไหลหลากกดัเซาะถนนเสียหายไปอีกจงึเสนอให้มกีารเริ่มโครงการทำถนนหลัง   
ฤดูฝนเดอืนพฤศจิกายน 2567 คะ่ 
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย 4 หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์                     
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 900.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 
(ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  300,000.-  บาท   ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง
ภายในแปลงเกษตร  ซอย 4 หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ ์
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
แปลงเกษตร  ซอย 4 หมู่ที ่10 บ้านซับสมบูรณ ์โดยใหด้ำเนินโครงการ
ในห้วงเดอืนพฤศจิกายน 2567 
จำนวน   10  เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย 4 หมู่ที ่10 บ้านซบัสมบูรณ์ โดยใหด้ำเนิน
โครงการในหว้งเดือนพฤศจกิายน 2567 ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรงั
ภายในแปลงเกษตร  ซอย 4 หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์ โดยใหด้ำเนิน
โครงการในหว้งเดือนพฤศจกิายน 2567 
จำนวน     -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 
แปลงเกษตร  ซอย 4 หมู่ที ่10 บ้านซับสมบูรณ์ โดยใหด้ำเนินโครงการในหว้ง
เดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน   10  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลง
เกษตร  ซอย 4 หมู่ที่ 10 บา้นซบัสมบรูณ ์ โดยใหด้ำเนินโครงการในหว้ง
เดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน     -  เสียง 
 

งดออกเสียง     จำนวน  1  เสียง 
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2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย  7   
บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  11                                                         
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย 
ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)                   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  385,000.-  บาท 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

 

นายสมบูรณ์  สินพูน    สมาชกิสภา หมู่ที่ 11 
    เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

กระผมนายสมบูรณ์  สินพูน  สมาชิกสภา หมู่ที่ 11  โครงการซอ่มแซมถนนลกูรงั
ภายในแปลงเกษตร  ซอย  7  บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  11  เป็นถนนที่ไม่มีลูกรัง
เพราะยังไม่เคยซ่อมแซมถนนเลยครับ ขอความอนุเคราะห์สมาชิกทุกท่านช่วย
พิจารณาอาจจะทำช่วงหลังฤดูฝนก็ได้นะครับ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 
 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชกิสภา หมู่ที่ 10 
    เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

ดิฉันนางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 ตามที่สมาชิกสภาหมู่ที่ 
11 ชี ้แจงโครงการดิฉันและสมาชิกได้มีโอกาสได้ดูพื ้นที ่ดังกล่าวระยะทาง
ประมาณ100 – 200 เมตร สามารถใช้ได้จะมีจุดที่น้ำกัดเซาะสัญจรลำบากและ
พ้ืนถนนเป็นดินทรายลูกรังแทบไม่มีการสัญจรลำบากจริง 

-ด้วยระยะยาวนานที่ไม่มีการซ่อมแซมอยากทราบว่าเกษตรกรขนพืชผล
ทางการเกษตรทางไหนบ้างค่ะ 

-การทำถนนขึ้นอยู่กับท่านสมาชิกเห็นสมควรว่าจะทำช่วงไหนเลยค่ะ 
แต่เกรงว่าถ้าในฤดฝูน  ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่สูงกว่าถนนน้ำอาจไหลเซาะไปถมบริเวณถนน
อีกก็เป็นได้ 

-การทำถนนในช่วงฤดูฝนถ้าถนนเสียหายหรือไม่อยู ่ในระยะเวลา
รับประกันดิฉันเองไม่มีความมั่นใจว่าผู้รับเหมาจะเข้ามาซ่อมแซมให้หรือไม่ 

นายสมบูรณ์  สินพูน    สมาชกิสภา หมู่ที่ 11 
    ถนนที่เป้นทรายที่ไม่สามารถสัญจรได้เกษตรกรจะใช้การจราจรผ่านแปลงเกษตร 

ของเกษตรกรท่านอื่นๆ 
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นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย  7  บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  11                                                       
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย ติดตั้ง
ป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)                   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  385,000.-  บาท 
ขอเชิญสมาชกิลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง
ภายในแปลงเกษตร  ซอย  7  บ้านซับคะนงิ  หมูท่ี่  11  
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

-มีมติเห็นชอบในการจา่ยเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
แปลงเกษตร  ซอย  7  บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  11  
จำนวน   10 เสยีง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตไิม่เหน็ชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย  7  บา้นซับคะนงิ  หมู่ที ่ 11  
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั  
 

-มีมติไมเ่ห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรงั
ภายในแปลงเกษตร  ซอย  7  บ้านซับคะนงิ  หมูท่ี่  11  
จำนวน   -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 
แปลงเกษตร  ซอย  7  บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  11 จำนวน   10  เสยีง 

มีมติไม่เห็นชอบในการจา่ยเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลง
เกษตร  ซอย  7  บา้นซับคะนิง  หมู่ที ่ 11 จำนวน      -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
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3.โครงการซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก  ซอย 16  ตะวันตก หมู่ที่ 14  
บ้านซับคะนิง                                            
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย 
ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)                    
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  483,000.-  บาท 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นางสาวลลติา  บุญเขื่อง สมาชกิสภา หมู่ที่ 14 
    เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

ดิฉนันางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  สมาชิกสภา หมูท่ี่ 14  ถนนซอย 16  ตะวนัตก        
ไม่สะดวกในการใช้สัญจร ขอความอนเุคราะห์จากสมาชกิสภาด้วยค่ะ   

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชกิสภา หมู่ที่ 10 
    เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  สมาชิกสภา หมู่ที่  10  ตามโครงการที่เสนอในญตัติ
เป็นโครงการซ่อมสร้างในแผนพัฒนาจะเป็นโครงการซอ่มแซมไม่ตรงแผนและจากการ
ออกดูพ้ืนที่โครงการสภาพถนนยังสามารถใช้การได้ดอียู ่ขอให้สมาชิกพิจารณาคะ่ 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนน
ลงหินคลุก  ซอย 16  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง                              
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย ติดตั้ง
ป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)                    
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  483,000.-  บาท  ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการจ่ายเงนิสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลงหนิ
คลุก  ซอย 16  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง                                            
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

-มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนน 
ลงหินคลุก  ซอย 16  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง                                      
จำนวน   3  เสียง 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลง
หินคลุก  ซอย 16  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง                                            
 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

-มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนน 
ลงหินคลุก  ซอย 16  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง              
จำนวน    7  เสียง 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก   
ซอย 16  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง จำนวน   3  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก   
ซอย 16  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง จำนวน   7  เสียง 
 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
 
4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย 15  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง                                           
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย 
ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)                    
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  108,000.-  บาท 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นางสาวลลติา  บุญเขื่อง สมาชกิสภา หมู่ที่ 14 
    เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

ดิฉนันางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  สมาชิกสภา หมูท่ี่ 14  ถนนซอย 15 ตะวันตก       
พ้ืนที่แปลงเกษตรสูงกวา่ถนนหนา้ฝนเกษตรกรจะใช้เส้นทางในสวนยางพาราแทน  
ขอความอนุเคราะห์ในการพจิารณาเพ่ือแก้ไขปญัหาให้เกษตรกรด้วยคะ่ 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมตัิการจ่ายเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  ซอย 15  ตะวนัตก หมู่ที่ 14 บ้านซบัคะนิง                                           
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย  
ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)                    
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  108,000.-  บาท ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง  ซอย 15  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

-มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย 
15  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง   
จำนวน   10  เสียง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  ซอย 15  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

-มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย 
15  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง  
จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย 15   
ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง    จำนวน   10  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   
ซอย 15  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
 
5.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์   
หมู่ท่ี1,2,3,13,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15  บ้านโนนดินแดง   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  495,000.-  บาท ประกอบด้วย 
1.ฐานตอม่อสำเร็จ ขนาด 0.20 x 0.30 : ซม. สูง 0.40 ม.  
หน้าเพลทขนาด 0.20 x 0.20 ม. และ j – bolt 
2.เหล็กกล่องกัลวไนซ์ 3x3 นิ้ว สูง 5 ม. 
3.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
4.แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 6 มม. 
5.แผ่นสามเหลี่ยม ขนาด 0.05 x 0.07 หนา 6 มม. 
6.งานทาสีพร้อมติดตั้ง 
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
จำนวน 75 ชุด ราคา 5,600 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท 
คาแรง 600 x 75 เป็นเงิน 45,000 บาท  
ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน 420,000 + 45,000 = 465,000 บาท 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
รวมเป็นเงิน 465,000 + 30,420.56 = 495,420.56 บาท  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 495,000 บาท 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นางสาวสมร  ยาเคน    สมาชกิสภา หมู่ที่ 8 
    เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน สมาชิกสภา หมู่ที ่8  การพิจารณาญตัติพิจารณาตาม
ญัตติที่นายกยื่นมาหรอืญตัตทิี่ท่านรองเสนอมาภายหลังค่ะ 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
    พิจารณาตามญตัตทิี่ท่านนายกเสนอมาครบั  มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือ 

เพิ่มเติมไหมครบั 
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นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ ปลัด อบต. 
    เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ดฉิันนางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์  ปลดั อบต. ขอนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมใน
ส่วนของการดำเนินการในการคำนวณราคา จากการสบืหาข้อมูลในการคำนวณ
ราคาของไฟโซลา่เซล์ล จะตอ้งมีการถอดราคาของและในส่วนที่ไม่ใชค่รุภัณฑ์ 
ออกมาใหแ้ยกสว่นต่างหากก่อนโดยมรีายการที่จะถอดดังนี้ 
 1.ฐานเสาตอม่อ   288.30 
 2.เหลก็กล่องกัลวาไนซ ์  890 

     3.แผน่เหลก็   90 
     4.แผน่สามเหลี่ยม  240 
      รวม    1508.30 x 1.3056 = 1,969.24 

เมื่อคำนวณราคาจะนำไปคณูกับ Factor F ใน่สวนของรายการทีไ่มต่้องนำไปคูณ
กับ Factor F ไดแ้ก ่
 1.ค่าโคมไฟโซล่าเซล์ล  2300  
 2.ค่าแรง    300 
  รวม   2,600  
รวมทัง้สิ้น  1969.24 + 2,600 รวมแลว้ต้นละ 4,750 บาท 
โดยมรีายละเอียดตามเอกสารแนบการประกอบการประชุมสภาสมัยวิสามญั  
สมัยที่ 1 เมื่อวันที ่26 กรกฎาคม 2567   

 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่1,2,3,13,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15  บ้านโนนดินแดง   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  495,000.-  บาท ประกอบด้วย 
1.ฐานตอม่อสำเร็จ ขนาด 0.20 x 0.30 : ซม. สูง 0.40 ม.  
หน้าเพลทขนาด 0.20 x 0.20 ม. และ j – bolt 
2.เหล็กกล่องกัลวไนซ์ 3x3 นิ้ว สูง 5 ม. 
3.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
4.แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 6 มม. 
5.แผ่นสามเหลี่ยม ขนาด 0.05 x 0.07 หนา 6 มม. 
6.งานทาสีพร้อมติดตั้ง 
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
จำนวน 75 ชุด ราคา 5,600 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท 
คาแรง 600 x 75 เป็นเงิน 45,000 บาท  
ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน 420,000 + 45,000 = 465,000 บาท 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
รวมเป็นเงิน 465,000 + 30,420.56 = 495,420.56 บาท  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 495,000 บาท  ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 
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สมาชิกฯ  ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการจา่ยเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างระบบพลังงานแสงอาทติย์  
หมู่ที่  1,2,3,13,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15  บ้านโนนดินแดง  
ประกอบด้วย 
1.ฐานตอม่อสำเร็จ ขนาด 0.20 x 0.30 : ซม. สูง 0.40 ม.  
หน้าเพลทขนาด 0.20 x 0.20 ม. และ j – bolt 
2.เหล็กกล่องกัลวไนซ์ 3x3 นิ้ว สูง 5 ม. 
3.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
4.แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 6 มม. 
5.แผ่นสามเหลี่ยม ขนาด 0.05 x 0.07 หนา 6 มม. 
6.งานทาสีพร้อมติดตั้ง 
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
จำนวน 75 ชุด ราคา 5,600 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท 
คาแรง 600 x 75 เป็นเงิน 45,000 บาท  
ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน 420,000 + 45,000 = 465,000 บาท 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
รวมเป็นเงิน 465,000 + 30,420.56 = 495,420.56 บาท  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 495,000 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

-มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์   
หมู่ที่1,2,3,13,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15  บ้านโนนดินแดง   
ประกอบด้วย 
1.ฐานตอม่อสำเร็จ ขนาด 0.20 x 0.30 : ซม. สูง 0.40 ม.  
หน้าเพลทขนาด 0.20 x 0.20 ม. และ j – bolt 
2.เหล็กกล่องกัลวไนซ์ 3x3 นิ้ว สูง 5 ม. 
3.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
4.แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 6 มม. 
5.แผ่นสามเหลี่ยม ขนาด 0.05 x 0.07 หนา 6 มม. 
6.งานทาสีพร้อมติดตั้ง 
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
จำนวน 75 ชุด ราคา 5,600 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท 
คา่แรง 600 x 75 เป็นเงิน 45,000 บาท  
ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน 420,000 + 45,000 = 465,000 บาท 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
รวมเป็นเงิน 465,000 + 30,420.56 = 495,420.56 บาท  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 495,000 บาท  
จำนวน   -  เสียง 
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สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์   
หมู่ที่1,2,3,13,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15  บ้านโนนดินแดง 
ประกอบด้วย 

1.ฐานตอม่อสำเร็จ ขนาด 0.20 x 0.30 : ซม. สูง 0.40 ม.  
หน้าเพลทขนาด 0.20 x 0.20 ม. และ j – bolt 
2.เหล็กกล่องกัลวไนซ์ 3x3 นิ้ว สูง 5 ม. 
3.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
4.แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 6 มม. 
5.แผ่นสามเหลี่ยม ขนาด 0.05 x 0.07 หนา 6 มม. 
6.งานทาสีพร้อมติดตั้ง 
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
จำนวน 75 ชุด ราคา 5,600 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท 
คา่แรง 600 x 75 เป็นเงิน 45,000 บาท  
ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน 420,000 + 45,000 = 465,000 บาท 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
รวมเป็นเงิน 465,000 + 30,420.56 = 495,420.56 บาท  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 495,000 บาท  

  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
-มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์   
หมู่ที่1,2,3,13,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15  บ้านโนนดินแดง   
ประกอบด้วย 
1.ฐานตอม่อสำเร็จ ขนาด 0.20 x 0.30 : ซม. สูง 0.40 ม.  
หน้าเพลทขนาด 0.20 x 0.20 ม. และ j – bolt 
2.เหล็กกล่องกัลวไนซ์ 3x3 นิ้ว สูง 5 ม. 
3.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
4.แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 6 มม. 
5.แผ่นสามเหลี่ยม ขนาด 0.05 x 0.07 หนา 6 มม. 
6.งานทาสีพร้อมติดตั้ง 
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
จำนวน 75 ชุด ราคา 5,600 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท 
คา่แรง 600 x 75 เป็นเงิน 45,000 บาท  
ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน 420,000 + 45,000 = 465,000 บาท 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
รวมเป็นเงิน 465,000 + 30,420.56 = 495,420.56 บาท  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 495,000 บาท  
จำนวน   10  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบ 
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่1,2,3,13,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15   
บ้านโนนดินแดง  ประกอบด้วย 
1.ฐานตอม่อสำเร็จ ขนาด 0.20 x 0.30 : ซม. สูง 0.40 ม.  
หน้าเพลทขนาด 0.20 x 0.20 ม. และ j – bolt 
2.เหล็กกล่องกัลวไนซ์ 3x3 นิ้ว สูง 5 ม. 
3.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
4.แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 6 มม. 
5.แผ่นสามเหลี่ยม ขนาด 0.05 x 0.07 หนา 6 มม. 
6.งานทาสีพร้อมติดตั้ง 
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
จำนวน 75 ชุด ราคา 5,600 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท 
คา่แรง 600 x 75 เป็นเงิน 45,000 บาท  
ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน 420,000 + 45,000 = 465,000 บาท 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
รวมเป็นเงิน 465,000 + 30,420.56 = 495,420.56 บาท  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 495,000 บาท  
  จำนวน   -  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่1,2,3,13,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15   
บ้านโนนดินแดง  ประกอบด้วย 
1.ฐานตอม่อสำเร็จ ขนาด 0.20 x 0.30 : ซม. สูง 0.40 ม.  
หน้าเพลทขนาด 0.20 x 0.20 ม. และ j – bolt 
2.เหล็กกล่องกัลวไนซ์ 3x3 นิ้ว สูง 5 ม. 
3.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
4.แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 6 มม. 
5.แผ่นสามเหลี่ยม ขนาด 0.05 x 0.07 หนา 6 มม. 
6.งานทาสีพร้อมติดตั้ง 
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
จำนวน 75 ชุด ราคา 5,600 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท 
คา่แรง 600 x 75 เป็นเงิน 45,000 บาท  
ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน 420,000 + 45,000 = 465,000 บาท 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
รวมเป็นเงิน 465,000 + 30,420.56 = 495,420.56 บาท  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 495,000 บาท  

    จำนวน   10  เสียง 
 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
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6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย 6  หมู่ท่ี 1  
บ้านโนนดินแดง  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร พร้อมบดอัดใหเ้รียบร้อย 
ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด)   
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  282,000.-  บาท 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับโครงการนี ้ขอเชิญอภิปรายเลยครับ 

นายบุญมี  ชนะชัย    สมาชกิสภา หมู่ที่ 1 
    เรียนคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 

กระผมนายบญุม ี ชนะชัย  สมาชิกสภา หมู่ที ่1  ขอนำเรียนถนนสายนีน้้ำจะมาก 
โดยไหลมารวมกัน 2 สายทาง  จะมีปญัหากับเกษตรกรถนนที่ขอใหแ้กไ้ข 
น้ำท่วมและเวลาสัญจรน้ำจะกระเดน็เข้าบ้านชาวบ้านอยากให้แก้ไข 
โดยจะขอมติจากสภาแต่ขอให้ทำโครงการหลงัฤดูฝนและเปน็ถนนเสน้สุดทา้ยของ
หมู่บ้านเรา หากทำตอนนีก้ลัวว่าทิง้งบประมาณเปล่าๆ ครับ 

นายสุนทร  บุญส่ง  รองนายก อบต. 
    เรียนประธานสภา ท่านคณะผู้บรหิาร และสมาชกิสภาที่เคารพ   

ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาแล้วทางผู้บริหารจะดำเนินการในชว่งหลังฤดูฝน 

นายบุญมี  ชนะชัย   ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเตมิอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย 6  หมู่ที่ 1 บ้านโนนดินแดง ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื ้นที ่ไม ่น ้อยกว่า 
4,800.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ 
อบต.โนนดินแดงกำหนด)  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  282,000.-  บาท ขอเชิญสมาชิกลงมติครับ 

 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง
ภายในแปลงเกษตร  ซอย 6  หมู่ที่ 1 บ้านโนนดินแดง โดยดำเนินการหลงัเดือน
พฤศจิกายน 2567 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

-มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
แปลงเกษตร  ซอย 6  หมู่ที่ 1 บ้านโนนดินแดง โดยดำเนินการหลังเดอืน
พฤศจิกายน 2567 จำนวน   10  เสียง 
 

สมาชิกฯ  ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย 6  หมู่ที่ 1 บ้านโนนดินแดง โดยดำเนินการหลัง
เดือนพฤศจิกายน 2567  ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
 

-มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในแปลงเกษตร  ซอย 6  หมู่ที่ 1 บ้านโนนดินแดง โดยดำเนินการ
หลังเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน    -  เสียง 
 

-งดออกเสียง    จำนวน   1  เสยีง 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 
แปลงเกษตร  ซอย 6  หมู ่ที ่ 1 บ้านโนนดินแดง โดยดำเนินการหลังเดือน
พฤศจิกายน 2567 จำนวน   10  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลง
เกษตร  ซอย 6  หมู่ที่ 1 บ้านโนนดินแดง โดยดำเนินการหลังเดือนพฤศจิกายน 
2567 จำนวน     -  เสียง 

 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผมขอ 
ขอบคุณทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลโนนดินแดงทุกท่าน        
กระผมขอปดิประชมุครบั  เชิญเลขานุการสภาอ่านประกาศสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลโนนดนิแดง 

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 
อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง เรื่องปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยว ิสามัญ สมัยที ่  1 ประจำปี             
พ.ศ. 2567  

ตามประกาศอำเภอโนนดินแดง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567   
ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปนั้น 

บัดนี ้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง ไม ่ม ีเร ื ่องที ่จะ
ปรึกษาหารือแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ ่มเต ิมจนถึง          
(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 ) จึงให้ปิดการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลโนน
ดินแดง สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั ้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ลงชื่อนายบุญมี  ชนะชัย 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

ปิดประชุม    เวลา  12 .30  น. 
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ลงชื่อ      เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์) 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายไสว  สาแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่7 

 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายสมศรี  บินรัมย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่12 
 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายบญุส่ง  เจ๊กนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่15 

 
 
 - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยวิสามญั สมัยที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ครัง้ที่ 1 / 2567 ในวนัที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เปน็ที่เรียบร้อยถูกต้อง
ครบถ้วนแลว้ 

  
  
  
  

 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
        (นายบญุมี  ชนะชัย) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  

 
 

 
  
 

 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่  1 / 2567 

วันท่ี  5  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง 

 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย 

 

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น 
 

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง 
 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 

(ลา) 
5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน 

 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม 
 

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร 
 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง 
 

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก 
 

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์ 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม    1. นายไสว สาแก้ว 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ
1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง 

 

2. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  
3. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง 

 

4. นางลินดา  สามพิมพ์ เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ลินดา  สามพิมพ์  

5. นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง นพนลัท  ใสลำเพาะ 
 

6. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

7. นายณฐาภพ  สุภีคำ หัวหน้าสำนักปลัด ณฐาภพ  สุภีคำ  

8. นางวรินทร  ตระกลูคำใหญ่ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน วรินทร  ตระกลูคำใหญ่  

9. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

10. นายอดิศักดิ์  หนุนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อดิศักดิ์  หนุนจันทร์  

11. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

12. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงได้มาครบองค์ประชุม  และที่ประชุม        
พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 
นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   

อ่านประกาศ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  สมัยสามัญ   

สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   ๕๓    
มาตรา  ๕๔   แห่งพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองค์การบรหิารสว่นตำบล   
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข้อ 22  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบงัคับการประชมุสภาท้องถิน่  
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554   

บัดนี ้ สภาองค์การบริหารสว่นตำบลโนนดนิแดง  มขี้อราชการ 
ที่จะปรกึษาหารือกบัสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จงึกำหนดให้มกีาร 
ประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนดนิแดง  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3   
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7  ในระหว่างวันที่  5 – 19  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7  
เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วนัที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖7 
ลงชื่อ  นายบญุม ี ชนะชัย  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง 
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ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ   

๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิ้นแลว้ 
5.เรื่อง  ทีเ่สนอใหม่   

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
        วาระที่ 1 วาระรับหลักการ 
5.2 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
5.3 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการเสนอแปรญตัติ 
5.4 เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลดัเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง ครัง้ที่แลว้ครับ   

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 1/2567     
เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม  ๒๕๖7 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ      
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

 เสร็จสิน้แลว้ 
5. เรือ่ง ทีเ่สนอใหม่   

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายเงินสะสม 
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่2  

ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครัง้ที่ 2/2567 เมือ่วนัที่  27 
พฤษภาคม  2567  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
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วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

5.1 ญัตติ  เรื่อง  ขอมติเหน็ชอบจ่ายเงินสะสมประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2567  

1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย 4  
หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์                     
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 900.00 เมตร หนา 0.10 เมตร                 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้
เรียบร้อย ติดตั ้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดง
กำหนด)  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  300,000.-  บาท 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั 
ภายในแปลงเกษตร  ซอย 4 หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์ โดยให้
ดำเนินโครงการในหว้งเดือนพฤศจิกายน 2567  
จำนวน   10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในแปลงเกษตร  ซอย 4 หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์ โดย
ให้ดำเนินโครงการในหว้งเดอืนพฤศจิกายน 2567  
จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง     จำนวน  1  เสียง 

2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย  7   
บ้านซับคะนิง  หมู่ที่  11                                                         
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้
เรียบร้อย ติดตั ้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดง
กำหนด)                   
เงินงบประมาณทั้งสิน้  385,000.-  บาท 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการจา่ยเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั 
ภายในแปลงเกษตร  ซอย  7  บ้านซับคะนงิ  หมูท่ี่  11  
จำนวน   10  เสียง 

มีมตไิม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในแปลงเกษตร  ซอย  7  บ้านซับคะนงิ  หมูท่ี่  11  
จำนวน      -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
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3.โครงการซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก  ซอย 16  ตะวันตก  
หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง                                            
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตาราง 
เมตร  พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ  
อบต.โนนดินแดงกำหนด)                    
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  483,000.-  บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนน 
ลงหินคลุกซอย 16  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง  
จำนวน   3  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนน 
ลงหินคลุก ซอย 16  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง  
จำนวน   7  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 

4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย 15  ตะวันตก หมู่ที่ 14 
บ้านซับคะนิง                                            
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร  พร้อมบดอัดให้
เรียบร้อย ติดตั ้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดินแดง
กำหนด) เงินงบประมาณทั้งสิ้น  108,000.-  บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ซอย 15 ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง     
จำนวน   10  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงนิสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   
ซอย 15  ตะวันตก หมู่ที่ 14 บ้านซับคะนิง    
จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
5.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์   
หมู่ที่1,2,3,13,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15   
บ้านโนนดินแดง เงินงบประมาณทั้งสิ้น  495,000.-  บาท 
ประกอบด้วย 
1.ฐานตอม่อสำเร็จ ขนาด 0.20 x 0.30 : ซม. สูง 0.40 ม.  
หน้าเพลทขนาด 0.20 x 0.20 ม. และ j – bolt 
2.เหล็กกล่องกัลวไนซ์ 3x3 นิ้ว สูง 5 ม. 
3.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
4.แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 6 มม. 
5.แผ่นสามเหลี่ยม ขนาด 0.05 x 0.07 หนา 6 มม. 
6.งานทาสีพร้อมติดตั้ง 
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
 



 
จำนวน 75 ชุด ราคา 5,600 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท 
ค่าแรง 600 x 75 เป็นเงิน 45,000 บาท  
ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน 420,000 + 45,000 = 
465,000 บาท 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
รวมเป็นเงิน 465,000 + 30,420.56 = 495,420.56 บาท  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 495,000 บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง 
สว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 
1,2,3,13,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 บ้านโนนดินแดง  

 ประกอบด้วย 
1.ฐานตอม่อสำเร็จ ขนาด 0.20 x 0.30 : ซม. สูง 0.40 ม.  
หน้าเพลทขนาด 0.20 x 0.20 ม. และ j – bolt 
2.เหล็กกล่องกัลวไนซ์ 3x3 นิ้ว สูง 5 ม. 
3.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
4.แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 6 มม. 
5.แผ่นสามเหลี่ยม ขนาด 0.05 x 0.07 หนา 6 มม. 
6.งานทาสีพร้อมติดตั้ง 
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
จำนวน 75 ชุด ราคา 5,600 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท 
ค่าแรง 600 x 75 เป็นเงิน 45,000 บาท  
ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน 420,000 + 45,000 = 
465,000 บาท 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
รวมเป็นเงิน 465,000 + 30,420.56 = 495,420.56 บาท  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 495,000 บาท  
จำนวน   -  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 
1,2,3,13,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 บ้านโนนดินแดง  
ประกอบด้วย 
1.ฐานตอม่อสำเร็จ ขนาด 0.20 x 0.30 : ซม. สูง 0.40 ม.  
หน้าเพลทขนาด 0.20 x 0.20 ม. และ j – bolt 
2.เหล็กกล่องกัลวไนซ์ 3x3 นิ้ว สูง 5 ม. 
3.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
4.แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 หนา 6 มม. 
5.แผ่นสามเหลี่ยม ขนาด 0.05 x 0.07 หนา 6 มม. 
6.งานทาสีพร้อมติดตั้ง 
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
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จำนวน 75 ชุด ราคา 5,600 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท 
ค่าแรง 600 x 75 เป็นเงิน 45,000 บาท  
ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน 420,000 + 45,000 = 
465,000 บาท 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
รวมเป็นเงิน 465,000 + 30,420.56 = 495,420.56 บาท  
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 495,000 บาท  
จำนวน   10  เสียง 
งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 

6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย 6   
หมู่ที่ 1บ้านโนนดินแดง  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมน่้อยกวา่ 4,800.00 ตารางเมตร พร้อมบด
อัดให้เรียบร้อย ตดิตัง้ป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนดนิแดง
กำหนด)  เงินงบประมาณทัง้สิ้น  282,000.-  บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังภายในแปลงเกษตร  ซอย 6  หมู่ที่ 1 บ้านโนนดินแดง  
โดยดำเนินการหลังเดือนพฤศจิกายน 2567  
จำนวน   10  เสียง 
มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมโครงการซอ่มแซมถนนลูกรงั
ภายในแปลงเกษตร  ซอย 6  หมู่ที่ 1 บ้านโนนดินแดง  
โดยดำเนินการหลังเดือนพฤศจิกายน 2567  
จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
วาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ 
ปิดประชุม   เวลา  12.30  น. 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ   
ที่ประชุม    (ไม่มี)   

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม จำนวน    9  เสียง 
-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ จำนวน     -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน   1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม   จำนวน     9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน      -  เสียง 

งดออกเสียง       จำนวน     1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ทีก่รรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

-ไม่ม-ี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่)    
5.1 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระที่ 1 วาระรับหลักการ) 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง ได้ยื่นญัตติต่อสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญ
ท่านนายก อบต. ชี้แจงเลยครับ 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง 
    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 

และผู้เข้าประชมุเดอืนสงิหาคมของทุกปเีป็นช่วงเวลาที่ผูบ้ริหารตอ้งนำเสนอร่าง
ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจา่ย เพื่อให้สมาชิกสภาทุกทา่นได้พิจารณา   
การประมาณการรายรับและรายจ่ายเป็นประจำทุกปีจากเอกสารที่นำเสนอ
ประกอบรา่งพิจารณาจะเหน็ได้ว่ามีการประมาณการไวแ้ตกต่างจากปีที่ล่วงมา 
โดยประมาณการไว้มากกวา่ปี 2566 ประมาณ 2,250,000 บาท  
โดยป ี2566 รับจริง 31 ลา้นกว่า ปีงบประมาณ 2567 ประมาณการไว ้ 
32 ล้านบาท รบัจริงเดือนมถิุนายน  22,681,009.49 บาท ปงีบประมาณ 
2568 กระผมไดร้วบรวมขอ้มูลและจากการที่อบรมพรอ้มการบรรยายของ
วิทยากรทางวิทยากรได้แจ้งให้ประมาณการรายรับที่จะเข้ามามากว่าปีที่ผา่นมา
ทั้งเงนิรายไดแ้ละเงินอดุหนนุกระผมจึงนำมาเปน็ข้อมูลในการประกอบการทำ
งบประมาณปี 2568 โดยตัง้รับเพิ่มในการประมาณการ หมวดภาษีจัดสรรและ
เงินอดุหนุนทัว่ไป และตั้งจ่ายเพ่ิมเติมในส่วนของ 
 -ค่าใช้สอยซอ่มแซมถนน 402,000 บาท 
  -ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน 1,132,000 บาท  
ขอนำเรียนทา่นสมาชิกสภาไว้เบื้องตน้เปน็การประมาณการ หากรายรบัไมเ่ป็น
ตามทีค่าดหวงัก็จะต้องปรบัลดรายจ่ายในสว่นของรายการในส่วนของรายการ
ที่ตั้งเพิ่มเติมค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้างทั้งค่าใช้สอย  ไม่ใชว่่าตัง้ไว้ในขอ้บัญญัตแิลว้
ว่าตอ้งดำเนนิทุกรายการนะครับ กระผมต้องดูว่ารายรบัจะเข้ามาเท่าไหร่และจ่าย
ตามรายการที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนไปตามลำดับนะครับ  ขออนญุาตชี้แจง
ตามญัตตินะครบั 
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ข้าพเจ้านายอ่อน  จติรคง  นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนดินแดง ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจา่ยประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2568 (วาระที ่1 วาระรับหลักการ) เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
 หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที ่ฉบับที่ ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา
ท้องถ ิ ่นตามแบบและ  ว ิธ ีการภายในระยะเวลาที ่ก ําหนดไว ้ในระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ เสนอ
ต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ  

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ 
และแก้ไขงบประมาณ ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปี
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

     เหตุผล 
เพื ่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล     

โนนดินแดง ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาตำบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568     
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

     คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2568 

เรียนท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง และสมาชกิ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง บดันีถ้ึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิน่ จะได้
เสนอรา่งขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนดนิแดงอกีครัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ ผูบ้รหิารท้องถิ่นองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลโนนดนิแดง จึงขอชี้แจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านทราบถึง
สถานการคลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568  ขอเชิญเจ้าหนา้ที่ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดเลยครบั 
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เจ้าหน้าที่ อบต.   (ชี้แจงรายละเอยีดตามเอกสารแนบท้าย) 
    ชี้แจงรายละเอียดรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2568 ดูเอกสารทีแ่จกพร้อมกนัทีละข้อเลยนะคะ  
(ชี้แจงอ่านเอกสารครบทกุแผ่น)  มีสมาชกิท่านใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเติมไหม

คะ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
  ตามที่เจา้หน้าที่ชีแ้จงรายละเอียดมามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอื

เพิ่มเติมอะไรไหมครับ   
ที่ประชุม    (ไม่มี)   

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
 ถ้าไม่มีกระผมก็ขอพักรับประทานอาหารเที่ยงครบั    

 

*******************  พักรับประทานอาหารเที่ยง******************** 
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 

ตรวจสอบนับองค์ประชุม  เมื่อครบองคป์ระชุมเชญิประธานสภาองค์การ 
 บริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  ปฏิบัตหิน้าที่ดำเนนิการประชุมตามวาระต่อไป 

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่เจา้หน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดมามีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรอื

เพิ่มเติมอะไรไหมครับ (ไมม่ี) ถ้าไม่มีผมก็ขอมตเิหน็ชอบร่างขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระที ่1 วาระรบั
หลักการ) ด้วยครับ 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2568 (วาระที ่1 วาระรับหลักการ) ขอให้ยกมือขึน้ครบั 

-มีมติเห็นชอบในร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระที ่1 วาระรบัหลักการ) จำนวน    9  
เสียง 

-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระที ่1 วาระรบัหลักการ) ขอให้ยกมอืขึ้นครบั   

-ไม่เห็นชอบในร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2568 (วาระที ่1 วาระรับหลักการ) จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง   จำนวน   1  เสียง 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2568 (วาระที ่1 วาระรับหลักการ) จำนวน     9  เสียง 
    มีมติไม่เห็นชอบในร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ  

พ.ศ. 2568 (วาระที ่1 วาระรับหลักการ) จำนวน      -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     1  เสียง 
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    5.2 เรือ่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ 
 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

ตามมติทีป่ระชุมสภาฯ กม็ีมติเหน็ชอบรับหลักการรา่งขอ้บัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเอกฉนัท์และในลำดบัต่อไป 
ทางสภาจะต้องแตง่ตัง้ คณะกรรมการแปรญตัต ิในสว่นของรายละเอียด 
เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงเลยครับ 
 

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 
๒๕๔๗  ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ฉบับที่ ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิน่ม ี๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดว้ยสมาชกิสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่

น้อยกวา่สามคนแต ่ไมเ่กินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามญั ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล

ที่ไม่ได้เปน็สมาชิก สภาท้องถิ่น มีจํานวนไมน่้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจด็คน  
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บงัคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอํานาจ

เลือกสมาชกิสภา ทอ้งถิน่หรอืบุคคลทีไ่ม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่เปน็
คณะกรรมการสภาท้องถิน่ชดุต่างๆ ตามความ จําเปน็แก่กิจการในหน้าทีข่องสภา
ท้องถิน่ ดังนี ้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวดั  
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  
(๓) คณะกรรมการแปรญตัตริ่างขอ้บัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอืน่ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร ถ้ามีความจาํเปน็ 

คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียด ใน
กิจการซึ่งเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แลว้เสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิน่ เพ่ือพิจารณา 

ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าทีเ่มื่อ  
(๑) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่ประธานสภาท้องถิน่  
(๒) ตาย  
(๓) สมาชิกภาพของสมาชกิสภาท้องถิน่ของผู้นัน้สิ้นสดุลง  
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน่ขึน้ใหม ่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

เสร็จสิ้นลง  
(๕) สภาท้องถิน่มีมติให้พ้นจากหน้าที่ ข้อ ๑๐๗ ภายใตบ้ังคับข้อ ๑๐๓ 

วิธีเลอืกคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือผูบ้รหิารทอ้งถิน่
เสนอชื่อสมาชิกสภาทอ้งถิน่หรือบคุคลทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิสภาท้องถิน่แล้วแตก่รณี
ใน กรณีทีม่าชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชกิสภาท้องถิน่รบัรองไมน่้อย
กว่าสองคน ส่วนกรณีที่ ผูบ้ริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ตอ้งมีผู้รบัรอง การเสนอ
ชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจาํนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นาํ
วิธีการเลือกตามขอ้ ๑๒ มาใช้บังคบัโดยอนโุลม 
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ข้อ ๑๒ วิธเีลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใชบ้ังคบั

โดยอนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าดว้ยองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่กําหนดให้สภา
ท้องถิน่ใดมรีอง ประธานสภาท้องถิน่ได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภา
ท้องถิน่คนทีห่นึง่ก่อน แล้วจงึเลือกรอง ประธานสภาท้องถิ่นในลําดบัถดัไปทีละ
คนจนกว่าจะครบตามจํานวนที่พึงม ี

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิน่ หรือ
เลขานกุารสภา ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชือ่ผู้สมควรไดร้ับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่ง 
ละหนึง่คน ใหถ้ือวา่ผู้นัน้ได้รบัเลือก 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ ชี้แจงระเบียบมามีสมาชกิทา่นใดจะสอบถามหรือ
เพิ่มเติมไหมครบั 
 

ที่ประชุม   ไม่มี   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีขั ้นตอนแรกทางสภาฯ        
ต้องดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติเป็นคณะกรรมการสามัญ              
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอให้สมาชิก
เสนอว่าจะมีคณะกรรมการกี่คน เชิญเสนอครับ 
 

นายสมศรี  บินรัมย์   สมาชิกสภาฯ  
กระผมนายสมศรี  บินรัมย์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 ขอเสนอให้แต่ง 
ตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน 3 คน 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการแตง่ตั้งคณะกรรมการแปรญตัต ิจำนวน 3  ท่าน  

ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3  ท่าน 
 จำนวน   9  เสียง 
ท่านใดมีมติไม่เห็นเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3  
ท่าน  
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 มีมติไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3  ท่าน 
 จำนวน   -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3  ท่าน 
จำนวน   9  เสียง 
 

มีมติไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3  ท่าน 
จำนวน   -  เสียง 
 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 

ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อบคุคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ผมจึงขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อพรอ้มกับผูร้ับรองอย่างน้อย 2 ท่าน โดยใหเ้สนอ
คณะกรรมการทีละคนเริ่มจากคณะกรรมการคนที่ 1  
ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 1 ครับ 
 

นางสาวลลติา  บุญเขื่อง สมาชกิสภาฯ 
    ดิฉนันางสาวลลิตา  บุญเขื่อง ขอเสนอนายสมบูรณ์  สินพูน   
    ผู้รับรอง 1.นายบญุส่ง  เจก๊นอก   
      2.นางสาวสมร  ยาเคน   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอชื่ออีกไหมครบั (ไม่มี) ถา้ไมม่ี นายสมบูรณ์  สินพูน  

เป็นกรรมการคนที ่1 ต่อไปเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 2 ครบั 
นางประยง  จายไธสง  สมาชกิสภาฯ 
    ดิฉนันางประยง  จายไธสง ขอเสนอนางสาวสกุัญญา  เสามั่น   
    ผู้รับรอง 1.นายชัยลภ  หอมอ้ม   
      2.นายสมศรี  บนิรัมย ์  
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
    มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอชื่ออีกไหมครบั (ไม่มี) ถา้ไมม่ี นางสาวสุกัญญา เสามั่น  

เป็นกรรมการคนที ่2 ต่อไปเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 3 ครบั 
นายสมศรี  บินรัมย ์  สมาชกิสภาฯ 
    กระผมนายสมศร ี บนิรัมย ์ขอเสนอนางสาวสมร  ยาเคน     
    ผู้รับรอง 1.นายสนิ  ชินโคตร   
      2.นางประยง  จายไธสง 
 

  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอชื่ออีกไหมครบั (ไม่มี) ถา้ไมม่ีผมก็ของดเสนอชื่อนะครับ 
นับหนึ่ง นับสอง นับสาม หมดเวลาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตตแิละขอแจง้
ให้สภาทราบถึงคณะกรรมการแปรญตัติ จำนวน 3 ท่าน ไดแ้ก ่ 
1.นายสมบูรณ ์ สนิพูน 
2.นางสาวสกุัญญา เสามัน่ 
3.นางสาวสมร  ยาเคน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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    5.3 เรือ่ง การกำหนดระยะเวลาในการเสนอแปรญัตติ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
การกำหนดระยะเวลาในการเสนอแปรญตัต ิในส่วนของรายละเอียดขอเชิญทา่น
เลขานกุารสภาฯ ชี้แจงในการกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญตัติเลยครับ 
 

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 
๒๕๔๗  ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ฉบับที่ ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

ข้อ ๔๕ ญตัตริ่างข้อบญัญตัทิี่ประชมุสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ทีป่ระชุม สภาทอ้งถิ่นจะอนุมตัิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ใน
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรือสมาชิกสภาท้องถิน่จํานวน
ไม่น้อย กว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในทีป่ระชุมจะเป็นผู้เสนอกไ็ด ้เมือ่ที่
ประชมุสภาท้องถิ่นอนุมตัิให ้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว้ การพิจารณาวาระ
ที่สองนัน้ให้ที่ประชมุสภาทอ้งถิ่นเปน็กรรมการแปร ญตัติเต็มสภา โดยให้ประธาน
ที่ประชมุเปน็ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ญตัตริ่างข้อบญัญตัิงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่สอง ใหก้ําหนด
ระยะเวลาเสนอ   คําแปรญตัตไิวไ้ม่นอ้ยกวา่ยี่สิบสี่ชัว่โมงนับแต่สภาท้องถิน่มมีติ
รับหลกัการ 
แห่งร่างข้อบญัญตัิงบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๙ ญตัตริ่างข้อบญัญตัทิี่สภาท้องถิน่ลงมติรบัหลกัการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหป้ระธานสภาท้องถิ่นสง่ร่าง
ข้อบัญญตัินัน้ไปให้คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชมุ
สภาท้องถิน่จะต้องกาํหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญตัตติ่อคณะกรรมการแปร
ญัตติดว้ย  
ภายในระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัตทิี่สภาท้องถิ่นกาํหนดตามวรรคหนึง่  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชกิสภาท้องถิน่ผู้ใด เหน็ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่างขอ้บัญญัตกิ็ให้เสนอคาํแปรญตัติลว่งหนา้เปน็หนังสือ โดยให้แปรญตัติ 
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญตัติ  

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิน่เปน็ผู้แปรญตัติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่
รับรอง เชน่เดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคําแปรญตัติให้อนโุลมใช ้ตามแบบ
ท้ายระเบียบนี ้

 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบมามีสมาชทิ่านใดจะสอบถามหรือ
เพิ่มเติม ไหมครับ 
 

ที่ประชุม     ไม่ม ี
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ในการยืน่แปรญตัติ ถา้สมาชิกท่านใดจะยื่นแปรญตัติจะต้องยื่นต่อประธาน 
คณะกรรมการ ฯ ทราบไมน่อ้ยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และสภาต้องกําหนดหว้งเวลาใน
การยื่นขอชีแ้จงไม่น้อยกว่า ๒๔ ชัว่โมง ให้ชัดเจนว่าจะเป็นกําหนด ช่วงใดขอเชิญ
เสนอได้เลยครับ  

นางสาวสมร  ยาเคน  สมาชกิสภาฯ 
ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน  ส.อบต. ม. 8 ขอเสนอให้กำหนดระยะเวลาในการ
เสนอคำแปรญตัตติั้งแต่งวันที่ 7 – 9 สงิหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดนิแดง 

 

นายบุญมี ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเปน็อื่นอกีไหมครับ (ไมม่ี) ถา้ไม่มีผมกข็อมติที่ประชมุ ใน
การกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติตัง้แตว่ันที่ 7 – 9 สงิหาคม 
2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชมุองค์การบริหารสว่น
ตำบล 
โนนดนิแดง 
ท่านใดมมีตเิหน็ในการกําหนดระยะเวลาในการเสนอคาํแปรญตัติ  
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

     มีมตเิหน็ชอบในการกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญตัต ิ 
     จำนวน  9  เสียง 

ท่านใดมมีตไิม่เห็นในการกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญตัติ  
ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 

     มีมตไิม่เห็นชอบในการกาํหนดระยะเวลาในการเสนอคาํแปรญตัต ิ 
     จำนวน  -   เสียง 
    งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการกาํหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญตัต ิ  

จำนวน  9  เสียง 
    มีมติไม่เห็นชอบในการกําหนดระยะเวลาในการเสนอคาํแปรญตัต ิ  

จำนวน  -   เสียง 
    งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
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    5.4 เรือ่ง กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญตัติ 
 

นายบุญมี ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญตัติ ในสว่นของ
รายละเอียดขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงในการกำหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

 

น.ส.เตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 

๒๕๔๗  
( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ฉบับท่ี ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า 
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ และมตขิอง
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของ กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน  คําแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ  ชี้แจง
ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบมามีสมาชกิท่านใดจะสอบถามหรือ
เพิ่มเติมไหมครบั 

 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ลำดับต่อไปเชญิท่านสมาชกิสภาฯ เสนอการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา 
ของคณะกรรมการซึ่งไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง เลยครับ 

นางสาวลลติา  บุญเขื่อง สมาชกิสภาฯ 
ดิฉนันางสาวลลิตา  บุญเขื่อง  ส.อบต. ม. 14 ขอเสนอให้กำหนดระยะเวลาใน
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตตติั้งแต่งวันที่ 10 – 12 สงิหาคม 
2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชมุองค์การบริหารสว่น
ตำบล 
โนนดนิแดง 
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นายบุญมี ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเปน็อื่นอกีไหมครับ (ไมม่ี) ถา้ไม่มีผมกข็อมติที่ประชมุ     
ในการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแตว่นัที่  
10 – 12 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง 
ท่านใดมีมตเิห็นชอบในการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
แปรญัตติ  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

     มีมติเห็นชอบในการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

แปรญัตต ิ จำนวน  9  เสียง 
 

ท่านใดมีมติไมเ่ห็นชอบในการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญตัต ิ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

     มีมติไมเ่ห็นชอบในการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ 
คณะกรรมการแปรญตัต ิ จำนวน  -   เสียง 

    งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
 
มติที่ประชุม   มีมตเิหน็ชอบในการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปร
ญัตต ิ

จำนวน  9  เสียง 
    มีมตไิม่เห็นชอบในการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปร 

ญัตต ิ จำนวน  -   เสียง 
    งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
 

 นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชกิสภาฯ  
ขอเรียนถามท่านนายก เรื่องถนนสายบ้านซับสมบูรณ์ - โคกไม้แดง 
เพื่อนำไปชี้แจ้งให้ชาวบ้านทราบคะ  เนื่องจากระยะเวลาดำเนินโครงการ 
ถนนดังกล่าว ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2567  
มีการจ้างช่างมาบินโดรนสำรวจ เขียนแบบ แต่เกิดความล่าช้า อยากทราบว่าการ
ดำเนินงานถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ  สืบเนื่องจากการดำเนินงานล่าช้าถ้าโครงการ
ดังกล่าวพับตกไป (ประชาชนที่ควรจะได้ประโยชน์จากการสัญจรถนนเส้นนี้)   
ใครจะต้องรับผิดชอบในโครงการนี้คะ 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต.โนนดินแดง  
ในการดำเนินการถนนลาดยางทาง อบต.เราได้ดำเนนิการในการจ้างเขียนแบบ
เนื่องจากช่างแจ้งว่าไม่สามารถดำเนนิการออกแบบและประมาณการได้ซึง่ผู้รับ
จ้างได้เขียนแบบและส่งมอบงาน แต่มขี้อมูลทีไ่มถู่กต้อง ทำให ้อบต.โนนดินแดง      
ทำราคากลางและประกาศไปแลว้ 3 ครัง้ โดยในการดำเนินการมรีายละเอียด
เหตุผลดังนี ้
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 เรื่องเดิม  ตามที ่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง ได้รบัจัดสรรเงิน
อุดหนุนตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทาง Asphaltic Concrete สาย
บ้านซับสมบูรณ ์- บ้านโคกไม้แดง หมู่ที ่10 บ้านซบัสมบูรณ์ ตำบลโนนดนิแดง 
อำเภอโนนดินแดง จังหวดับรุีรัมย์ และไดด้ำเนินการจา้งเหมาเขียนแบบ โดย
ผู้อำนวยการกองช่าง แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการออกแบบและประมาณการได้ 
 ผู้รับจ้างไดด้ำเนินการเขียนแบบและประมาณการโดยมรีายละเอียดตาม
ประมาณการครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 18 มถิุนายน 2567 และครั้งที่ 2 เมือ่วนัที่ 31 
กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้ง องคก์ารบริหารสว่นตำบลโนนดินแดง ไดแ้จ้งให้
ทบทวนแบบสรปุราคา ตามหนังสอื ที่ บร 73903/326 ลงวันที ่4 กรกฎาคม 
2567 ใหแ้กไ้ขรายการทีไ่มเ่ป็นความจริง จึงมกีารยกเลกิประกาศครั้งที ่1  
 หลังการปรับแก้ของผู้รบัจ้างเขียนแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนดนิแดง ไดป้ระกาศประกวดราคา ครั้งที ่2 โดยมีรายการแตกต่างกันดังนี้ 
 1.รายการราคาหลักนำโคง้ ไม่เปน็ไปตามที่วศิวกรคำนวณ 

วิศวกร ประมาณการ 490  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง ประมาณการ 850  
2.รายละเอียดต้นทนุค่าขนส่ง/หินคลกุ ไม่ระบุกโิลเมตร (32 กม.) 
จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกประกาศครั้งที ่2  
 

และตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบพัสด ุผมยืนยันว่า
งบประมาณไม่พับหรือโดยเรียกคืนแนน่อนครบั เพราะเราได้ดำเนนิการประกาศ
แล้ว ราคากลางคณะกรรมการก็ไดด้ำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่น่าจะมี
ข้อผิดพลาดใดนะครับ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผมขอนดั
ประชมุอีกครั้งในวันที่ 19 สิงหาคม 2567 โดยไม่ส่งหนังสือเชญิประชมุนะครบั  
ขอบคุณทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลโนนดินแดงทุกท่าน   
กระผมขอปดิประชมุครบั 

 
ปิดประชุม    เวลา  15.30  น. 
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ลงชื่อ      เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์) 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายไสว  สาแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่7 

 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายสมศรี  บินรัมย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่12 
 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายบญุส่ง  เจ๊กนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่15 

 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั ้งที ่ 1 / 2567 ในวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง        
ครบถ้วนแล้ว 
 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
        (นายบญุมี  ชนะชัย) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่  1 / 2567 

วันท่ี  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง 

 
 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย 

 

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น 
 

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง 
 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว 
 

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน 
 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม 
 

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร 
 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง 
 

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก 
 

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานกุารสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์ 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ
1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง 

 

2. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  
3. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง 

 

4. นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง นพนลัท  ใสลำเพาะ  

5. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์ 
 

6. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล  

7. นางสาววรนุช  ไชยโย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วรินทร  ตระกลูคำใหญ่  

8. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

9. นายอดิศักดิ์  หนุนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อดิศักดิ์  หนุนจันทร์  

10. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

11. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  

     
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงได้มาครบองค์ประชุม  และที่ประชุม        
พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   

๑.เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
๒.เรื่อง รบัรองรายงานการประชมุ   
๓.เรื่อง กระทูถ้าม   
๔.เรื่อง เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จลิ้นแลว้   
๕.เรื่อง ที่เสนอใหม่   
๕.๑ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   

วาระที่ ๒ วาระการพิจารณา   
วาระที่ ๓ วาระการลงมติ   

 

ที่ประชุม   รับทราบ   
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  

ขอเรยีนเชิญท่านปลดัเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง ครัง้ที่แลว้ครับ   

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งท่ี 1/2567     
เมื่อวันที่  5 สิงหาคม  ๒๕๖7 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ      
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

 เสร็จสิน้แลว้ 

5. เรือ่ง ทีเ่สนอใหม่   
5.1  ญตัต ิ เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2568  

          วาระที่ 1 วาระรับหลักการ 
5.2 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
5.3 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการเสนอแปรญตัติ 
5.4 เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ
แปรญัตต ิ

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามญั  สมัยที่ 1  

ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครัง้ที่ 1/2567 เมือ่วนัที่  26 
กรกฎาคม  2567  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน    9  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง    จำนวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
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วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 
5.1  ญตัต ิ เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2568  

          วาระที่ 1 วาระรับหลักการ 
มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระที ่1 วาระรบัหลักการ)  
จำนวน     9  เสียง 
มีมตไิม่เห็นชอบในร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระที ่1 วาระรบัหลักการ)  
จำนวน      -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     1  เสียง 
5.2 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
จำนวน 3  ท่าน  จำนวน   9  เสียง 

มีมติไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
จำนวน 3  ท่าน  จำนวน   -  เสียง 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
คณะกรรมการแปรญตัต ิจำนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  
1.นายสมบูรณ ์ สนิพูน 
2.นางสาวสกุัญญา เสามัน่ 
3.นางสาวสมร  ยาเคน 
5.3 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการเสนอแปรญตัติ 

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญตัต ิ  
จำนวน  9  เสียง 

      มีมตไิม่เห็นชอบในการกาํหนดระยะเวลาในการเสนอคาํแปร
ญัตติ   

จำนวน  -   เสียง 
      งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 

5.4 เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ
แปรญัตต ิ

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญตัต ิ  
จำนวน  9  เสียง 

      มีมตไิม่เห็นชอบในการกาํหนดระยะเวลาในการเสนอคาํแปร
ญัตติ   

จำนวน  -   เสียง 
      งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
    ปิดประชมุ เวลา  15.30  น. 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  
 

ที่ประชุม   ไม่ม ี  
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม จำนวน   10  เสยีง 

-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ จำนวน      -  เสียง 

งดออกเสียง   จำนวน   1  เสียง 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม   จำนวน   10  เสยีง 
    ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน      -  เสียง 

งดออกเสียง       จำนวน     1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ทีก่รรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

-ไม่ม-ี 
  

๕.๑ ญัตติ เรื่อง การพิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   
วาระที่ ๒ วาระการพิจารณา  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ครับในวาระที่ 2 วาระการพิจารณา ขอเชิญท่านประธานกรรมการแปรญัตตฯิ 
ชี้แจงรายละเอียดเลยครับ  
 

นายสมบูรณ์ สินพูน    ประธานคณะกรรมการ ฯ   
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน   

กระผมนายสมบูรณ ์สินพูน ประธานกรรมการแปรญัตต ิ  
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนดินแดง ได้กําหนดระยะเวลา  

พิจารณาคำแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ๋ําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
13 สิงหาคม ๒๕๖7 และให้ส่งคืนประธานสภา อบต.โนนดินแดง ภายในวันที่    
13 สิงหาคม ๒๕๖7 เพื ่อนําเสนอต่อสภา อบต.โนนดินแดง ในวันที ่ ๑9  
สิงหาคม ๒๕๖7 เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไปนั้น   

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ดําเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติ    
ร ่างข ้อบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจ ําป ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8              
เสร็จสิ้นเรียบร้อย ซึ ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น           
ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ๓ คะแนน ต่อ ๐ คะแนน ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการ
แก้ไข  จึงถือว่าร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖8  ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  มีรายละเอียด
ตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นควรเรียนมาเพื่อโปรด
ทราบ  และนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนดินแดง  เพื่อพิจารณา            
ในวาระ  ที่ 2 และวาระที่ ๓ ต่อไป   
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นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามทีป่ระธานคณะกรรมการแปรญตัต ิชึ้แจงมามีทา่นใดจะสอบถามหรือ
เพิ่มเติมไหมครบั   
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ถ้าไมม่ีกระผมก็จะขอเขา้สู่วาระต่อไป  ในการพิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไปเลยนะครับ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบในการพิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2568  วาระที่  2  วาระการพิจารณา  ไม่มกีารแปรญัตติ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
 มีสมาชกิท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิไหมครับ (ไมม่ี)  ถ้าไม่มีกระผมก็ขอพัก
รับประทานอาหารเที่ยงครบั    

 

*******************  พักรับประทานอาหารเที่ยง******************** 
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 

ตรวจสอบนับองค์ประชุม  เมื่อครบองคป์ระชุมเชญิประธานสภาองค์การ 
 บริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  ปฏิบัตหิน้าที่ดำเนนิการประชุมตามวาระต่อไป 

 
วาระที่ ๓ วาระการลงมติ 
   

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖8  ก็เขา้สู่วาระที ่ ๓  วาระสดุท้าย คือ วาระการลงมต ิในการพิจารณา
เห็นชอบรา่งขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 
เพื่อนําเสนอท่านนายอำเภอโนนดนิแดงในการอนุมตัิ  และจะได้ประกาศใช้ตอ่ไป 
ในวาระน้ีก่อนที่จะลงมติ ผมก็จะขอถามย้ำอกีครั้งวา่มสีมาชกิสภาฯ ทา่นใดจะ
สอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรเกี่ยวกับรา่งข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 อีกไหมครับ  
    

ที่ประชุม     ไม่ม ี
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาๆ   
ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เลยนะครับ  
 

สมาชิกท่านใดมีมติเห็นขอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖8    จำนวน   10  เสียง   
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สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นขอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมต ิไม ่ เห ็นชอบในร ่างข ้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 จำนวน      -  เสียง   
 

งดออกเสียง  จำนวน   1  เสียง   
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖8 จำนวน   10  เสียง     

 

มีมติไม่เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖8   จำนวน      -  เสียง   

 

งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง   
 
นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    

มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผมขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดนิแดงทกุท่าน  กระผมขอปดิ
ประชมุครบั 

 
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  เรื ่อง  ปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖7   

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้ประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที ่  3  
ประจำปี          พ.ศ. ๒๕๖7  ตั้งแต่วนัที่  5 – 19  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖7  เป็น
ต้นไป 

บัดนี ้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ไม่ม ีเร ื ่องที ่จะ
ปรึกษาหารือแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่  
๗)   
พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงให้ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง      
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖7 
ลงชื่อ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
 

ปิดประชุม    เวลา  15.00  น. 
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ลงชื่อ      เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์) 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายไสว  สาแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่7 

 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายสมศรี  บินรัมย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่12 
 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายบญุส่ง  เจ๊กนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่15 

 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 / 2567 ในวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง        
ครบถ้วนแล้ว 
 

 
ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
        (นายบญุมี  ชนะชัย) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่  1 / 2567 

วันท่ี  19  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง 

 
 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย 

 

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น 
 

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง 
 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว 
 

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน 
 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม 
 

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร 
 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง 
 

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก 
 

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานกุารสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์ 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ
1. นายอ่อน  จิตรคง นายก อบต.โนนดินแดง อ่อน  จิตรคง 

 

2. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง  
3. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง 

 

4. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

5. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล 
 

6. นางสาวจิตนา  รัตนเพชร นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ จิตนา  รัตนเพชร  

7. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

8. นายอดิศักดิ์  หนุนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อดิศักดิ์  หนุนจันทร์  

9. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

10. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงได้มาครบองค์ประชุม  และที่ประชุม        

พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 
นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   

อ่านประกาศอำเภอโนนดินแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนดินแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567  

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง ขอเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
2567  เพื ่อปรึกษาข้อราชการ  แต่ขณะนี้ไม่อยู ่ระหว่างสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี จึงมีความประสงค์ขอให้อำเภอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567  มีกำหนด
ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เดือน กันยายน 2567  

ดังนั้น  อำเภอโนนดินแดงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งองค์การ
บร ิหารส ่วนตำบลโนนด ินแดง  อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 55                  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537        
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 จึงประกาศให้เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7 
ตั้งแต่วันที่  16  – 30 กันยายน  ๒๕๖7  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลโนนดินแดง  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศวันที่  12  เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2567  ลงชื่อนายเอกวัฒน์  พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   

๑.เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
๒.เรื่อง รบัรองรายงานการประชมุ   
๓.เรื่อง กระทูถ้าม   
๔.เรื่อง เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แลว้   
๕.เรื่อง ที่เสนอใหม่   
๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมตัิโอนงบประมาณไปตัง้จ่ายรายการใหมง่บประมาณ
รายจ่ายประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๗   
 

ที่ประชุม   รับทราบ   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลดัเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง ครัง้ที่แลว้ครับ   

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งท่ี 2/2567     
เมื่อวันที่  19 สิงหาคม  ๒๕๖7 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ     
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 

 พิจารณา เสร็จสิน้แลว้ 

5. เรือ่ง ทีเ่สนอใหม่   
5.1  ญตัต ิ เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2568  

          วาระที่ 2 วาระการพิจารณา 
วาระที่ 3 วาระการลงมต ิ

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่3  

ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครัง้ที่ 1/2567 เมือ่วนัที่  5 สิงหาคม  
2567  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน    10 เสยีง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน     -  เสยีง 

งดออกเสียง จำนวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
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วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2568  

          วาระที่ 2 วาระการพิจารณา 
มติที่ประชมุ รับทราบในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจา่ย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 2 วาระการพิจารณา 
ไม่มีการแปรญัตต ิ

วาระที่ 3 วาระการพิจารณา 
มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน  10  เสียง 
มีมตไิม่เห็นเหน็ชอบในร่างขอ้บัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน     -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน    1  เสียง 

    ปิดประชมุ เวลา  15.30  น. 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  
 

ที่ประชุม   ไม่ม ี  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม    จำนวน  10  เสียง 

-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ  จำนวน    -  เสียง 

งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม    จำนวน  10  เสยีง 
    มีมติไม่เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง   จำนวน    1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ทีก่รรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

-ไม่ม-ี 
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๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายก อบต.โนนดินแดง ได้ยื่นญตัตติ่อสภาองค์การบรหิารสว่นตำบล
โนนดนิแดง  ขอให้พิจารณาอนุมตัิโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7  นัน้ ในสว่นรายละเอียดขอเชิญทา่น
นายก อบต. ชีแ้จงเลยครับ 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต. 
เรียนประธานสภา ท่านสมาชิสภาผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน  
กระผมนายอ่อน  จิตรคง  นายกองคก์ารบริหารสว่นตำบลโนนดนิแดง  ขอ
นำเสนอญตัต ิเรือ่ง ขออนุมตัิโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ
รายจ่ายประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖7  เพื่อให้สภาพิจารณาโดยมีรายละเอียดหลักการ
และเหตุผลดังนี้  

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน    
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน 793 เลขครุภัณฑ์ 001-47-000 อายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี 
รถยนต์ส่วนกลางอยู่ในสภาพเก่า เสื่อมสภาพจากการใช้งานและชำรุดบ่อยครั้ง     
ในแต่ละปีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเป็นจำนวนมาก ทั้งมีการปฏิบัติ
ราชการที่จำเป็นต้องเดินทางไกลในบางโอกาส อาจเสี ่ยงที ่จะเกิดอุบัติเหตุ           
แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง และบุคคลภายนอกได้ 
ประกอบกับปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล     
โนนดินแดงเพ่ิมมากขึ้น รถยนต์ส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้
มีรถยนต์ส่วนกลางที่เพียงพอ      

ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักปลัด  จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567ดังนี้ 

     1.โอนลด 
1.1 แผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ให้แก่
ผู้สูงอายุในเขต อบต. ตั้งไว้ 12 เดือน  5,186,400  บาท คงเหลือก่อนโอน 
711,400 บาท ขออนุมัติโอนครั้งนี้ 711,400 บาท  งบประมาณคงเหลือ     
หลังโอน  -  บาท   
1.2 แผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขต อบต. ตั้งไว้ 12 เดือน 1,874,400 บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 229,400 บาท ขออนุมัติโอนครั้งนี้ 138,600 บาท   งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 90,800 บาท   

รวมโอนลด 2 รายการ เป็นเงินทังสิ้น 850,000 บาท  
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2.เพื่อโอนตั้งรายการใหม่ 
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กวา่ 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ จำนวน 1 คัน  เป็นเงิน 850,000.-บาท ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
คือ 

     1. เป็นกระบะสำเร็จรูป 
     2. หอ้งโดยสารเป็นแบบดบัเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู
     3. เปน็ราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
     4. เปน็ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

- เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566 
หน้าที ่15 รายการที ่8.2.1    

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนดนิ
แดง เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามที่ทา่นายกได้ชี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั   
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาๆ   
ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   เลยนะครับ  
 

สมาชิกท่านใดมีมติเห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  10  เสียง  

 

สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน    -  เสียง   
 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง   
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน  10  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน    -  เสียง   

 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง   
 
 

-7- 



 
ระเบียบวาระท่ี 6   วาระอื่นๆ 
นางสาวสมร  ยาเคน  สมาชกิสภาฯ  
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
    ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน  ส. อบต. ม. 8  ขอสอบถามเรื่องถนนลูกรงัหมูท่ี่ 11  

ซอย 7 ดำเนนิการแลว้เสร็จหรืออย่างไรเพราะไม่เห็นมีเครื่องจกัร 
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต. 
    ถนนยงัดำเนนิการไมเ่รียบรอ้ยครับ  เบื้องต้นเคลียริ่งก่อนแลว้ทางผูร้ับจ้าง 

จะลงมาทำ  โดยลงลูกรงัอีกครั้งครับ  
 ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกทา่นที่ให้ความอนุเคราะห์ในการอนมุัตกิารซื้อ
รถยนต์ส่วนกลาง  รถเราเปน็รถทีเ่ก่ามากสภาพไม่ดีในการตดิตอ่กับทางจังหวดั 
บางครั้งรถยนต์เสียระหว่างทางทำให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายในการ
ติดต่อราชการ 
 แจ้งเรื่องการได้รบัการจัดสรรงบประมาณเงนิอดุหนุนเฉพาะกิจได้รับ
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ซอย 16 หมูท่ี่ 14  
บ้านซับคะนงิ  แต่เสียดายทีย่ังไม่ได้เรื่องของประปา 
 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชกิสภาฯ  
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
    ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  ส. อบต. ม. 10 ขอสอบถามเรื่องเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
ท่ี 

ออกวนัที่ 10 ตอนเย็น และเป็นภาระของสมาชิกหากออกเปน็วนัที่ 10 ตอนเช้า
ขอให้ทางเจ้าหน้าทีเ่ป็นผูด้ำเนินการเอง  

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต. 
    ในการเบิกจ่ายเงินต้องสมัพันธ์กนักบัการโอนเงนิของกรมบัญชกีลางครับ 
 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชกิสภาฯ  
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  

ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  ส. อบต. ม. 10 ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ 
ที่ติดตั้งทางสมาชิกไม่ได้รบัขอ้มูล ทางผู้บรหิารได้แจ้งกับทางผู้ใหญบ่้าน  ดฉิันเลย 
แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเองเลย  ซึ่งในการดำเนินการต้องให้เจ้าของบ้านที่
เราจะต่อกระแสไฟยินยอม  และจดุที่จะตดิควรเป็นจดุเสี่ยง  และแสงสว่างไม่
เพียงพอ    โดยทางผู้ใหญ่บา้นควรสำรวจจดุตดิตั้งก่อน  แลว้ส่วนที่เหลอืจากจดุ
เสี่ยงค่อยตดิโดยความประสงค์ของเจ้าของบา้นที่ยนิยอมให้ใช้กระแสไฟ  โดย
ขอให้ทางผู้บรหิารพิจารณาจัดสรรจำนวนจดุที่จะติดตั้งให้ในแต่ละหมู่ให้
เหมาะสมด้วยนะคะ่   

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ   
    เรียนท่านนายก ท่านสมาชกิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ในส่วนของการติดตั้งไฟส่องสว่างควรมีการสอบถามครัวเรือนที่จะยินยอมให้ใช้ 

กระแสไฟให้ชดัเจน  มิใช่ตดิตั้งแล้วอกีคนมาแล้วใหร้ื้อ  จะทำให้เกิดความ
เสียหายนะครบั  ขอให้ทางผู้บริหารกำหนดจดุและประสานงานในการติดตั้งตาม
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ดว้ยครบั 
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นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชกิสภาฯ  
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
    ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  ส. อบต. ม. 10 ขอสอบถามเรื่องถนนหมูท่ี่ 10  
    เนื่องจากได้มีการแจ้งเตือนจากเจ้าของแปลงเกษตรวา่มีการดำเนินโครงการหรือ 
    เพราะมกีารตัดตน้ยางพารา  แต่ผู้รบัจ้างมิได้แจง้สมาชกิในการลงพื้นที่
ดำเนินการ  

และการทำถนนในชว่ง300 – 400 เมตร สว่นทีเ่หลือให้ดำเนนิการจาก 
ปลายสายทางมาเปน็อนัดบัแรก   อาจจะไมถ่ึงคกูันช้างจนครบตามจำนวน 
 

นายอ่อน  จิตรคง  นายก อบต. 
    ผมจะประสานช่างในการสำรวจสายทางที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าวนะครับ 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผมขอแจง้   
ให้ที่ประชุมทราบ  สืบเนื่องจากท่านนายกได้ยืน่เสนอญตัต ิเรื่อง ขออนมุัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจา่ยประจำป ีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖7  กระผมขอนดัประชมุอีกครั้งในวันที่  23  กันยายน 2567        
โดยไม่ส่งหนังสอืเชิญประชุมนะครับ  ขอบคุณท่านสมาชกิสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนตำบลโนนดนิแดงทกุท่าน  กระผมขอปิดประชุมครบั 

 
ปิดประชุม    เวลา  12.00  น. 
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ลงชื่อ      เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์) 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายไสว  สาแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่7 

 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายสมศรี  บินรัมย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่12 
 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายบญุส่ง  เจ๊กนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่15 

 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 / 2567 ในวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง        
ครบถ้วนแล้ว 
 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
        (นายบญุมี  ชนะชัย) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลโนนดินแดง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่  2 / 2567 

วันท่ี  23  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง 

 
 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย 

 

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น 
 

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง 
 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว 
 

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน 
 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม 
 

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร 
 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง 
 

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก 
 

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานกุารสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์ 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ
1. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง 

 

2. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง  
3. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์ 

 

4. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล  

5. นางสาวจิตนา  รัตนเพชร นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ จิตนา  รัตนเพชร 
 

6. นางสาวอังคณา  จารุวงศ์ เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน อังคณา  จารุวงศ์  

7. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

8. นายอดิศักดิ์  หนุนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อดิศักดิ์  หนุนจันทร์  

9. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

     
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงได้มาครบองค์ประชุม  และที่ประชุม        
พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   

๑.เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
๒.เรื่อง รบัรองรายงานการประชมุ   
๓.เรื่อง กระทูถ้าม   
๔.เรื่อง เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จลิ้นแลว้   
๕.เรื่อง ที่เสนอใหม่   
๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมตัิโอนงบประมาณไปตัง้จ่ายรายการใหมง่บประมาณ
รายจ่ายประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๗   
 

ที่ประชุม   รับทราบ   
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  
ขอเรยีนเชิญท่านปลดัเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง ครัง้ที่แลว้ครับ   

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 1/2567     
เมื่อวันที่  19 กันยายน  ๒๕๖7 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ     
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 

 พิจารณา เสร็จสิน้แลว้ 

5. เรือ่ง ทีเ่สนอใหม่   
๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมตัิโอนงบประมาณไปตัง้จ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   

มติที่ประชมุ รับทราบ           
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่3  

ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครัง้ที่ 2/2567 เมือ่วนัที่  19 
สิงหาคม  2567  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน    10 เสยีง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน     -  เสยีง 

งดออกเสียง จำนวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมตัิโอนงบประมาณไปตัง้จ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการขออนุมตัิโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
รายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  
10  เสียง 
มีมตไิม่เห็นเหน็ชอบในการขออนุมตัิโอนงบประมาณไปตัง้จ่าย
รายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   
จำนวน     -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน    1  เสียง 

    ปิดประชมุ เวลา  12.00  น. 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 



  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  

ที่ประชุม   ไม่ม ี  

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม    จำนวน  10  เสียง 

-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ  จำนวน    -  เสียง 

งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม   จำนวน  10  เสยีง 
    ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง       จำนวน    1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ทีก่รรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

-ไม่ม-ี 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
 มีสมาชกิท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิไหมครับ (ไมม่ี)  ถ้าไม่มีกระผมก็ขอพัก
รับประทานอาหารเที่ยงครบั    

 

*******************  พักรับประทานอาหารเท่ียง******************** 
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 

ตรวจสอบนับองค์ประชุม  เมื่อครบองคป์ระชุมเชญิประธานสภาองค์การ 
 บริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง  ปฏิบัตหิน้าที่ดำเนนิการประชุมตามวาระต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่)  

๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายก อบต.โนนดินแดง ได้ยื่นญตัตติ่อสภาองค์การบรหิารสว่นตำบล
โนนดนิแดง  ขอให้พิจารณาอนุมตัิโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7  นัน้ ในสว่นรายละเอียดขอเชิญทา่น
นายก อบต. ชีแ้จงไปทีละรายการเลยครับ 
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นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง  
    ตามหนงัสือมอบหมายให้รองผู้บรหิารท้องถิน่เสนอญตัต ิ 



อาศัยอำนาจข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การบงัคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแกไ้ขเพ่ิมเติมถงึปัจจุบนั 
ข้าพเจ้านายอ่อน  จติรคง  ตำแหนง่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
ขอมอบหมายให้นายปรีชา  บุญเขื่อง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารสว่น
ตำบลโนนดนิแดง เปน็ผู้แถลงญัตติ  ในการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
โนนดนิแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2567 ดังนี้ 

ระเบียบวารที่ 5  
    ข้อ 5.1 เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณ 

รายจ่ายประจำป ี2567 จำนวน  6 รายการ 2,321,000 บาท (สองล้านสาม
แสนสองหมน่หนึ่งพันบาทถว้น) แทนข้าพเจา้ในการประชุมสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนตำบลโนนดนิแดงครั้งนี ้
ลงชื่อนายออ่น  จติรคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง ผู้มอบ  
ลงชื่อนายปรีชา บญุเขือ่ง รองนายกองคก์ารบริหารสว่นตำบลโนนดินแดง  
ผู้รับมอบ    

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
ด้วยกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  มีความประสงค์จะ

ขอโอนงบประมาณรายจ่ายที่ยังคงเหลือใช้จ่ายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  โดยผ่านมติที่ประชุมของสภาองค์การบริหาร      
ส่วนตำบลโนนดินแดง ตามระเบียบดังกล่าว เนื ่องจากงบประมาณไม่เพียง
พอที่จะจ่ายเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   

ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  กองช่าง  จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  ดังนี้  
รายการที่ 1  

1.โอนลด 
1.1 เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     
งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 814,000.- 
บาท  คงเหลือก่อนโอน  153,283.59 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 
45,409.- บาท  คงเหลือ 107,874.59 บาท 
1.2 เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุกีฬา ตั้งไว้  -  บาท คงเหลือก่อนโอน  
13,500.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้  จำนวน 13,500.- บาท คงเหลือ  -  
บาท 
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1.3 เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท  
คงเหลือก่อนโอน 5,850.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 5,850.- บาท 
คงเหลือ  -  บาท 
1.4 เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 50,000.- 
บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 50,000.- บาท คงเหลือ   -  บาท 
1.5 เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 
งบบ ุคลากร หมวดเง ินเด ือน (ฝ ่ ายประจำ)  ประเภทเง ินว ิทยาฐานะ                        
ตั้งไว้ 176,440.- บาท คงเหลือก่อนโอน 99,440.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้ง
นี้ จำนวน 92,440.- บาท คงเหลือ  7,000.- บาท 

 

1.6 เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ 1,025,395.- บาท  คงเหลือก่อน
โอน 286,453.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั ้งนี ้ จำนวน 286,453.- บาท            
คงเหลือ  -  บาท 
1.7 เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ ่ายการบริหารสถานศึกษา  ต ั ้งไว้ 
1,444,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 177,740.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครัง้นี้ 
จำนวน 3,348.- บาท คงเหลือ 174,392.-  บาท 

รวมโอนลด 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  497,000.- บาท  

2.เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
2.1 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายใน
แปลงเกษตร ซอย 4 บ้านโนนดินแดง หมู่ที ่ 8  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 
ตารางเมตร พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่  อบต.โนน
ดินแดงกำหนด) งบประมาณ 497,000.- บาท  
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามที่ทา่นรองนายกไดช้ี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิไหมครับ   
 

นางสาวสมร  ยาเคน  สมาชกิสภาฯ 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
    ดิฉนันางสาวสมร  ยาเคน  สมาชิกสภา หมู่ที ่8  ขอนำเรียนทางสภาว่าถนน 

ซอย 4 มีการชำรุดเปน็บ้างส่วนจึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชกิทุกท่าน
พิจารณา 

ด้วยคะ่ 
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นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามที่ทา่นรองนายกไดช้ี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิไหมครับ   
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาๆ   
ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   เลยนะครับ  
 

สมาชิกท่านใดมีมติเห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  4  เสียง 

 

สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  6  เสียง   
 

งดออกเสียง  จำนวน  1  เสียง   
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน  4  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน  6  เสียง   

 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง   
 

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง  
รายการที่ 2  

1.โอนลด 
1.1 เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ ่ายการบริหารสถานศึกษา ต ั ้งไว้ 
1,444,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 177,740.- บาท ขออนุมตัิโอนลดครั้งนี้ 
จำนวน 161,000.- บาท คงเหลือ 16,740.- บาท 

รวมโอนลด 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  161,000.- บาท  
 
 
 
 

-7- 
 

 

2.เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 



2.1 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยคุ้มทหารผ่านศึก) หมู่ที่ 9 บ้านโนนดินแดง  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 
280.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.โนนดินแดงกำหนด)  
งบประมาณ 161,000.- บาท 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามที่ทา่นรองนายกไดช้ี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิไหมครับ   
 

นายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชกิสภาฯ 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
    กระผมนายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชิกสภา หมู่ที่ 9  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใน 

หมู่บ้านหมู่ที่ 9  ไมแ่ล้วเสรจ็เต็มพื้นที ่ จงึขอความอนเุคราะห์ให้ทางสภา
พิจารณา 

ด้วยครับ  
นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   

ครับตามที่ทา่นายกได้ชี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั   
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาๆ   
ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   เลยนะครับ  
 

สมาชิกท่านใดมีมติเห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  9  เสียง 

 

สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  1  เสียง   
 

งดออกเสียง  จำนวน  1  เสียง   
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน  9  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน  1  เสียง   

 

งดออกเสียง  จำนวน  1  เสียง   
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นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง  
รายการที่ 3 

1.โอนลด 
1.1 เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดงบกลาง 
ประเภทเงินสมทบกองทุประกันสังคม ตั้งไว้ 230,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
115,962.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 100,000.- บาท คงเหลือ 
15,962.- บาท 
1.2 เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดงบกลาง 
ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งไว้ 30,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 
27,089.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั ้งนี้  จำนวน  26,000.- บาท คงเหลือ 
1,089.- บาท 
1.3 เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดงบกลาง 
ประเภทเบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 1,874,400.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 
229,400.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้  จำนวน90,800.- บาท คงเหลือ 
138,600- บาท 
1.4 เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดงบกลาง 
ประเภทเบี ้ยยังชีพผู ้ป ่วยเอดส์ ตั ้งไว้ 114,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
24,500.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 24,500.-บาท  
คงเหลือ    -    บาท 
1.5 เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดงบกลาง 
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน เง ินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั ้งไว้ 
20,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 20,000.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 
จำนวน  20,000.- บาท คงเหลือ  -   บาท 
1.6 เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดงบกลาง 
ประเภทเงินช่วยพิเศษ เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน ตั้งไว้ 5,000.- 
บาท  คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 5,000.- 
บาท คงเหลือ  -  บาท 
1.7 เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดงบกลาง 
ประเภทเงินช่วยพิเศษ เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง ตั ้งไว้ 5,000.- บาท  
คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 5,000.- บาท 
คงเหลือ  -  บาท 
1.8 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบงบบุคลากร 
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 
ตั้งไว้ 1,576,320.- บาท คงเหลือก่อนโอน 101,940.- บาท  ขออนุมัติโอนลด
ครั้งนี้ จำนวน 100,000.- บาท     คงเหลือ 1,940.- บาท 
1.9 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทนประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษา โครงการเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ตั ้งไว้ 10,000.- บาท  
คง เหล ือก ่อนโอน 10,000. -  บาท ขออน ุม ัต ิ โอนลดคร ั ้ งน ี ้  จำนวน               
1,000.- บาท  คงเหลือ  -  บาท 
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1.10 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท   คงเหลือก่อนโอน 
10,000.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 10,000.- บาท คงเหลือ  -  
บาท      
1.11 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอยประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ
รายจ่ายงบอื่นๆ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 34,459.- 
บาท    ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 30,000.- บาท คงเหลือ 4,459 บาท      
1.12 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอยประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั ้งไว้ 30,000.- บาท 
คงเหลือก่อนโอน 22,050.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 20,000.- 
บาท คงเหลือ 2,050  บาท      
13. เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
43,370. -  บาท  ขออน ุม ัต ิ โอนลดคร ั ้ งน ี ้  จำนวน  40,000 .- บาท                          
คงเหลือ 3,370.- บาท 
14. เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสด ุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ์ตั้งไว้ 20,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 
28 ,950 . -  บ าท  ขออน ุ ม ั ต ิ โ อนลดคร ั ้ ง น ี ้  จ ำนวน  8 ,700 .- บาท                       
คงเหลือ 20,250.- บาท 

รวมโอนลด 14 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  490,000.- บาท  
 

2.เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
2.1 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่ 7 บ้านโนนดินแดง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร 
ติดตั ้งป้ายโครงการ (ตามแบบที ่ อบต.โนนดินแดงกำหนด) งบประมาณ 
490,000.- บาท 

 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามที่ทา่นรองนายกไดช้ี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิไหมครับ   
 

นายไสว  สาแก้ว  สมาชกิสภาฯ 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
    กระผมนายไสว  สาแกว้  สมาชิกสภา หมู่ที ่7  เรียนทกุท่านเนื่องจากถนนรอบ 

อ่างเกบ็น้ำซับสมบูรณ์ ยังไมเ่สร็จรอบอ่างเก็บน้ำซับสมบรูณ์  จงึขอความ
เห็นชอบ 

จากสภาครบั  

 
 
 
 
 



-10- 
 
 
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามที่ทา่นายกได้ชี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั   
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาๆ   
ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   เลยนะครับ  
 

สมาชิกท่านใดมีมติเห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  4  เสียง 

 

สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  6  เสียง   
 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง   
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน  4  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน  6  เสียง   

 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
   

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง  
รายการที่ 4 

   1.โอนลด 
1.1 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน    ส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้  2,727,480.- บาท   คงเหลือก่อนโอน61,680.- บาท  ขออนุมัติโอนลด
ครั้งนี้ จำนวน 61,680.- บาท คงเหลือ  -   บาท 
1.2 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,328,880.- 
บาท คงเหลือก่อนโอน 4,800.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 4,800.- 
บาท  คงเหลือ  -  บาท 
1.3 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 75,900.- 
บาท  คงเหลือก่อนโอน 400.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 400.- บาท 
คงเหลือ   -  บาท 
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1.4 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 252,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  
70,500. -  บาท  ขออน ุม ัต ิ โอนลดคร ั ้ งน ี ้  จำนวน   54,000 .- บาท                      
คงเหลือ 16,500.- บาท 
1.5 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 460,000.- บาท   
คงเหล ือก่อนโอน 243,648.24 บาท ขออนุม ัต ิโอนลดคร ั ้งนี้  จำนวน 
183,648.- บาท คงเหลือ 60,000.24 บาท 
1.6 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก ี ่ยวกับการรับรองและพิธ ีการ  ต ั ้งไว้  
100,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 24,755.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 
จำนวน 14,755.- บาท คงเหลือ 10,000.- บาท 
1.7 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน             
หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000.- บาท            
คงเหลือก่อนโอน 3,543.58 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 3,543.- 
บาท            คงเหลือ 0.58 บาท 
1.8 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น      
ตั้งไว้ 5,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 
จำนวน 5,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
1.9 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน    
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้ 5,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท  ขออนุมัติ
โอนลดครั้งนี้ จำนวน. 5,000.- บาท คงเหลือ -  บาท 
1.10 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั ้งไว้ 20,000 .- บาท     
คง เหล ือก ่อนโอน  8,930. -  บาท  ขออน ุม ัต ิ โอนลดคร ั ้ งน ี ้  จำนวน                  
8,930.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
1.11 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 220,000.- บาท   คงเหลือก่อน
โอน 24,119.98 บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 4,119.- บาท คงเหลือ 
20,000.98 บาท 
1.12 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าสาธารณูปโภคประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 96,000.- 
บาท คงเหลือก่อนโอน 11,796.78 บาท ขออนุมัติโอนลดครั ้งนี ้ จำนวน 
1,796.- บาท คงเหลือ 10,000.78  บาท 
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1.13 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบดำเนินงาน                                      
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ ตั ้งไว้ 72,000.- บาท   
คง เหล ือก ่ อนโอน  8 ,127. -  บาท ขออน ุม ั ต ิ โ อนลดคร ั ้ งน ี ้  จำนวน                 
5,127.- บาท คงเหลือ 3,000.- บาท 
1.14 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าสาธารณูปโภคประเภทค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งไว้ 20,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 20,000.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้ง
นี้ จำนวน 7,500.- บาท คงเหลือ 12,500.- บาท 
1.15 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานงานวางแผนสถิติและวิชาการ   
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 355,320.- บาท คงเหลือก่อนโอน  5,320.- บาท  
ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 5,320.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
1.16 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ        
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         
ตั้งไว้ 321,720.- บาท คงเหลือก่อนโอน 1,560.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 
จำนวน 1,560.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
1.17 เง ินงบประมาณ แผนงานบริหารทั ่วไป งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 355,320.- บาท คงเหลือ ก่อนโอน 
3,320.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 3,320.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
1.18 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบบุคลากร หมวดค่าตอบแทนอ ประเภทค่าตอบแทน      
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  -  บาท   
คงเหลือก่อนโอน 1,500.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 1,500.- บาท  
คงเหลือ  -  บาท 
1.19 เงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายในงบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆโครงการรณรงค์สรา้ง
ความปลอดภัยทางถนนในชว่งเทศกาล  ตั้งไว้ 20,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 
5,985.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 5,985.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
1 .20 เ ง ิ น งบประมาณ แผนงาน การ เกษตร  ง านส ิ ่ ง แ วดล ้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้  5,000.- บาท   คงเหลือก่อน
โอน 5,000.- บาท  ขออน ุม ัต ิ โอนลดคร ั ้ งน ี ้  จำนวน  5,000 .- บาท                        
คงเหลือ  -  บาท 
1 .21 เ ง ิ น งบประมาณ แผนงาน การ เกษตร  ง านส ิ ่ ง แ วดล ้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่
ลื่น ตั้งไว้ 8,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 8,000.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้ง
นี้ จำนวน 8,000.- บาท คงเหลือ.  -  บาท 
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1.22 เง ินงบประมาณ แผนงานการศ ึกษา งานระดับก่อนวัยเร ียนและ
ประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ ตั้งไว้ 1,444,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 177,740.- บาท  ขอ
อนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 13,392.- บาท คงเหลือ 164,348.- บาท 
1.23 เง ินงบประมาณ แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรม และนันทนาการ                    
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งไว้ 
10,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 10,000.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 
จำนวน 10,000.- บาท    คงเหลือ  -  บาท     
1.24 เง ินงบประมาณ แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรม และนันทนาการ                    
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง                  
ตั้งไว้  105,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 25,000.- บาท  ขออนุมัติโอนลด
ครั้งนี้  จำนวน 25,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
1.25 เง ินงบประมาณ แผนงาน....บริหารทั ่วไปงาน บริหารงานคลัง งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการอุดหนุนที่ทำการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งไว้  20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  28,950.- 
บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 19,300.- บาท คงเหลือ 9,650.- บาท 
1.26 เงินงบประมาณ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคม
สงเคราะห ์  งบดำเน ินงาน  หมวดค ่าตอบแทน  ประเภทค ่า เช ่าบ ้าน                          
ตั้งไว้ 60,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 10,500.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้ง
นี้ จำนวน 2,278.- บาท คงเหลือ 8,222.- บาท 
1.27 เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง 
ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 899,333.- บาท คงเหลือก่อนโอน 899,333.- 
บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 19,300.- บาท คงเหลือ 880,033.- 
บาท 

รวมโอนลด 27 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  482,000.- บาท  
 
2.เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

2.1 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
พร้อมบ่อพัก    หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 5 บ้านโนนดินแดง ติดตั้งป้ายโครงการ 
(ตามแบบ         ที่ อบต.โนนดินแดงกำหนด)  งบประมาณ 482,000.- บาท 
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามที่ทา่นรองนายกไดช้ี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิไหมครับ  
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นางประยง  จายไธสง  สมาชกิสภาฯ 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
    ดิฉนันางประยง  จายไธสง  สมาชิกสภา หมู่ที ่5  ถนนทีจ่ะขอดำเนินการเป็น
ถนน 

จากหมู่ที ่5 หมูท่ี่ 6 หมู่ที่ 10  ว่าเป็นถนนลาดยางและไมม่ีรางน้ำสองข้างทาง
และน้ำได้กดัเซาะถนนเปน็แนวจะทำให้ถนนพังได ้ จงึขอความเหน็ชอบในการ
ดำเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหาของความเดือดรอ้นคะ  

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามที่ทา่นายกได้ชี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั   
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาๆ   
ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   เลยนะครับ  
 

สมาชิกท่านใดมีมติเห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  10  เสียง 

 

สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน    -  เสียง   
 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง   
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน  10  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน    -  เสียง   

 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
 

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง  
รายการที่ 5 

     1.โอนลด 
1.1 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ 1,078,920.- 
บาท    คงเหลือก่อนโอน 4,920.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั ้งนี ้ จำนวน 
4,920.- บาท  คงเหลือ   -  บาท 
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1.2 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 2,000.- 
บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 2,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท 
1.3 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 228,240.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
1,200.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 1,200.- บาท คงเหลือ   -  บาท 
1.4 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.- บาท   คงเหลือก่อน
โอน 5,000.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 5,000.- บาท คงเหลือ   -  
บาท 
1.5 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท
เช่าบ้าน ตั้งไว้ 27,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 7,000.- บาท  ขออนุมัติโอน
ลดครั้งนี้ จำนวน 7,000.- บาท คงเหลือ   -  บาท 
1.6 เงินงบประมาณ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 5,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท  
ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน  5,000.- บาท  คงเหลือ   -  บาท 
1.7 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ ่งบริการ ตั ้งไว้ 120,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
66,401.- บาท         ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 56,401.- บาท คงเหลือ  
10,000.- บาท 
1.8 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา
จักร์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 5,184.- บาท ขออนุมัติโอนลด
ครั้งนี้ จำนวน 5,184.- บาท คงเหลือ   -  บาท 
1.9 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า
บำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 80,030.- 
บาท           ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 28,030.- บาท คงเหลือ 52,000.- 
บาท  
1.10 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
สำนักงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 889.- บาท  ขออนุมัติโอน
ลดครั้งนี้ จำนวน 889.- บาท คงเหลือ   -  บาท 
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1.11 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน22,250.- บาท  ขอ
อนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 22,250.- บาท คงเหลือ   -  บาท 
1.12 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุ
ก่อสร่าง ตั้งไว้  30,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 1,590.- บาท  ขออนุมัติ
โอนลดครั้งนี้ จำนวน 1,590.- บาท คงเหลือ   -  บาท 
13. เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 780.- บาท  ขออนุมัติ
โอนลดครั้งนี้ จำนวน 780.- บาท คงเหลือ   -  บาท 
14. เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปการ ตั ้งไว้ 
384,500.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 500.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั ้งนี้     
จำนวน 500.-  บาท คงเหลือ   -  บาท 
15. เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 
220,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 4354.80 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 
จำนวน 4,354.- บาท คงเหลือ 0.80 บาท 
16. เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั ้งไว้ 5,000.- บาท               
คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 5,000.- บาท                 
คงเหลือ   -  บาท 
17. เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสด ุประเภทค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
295.- บาท  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน295.- บาท คงเหลือ   -  บาท 
18 .  เ ง ิ น งบประมาณ แผนง าน งบกลาง  ง าน งบกลา ง  งบ งบกลาง                        
หมวด งบกลาง  ประ เภท เ ง ิ นสำรอ งจ ่ าย  ต ั ้ ง ไ ว้  899 ,333 .- บ าท                       
ค ง เหล ื อ    ก ่ อน โอน  899 ,333 . -  บาท   ขออน ุ ม ั ต ิ โ อนลดคร ั ้ งนี้                        
จำนวน 42,607.- บาท คงเหลือ 856,726.- บาท 

รวมโอนลด 18 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  193,000.- บาท  
 

2.เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
2.1 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการตามโครงการรื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโนนดินแดง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 



50.00 เมตร    หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00    ตาราง
เมตร (ตามแบบที่ อบต.โนนดินแดงกำหนด)  งบประมาณ 193,000.- บาท 
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นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   

ครับตามที่ทา่นรองนายกไดช้ี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิไหมครับ   
 

นายบุญมี  ชนะชัย    สมาชกิสภาฯ 
    เรียนคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 

กระผมนายบุญมี  ชนะชัย  สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  โครงการหมู่ที่ 1 เป็นโครงการ
ที่ได้รับความเดือดร้อน ราษฎรได้รับความลำบาก การใช้เส้นทางที่น้ำท่วม              
ทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้มาใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาครับ  

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามที่ทา่นายกได้ชี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั   
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาๆ   
ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   เลยนะครับ  
 

สมาชิกท่านใดมีมติเห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  10  เสียง 

 

สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน    -  เสียง   
 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง   
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน  10  เสียง 

 

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน    -  เสียง   

 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง  
 

นายอ่อน  จิตรคง    นายก อบต.โนนดินแดง  
รายการที่ 6 

     1.โอนลด 
1.1 เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดงบกลาง 
ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 899,333.- บาท  คงเหลือ ก่อนโอน 899,333.- 
บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 498,000.- บาท คงเหลือ 401,333.- 
บาท 

รวมโอนลด 1 รายการ เปน็เงินทั้งสิ้น  498,000.- บาท  
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2.เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
2.1 เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค            
ตามโครงการก่อสร้างรั ้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ หมู ่ที ่ 10         
บ้านซับสมบูรณ์   งบประมาณ 498,000.- บาท 
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามที่ทา่นรองนายกไดช้ี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิไหมครับ   
 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชกิสภาฯ 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

ดิฉันนางสาวสุกัญญา  เสามั่น  สมาชิกสภา หมู่ที ่ 10  เนื่องจากรั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ มี 2 ด้านเรียบร้อยสมบูรณ์  อีก 2 ด้านอยู่ใน
สภาพผุพัง ไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตเด็กและทรัพย์สินของทางราชการ อีกทั้ง
เคยเกิดเหตุการเด็กนักเรียนวิ่งหนีออกจากโรงเรียน และมีวัยรุ่นไปนั่งเล่นยาม
วิกาล  ตามที่เคยอธิบายให้สมาชิกฟังในครั้งแล้วมา  ดิฉันมองเห็นความสำคัญต่อ
ความปลอดภัย    ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เคยมีการเรียกร้องสอบถามเพื่อให้มีการพัฒนาเป็นระยะเวลาเกอืบ 
3 ปี ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งมา และในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่โครงการรั้วรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมนำเสนอสภาเพื่อน
พิจารณาอนุมัติ 
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกสภาทุกท่านคงเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการขอให้สมาชิก
ช่วยพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์
ด้วยค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามที่ทา่นรองนายกไดช้ี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิไหมครับ   
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาๆ   
ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   เลยนะครับ  
สมาชิกท่านใดมีมติเห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน  10  เสียง 

 

สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นขอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  



มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน    -  เสียง   
 

งดออกเสียง  จำนวน  1  เสียง   
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน  10  เสียง 

 

มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   จำนวน    -  เสียง   

 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี  6    วาระอื่นๆ 
นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   

มีท่านใดจะสอบถามหรอืเพิ่มเตมิไหมครบั 
นางสาวสุกญัญา  เสามั่น  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
    ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  ขอสอบถามเรื่อง 

ถนนลาดยางเสน้ซับสบูรณ ์– โคกไมแ้ดงเริม่ทำงานได้ชว่งไหนคะ 
หรือการดำเนินการถงึไหนแล้วคะ 

นายอิศรา  ทองใบ  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
    กระผมนายอศิรา  ทองใบ  ผู้ช่วยนายชา่งโยธา  บริษัท เมืองบรุีรมัย์ เปน็ผู้
ประมลู 

ได้อยู่ในชว่งเซน็สัญญา และการดำเนนิการภายใน  120  วันครับ 
 

นางสาวสุกญัญา  เสามั่น  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
    ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  ขอสอบถามเรื่องถนน
ลูกรัง 

เข้าแปลงเกษตร ม.10  ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  เนื่องจากการประชมุ
ครั้งทีแ่ล้วดิฉนัได้รบัแจง้จากเกษตรกร เรื่องกิ่งต้นยางพาราหักจากการทำถนน    
แตไ่ม่ได้เห็นพ้ืนที ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เข้าไปสำรวจทางปรากฏว่าผู้รบัเหมา
ได้เข้าทำงานไปบา้งแล้วโดยไม่มีการแจ้งและจากวาระประชุมครั้งทีม่ีการอนมุัติ
โครงการ  และขอให้เลขาสภาระบวุ่าไม่ควรทำถนนช่วงฤดูฝน เคยสอบถาม    
คณะบริหารแลว้  ได้คำตอบว่าเพราะเหน็ถงึความเดือดรอ้นของประชาชนฝ่าย
บริหารจึงต้องรีบดำเนินการ แต่เมื่อผูร้ับเหมาดำเนินการแลว้จากทางที่ใช้สัญจร    
ไปมาได ้ กลับทำใหช้าวบ้านกลายเป็นผู้ประสบภัยจากถนนเส้นดังกลา่ว  ถนน
เป็นโคลนตมรถมอเตอร์ไซตว์ิ่งผ่านไมไ่ด้  ต้องใช้เสน้ทางอ้อมไปอีกทางทำให้
เปลืองน้ำมนัในการเดินทาง และเกิดกรณีนอ้งๆ อาสาไลช่้างที่ส่งในไลน์ให้สมาชกิ
ไดดู้  
จึงขอถามถงึการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะแก้ไขอย่างไร 

นายปรชีา  บุญเขื่อง  เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกทา่น  
ควรมีการชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงเกี่ยวกบัการทำงานครับ 

นางสาวสุกญัญา  เสามั่น  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  



    ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  ดิฉนัทำงานโดยมกีาร
ชี้แจง 

ให้ชาวบ้านทราบก่อนและหลังทำงานทุกโครงการและมแีผนในการพัฒนาใน
ลำดับ 

ถัดไป  อย่างเช่นถนนลูกรงัเส้นนี้เมื่อผ่านการอนุมตัิชีแ้จงช่วงประชุมประจำเดือน 
และแจ้งชาวบา้นว่าทำหลังฝน  เนื่องจากชาวสวนข้างเคียงเสนอไวแ้ละในครัง้นีก้็ 
เช่นกนัเพ่ือชีแ้จงชาวบ้านในเดือนหน้าและจะอธิบายใหช้าวบา้นได้ทราบและ 
เข้าใจคะ 
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นายสุนทร  บุญสง่  เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกทา่น  
ฝ่ายบริหารมงีานมากมายหลังจากเซ็นสญัญาแลว้เปน็หน้าที่ของผู้รบัเหมา การจะ 
ประสานวา่เริม่ทำงานเป็นเรือ่งของผู้รับเหมา และไม่ทราบได้ว่าฝนจะตกวันไหน 

    เมื่อเซ็นสญัญาแล้วไม่จำเปน็ต้องแจ้ง ส.อบต.ก่อนเขา้พื้นที่  ถนนที่ใช้สัญจรไม่ได้ 
ทางผู้บรหิารก็ไม่ได้อยากใหเ้กิดปัญหาขึน้ เราจะดำเนินการอย่างไร 
 

นางสาวสุกญัญา  เสามั่น  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
    ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10  เนื่องจากเปน็หน้าฝน 

และมกีารเตือนก่อนหน้าแลว้  สว่นเรื่องการประสานงานอยากใหป้ระสานเมื่อ
เกิดเหตุการณ์อื่น  คนที่ชาวบ้านประสานคือสมาชกิในพื้นที่หรอืผู้ใหญบ่้าน         
เพราะบางครั้งเขาอาจจะไมท่ราบไดว้่าท่านเปน็ใคร  และอีกอย่างการบอกว่าไม่
ทราบว่าผู้รบัเหมาจะลงงานวันไหน  ถ้าเกดิทำถนนเสรจ็แล้วฝนตกหนักถนนพัง
เสียหายท่านอาจจะตอบว่า  เกดิจากฝนทำใหน้้ำซดัถนนพัง ไมไ่ด้เป็นทีค่นทำทาง 
ก็เป็นได ้
 

นางสาวสุกญัญา  เสามั่น  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
 ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 ขอสอบถามเรือ่งไฟฟ้าหมู่ที่ 

10  ตดิตัง้เรียบร้อยแสงไฟสว่างดีมาก  อยากทราบว่าไฟมีทั้งหมดกี่จดุคะ  หมู่
ไหนยงัไมไ่ดไ้ฟบ้างค่ะ  ขอแนะนำเพิ่มเติมการติดตั้งไฟควรสำรวจจดุเสี่ยงเป็น
สำคัญตามแยกต่างๆ  และระยะห่างตามความเหมาะสม  ตรงสีแ่ยก หมู่ที ่5  
เป็นจดุเสี่ยงและมืดสมควรตดิไฟฟ้าให้สวา่งแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน   

  การติดตั้งไฟฟ้าเมื่อครั้งที่ผ่านมาใหม้ีการสำรวจก่อนแตล่ะหมูม่ีกี่จดุ  ครั้ง
นี้ไมไ่ดแ้จ้งสมาชิกเลย ซือ้ของมาให้สมาชิกวิ่งหาจดุตดิตั้งไฟ  บางครัง้มองว่าเปน็
ภาระของประชาชน (เนื่องจากประชาชนบางท่านแจ้งมา)  เพราะเงินคา่ไฟ
เพิ่มขึ้น 40/50 บาทของแต่ละคนมคี่าตา่งกนั  ไม่อยากให้ตดิตัง้ไฟแลว้ไม่เปดิ
เลย ไม่อยากให้ปดิตายเพราะไมคุ่้มกบังบประมาณที่จดัซื้อคะ่ 

  ชาวบา้นต้องการไฟฟ้าโซล่าเซล์ล  เพราะไมเ่ป็นภาระชาวบ้าน  ตดิตัง้ที่
ใดก็ได้ จดุเสี่ยงชา้ง  ขอให้พิจารณาในการพัฒนาทำโครงการใหม่ให้มคีวาม
เหมาะสมกว่าครั้งที่ผา่นมาเพ่ือความคุ้มค่าและประโยชน์ของประชาชนดว้ยค่ะ 

นายไสว  สาแก้ว  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
 นายไสว  สาแก้ว  สมาชิกสภา หมู่ที ่7  ไฟฟ้าหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที ่13  

ยังไม่ไดต้ิดตั้งเลยครับ 



นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผมขอแจง้
ให้ที่ประชุมทราบ  สืบเนื่องจากท่านนายกได้ยืน่เสนอญตัต ิเรื่อง ขออนมุัตกิันเงิน  
การขออนมุัติกนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
กระผมขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที ่ 25  กนัยายน 2567  โดยไม่สง่หนังสือ
เชิญประชมุนะครบั  ขอบคณุท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดิน
แดงทุกท่าน  กระผมขอปดิประชมุครบั 

 
 
 
 

-21- 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ      เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์) 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายไสว  สาแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่7 

 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายสมศรี  บินรัมย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่12 
 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายบญุส่ง  เจ๊กนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่15 

 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 / 2567 ในวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง        
ครบถ้วนแล้ว 
 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
        (นายบญุมี  ชนะชัย) 



ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่  3 / 2567 

วันท่ี  25  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย 

 

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น 
 

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง 
 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว 
 

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน 
 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม 
 

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร 
 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง 
 

11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก 
 

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์ 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม     
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ
1. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง 

 

2. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง  
3. นางลินดา  สามพิมพ์ เลขานุการนายก อบต.โนนดินแดง ลินดา  สามพิมพ์ 

 

4. นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง นพนลัท  ใสลำเพาะ  

5. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์ 
 

6. นายณฐาภพ  สุภีคำ หัวหน้าสำนักปลัด ณฐาภพ  สุภีคำ  

7. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล  

8. นางสาวอังคณา  จารุวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อังคณา  จารุวงศ์  

9. นางสาวจินตนา  รัตนเพชร นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ จินตนา  รัตนเพชร  

10. นางวรินทร  ตระกลูคำใหญ่ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน วรินทร  ตระกลูคำใหญ่  

11. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

12. นายอดิศักดิ์  หนุนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อดิศักดิ์  หนุนจันทร์  

13. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

14. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงได้มาครบองค์ประชุม  และที่ประชุม        
พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   

๑.เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
๒.เรื่อง รบัรองรายงานการประชมุ   
๓.เรื่อง กระทูถ้าม   



๔.เรื่อง เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จลิ้นแลว้   
๕.เรื่อง ที่เสนอใหม่   
๕.๑ ญัตติ เรื่อง การขออนุมตัิกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ.2567 
 

ที่ประชุม   รับทราบ   
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  

ขอเรยีนเชิญท่านปลดัเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง ครัง้ที่แลว้ครับ   

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 2/2567     
เมื่อวันที่  23 กันยายน  ๒๕๖7 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ     
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 

 พิจารณา เสร็จสิน้แลว้ 

5. เรือ่ง ทีเ่สนอใหม่  
5.1  ญตัต ิ เรื่อง  ขออนมุตัิโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7   

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามญั  สมัยที่ 2  

ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครัง้ที่ 1/2567 เมือ่วนัที่  19 
กันยายน  2567  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน    10 เสยีง 

ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน     -  เสยีง 

งดออกเสียง จำนวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  ขออนมุตัิโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 
จำนวน  6  โครงการ  ดังตอ่ไปนี ้
1.โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในแปลงเกษตร ซอย 4 
บ ้ าน โนนด ินแดง  หม ู ่ ท ี ่  8   ขนาดกว ้ า ง  5 .00 เมตร                      



ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย 
ติดตั ้งป้ายโครงการ (ตามแบบที ่ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
งบประมาณ 497,000.- บาท  
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗    
จำนวน  4  เสียง   

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั ้งจ่าย
รายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   
จำนวน  6  เสียง   

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง  
 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอย
ค ุ ้ ม ท ห า ร ผ ่ า น ศ ึ ก )  ห ม ู ่ ท ี ่  9  บ ้ า น โ น น ด ิ น แ ด ง                               
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื ้นที ่ไม ่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ติดตั ้งป้าย
โครงการ (ตามแบบที่ อบต.โนนดินแดงกำหนด)   
งบประมาณ 161,000.- บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
จำนวน  9  เสียง   

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั ้งจ่าย
รายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   
จำนวน  1  เสียง   

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 
7 บ้านโนนดินแดง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร 
ติดตั ้งป้ายโครงการ (ตามแบบที ่ อบต.โนนดินแดงกำหนด) 
งบประมาณ 490,000.- บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗    
จำนวน  4  เสียง   

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั ้งจ่าย
รายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   
จำนวน  6  เสียง   

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง  
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4.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 - หมู่
ที่ 10 หมู่ที่ 5 บ้านโนนดินแดง ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่ 
อบต.โนนดินแดงกำหนด) งบประมาณ 482,000.- บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗    
จำนวน  10  เสียง   

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั ้งจ่าย
รายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   
จำนวน     -  เสียง   

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง  
 

5.โครงการรื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน     
หมู่ที่ 1 บ้านโนนดินแดง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 250.00       
ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.โนนดินแดงกำหนด)   
งบประมาณ 193,000.- บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗    
จำนวน  10  เสียง   

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั ้งจ่าย
รายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   
จำนวน   -  เสียง   

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง   
 

6.โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์  
หมู่ที่ 10 บ้านซับสมบูรณ์   งบประมาณ 498,000.- บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗    
จำนวน  10  เสียง   

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั ้งจ่าย
รายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   
จำนวน    -  เสียง   

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง   
วาระที่ 6   วาระอื่นๆ   

    ปิดประชมุ เวลา  15.00  น. 



 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  
 

ที่ประชุม   ไม่ม ี  
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม    จำนวน  10  เสียง 

-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ  จำนวน    -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม   จำนวน  10  เสยีง 
    ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง       จำนวน    1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ทีก่รรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 

-ไม่ม-ี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  เพ่ือพิจารณา (เสนอใหม่)  

๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ตามที่ทา่นนายก อบต.โนนดินแดง ได้ยื่นญตัตติ่อสภาองค์การบรหิารสว่นตำบล
โนนดนิแดง  ขอให้พิจารณาขออนมุัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567  นัน้ ในสว่นรายละเอียดขอเชญิท่านนายก อบต.ชีแ้จง
เลยครับ 

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง  
    ตามหนงัสือมอบหมายให้รองผู้บรหิารท้องถิน่เสนอญตัต ิ 

อาศัยอำนาจข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การบงัคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแกไ้ขเพ่ิมเติมถงึปัจจุบนั 
ข้าพเจ้านายอ่อน  จติรคง  ตำแหนง่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
ขอมอบหมายให้นายปรีชา  บุญเขื่อง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนดนิแดง เปน็ผู้แถลงญัตติ  ในการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
โนนดนิแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2567 ดังนี้ 

ระเบียบวารที่ 5  



    ข้อ 5.1 เพื่อพิจารณาการขออนุมตัิกนัเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปบะ
มาณ  

พ.ศ. 2567 จำนวน  5 รายการ 2,184,000 บาท (สองล้านหนึง่แสนแปด
หมื่นสี่พนับาทถ้วน) แทนข้าพเจ้าในการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล         
โนนดนิแดงครั้งนี้   
ลงชื่อนายออ่น  จติรคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง ผู้มอบ  
ลงชื่อนายปรีชา บญุเขือ่ง รองนายกองคก์ารบริหารสว่นตำบลโนนดินแดงผู้รบั
มอบ    
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566  
ข้อ  61  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและยังมไิด้กอ่หนีผู้กพัน  แต่มี
ความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน        
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
ตามที ่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง ได้อนุมัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  ไปแล้วนั้น  แต่ยังมีบางรายการที่ไม่
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันห้วงงบประมาณ พ.ศ. 2567  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินในหมวดดังกล่าว จำนวน  5  รายการ  ดังนี้ 

1.หมวดค่าครุภัณฑ์ (ยานพาหนะและขนส่ง) 
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  เป็นเงิน 850,000.- บาท ซึ่ง
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  คือ 

     1. เป็นกระบะสำเร็จรูป 
     2. หอ้งโดยสารเป็นแบบดบัเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู
     3. เปน็ราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
     4. เปน็ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

- เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณเดอืนธันวาคม 
2566 

   2.หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2.1 โครงการรื ้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู ่บ้าน หมู ่ที ่ 1           
บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์   
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 250.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.โนนดินแดงกำหนด)   
งบประมาณ 193,000.- บาท 



2.2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู ่ที ่ 5 - หมู ่ที ่ 10           
หมู่ที่ 5 บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์    
ยาว 230 เมตร  ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.โนนดินแดงกำหนด)  
งบประมาณ 482,000.- บาท 
2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยคุ้มทหารผ่าน
ศึก) หมู่ที ่ 9 บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์   
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 280.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.โนนดินแดง
กำหนด)  งบประมาณ 161,000.- บาท 
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2.4 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 บ้าน
ซับสมบูรณ์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์    
งบประมาณ 498,000.- บาท 

  รวม  5  รายการเป็นเงินทัง้สิ้น  2,184,000.- บาท  
(สองล้านหน่ึงแสนแปดหมืน่สี่พันบาทถ้วน) 
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนดนิแดง เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   
ครับตามที่ทา่นรองนายกไดช้ี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเตมิไหมครับ  
ถ้าไมม่ีขอเชิญผู้อำนวยการกองคลงัชี้แจงระเบียบในการกันเงินเลยครับ 
 

นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
    ดิฉนันางนพนลทั  ใสลำเพาะ  ผู้อำนวยการกองคลัง  ขอชี้แจงระเบียบการกนัเงนิ 

ที่เกี่ยวขอ้งดังนี ้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน      

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566  

ข้อ 59  กรณีที่องค์กรปกครองงส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี  
โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือเช่าทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่
ทันสิ้นปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้ตามข้อผูกพัน 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กันเงินค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตามวรรคหนึ่งไว้แล้วหากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่โดยนำเงินที่
เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่  เพื่อดำเนินการใน
ส่วน     ที่เหลือได้  



ข้อ  61  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 

     กรณีที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ได้ก่อหนี้ผูกพนัแลว้ให้เบิกจา่ยได้ตาม   
ข้อผูกพันหากภายหลังมกีารบอกเลิกสญัญา  ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำเนินการจดัหาผูข้ายหรือผู้รับจ้างรายใหม ่ โดยนำเงนิที่เหลอืเปน็ส่วนหนึ่ง 
ในของการจดัหาผูข้ายหรือผูร้ับจ้างรายใหม ่ เพื่อดำเนินงานในสว่นทีเ่หลือได้ 

เมื่อสิ้นสดุระยะเวลาการกนัเงินตามวรรคหนึ่ง  หรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินตาวรรคสองแล้วหากยังไมด่ำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  หรือมเีงินเหลือจา่ย
จากเงนิดงักล่าว ใหเ้งินจำนวนนั้นเป็นอนัพับไป 
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นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   

ครับตามที่ผูอ้ำนวยการกองคลังชี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหม
ครับ   
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาๆ   
ถ้าไมม่ีผมกข็อมติที่ประชมุในการเหน็ชอบในการขออนมุัติกนัเงนิงบประมาณ
รายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2567  เลยนะครับ  
 

สมาชิกท่านใดมีมติเห็นขอบในการขออนมุัตกิันเงินงบประมาณรายจา่ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567  ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติเห็นชอบในการขออนมุัติกนัเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน  10  เสยีง  

 

สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นขอบในการขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน     -  เสียง   
 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง   
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการขออนมุัติกนัเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน  10  เสยีง  

 

มีมติไม่เห็นชอบในการขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน    -  เสียง   

 

งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง   
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    



มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั   
นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 
    เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    พอดีทาง สปก. ได้แนะนำในการดำเนินโครงการขดุลอกหมู่ที ่11 อ่างซบัคะนิง
โดย 

มีการขุดลอกและได้ทำประชาคมในการกำหนดจดุทิ้งดนิ ดงันี้ 
1.บริเวณวัดซับคะนงิหมู่ที่ 14  
2.หมู่ที ่11 ขา้งสระ ซอย 4 จุดทีต่ีชดิบ้านนายทองใบ  คนเที่ยง เพ่ือก่อสร้าง

ลาน 
   อเนกประสงค ์
3.อ่างซับคะนงิ หมู่ที่ 14 หน้าศาลตายาย 
4.ป่าสาธารณประโยชน์ข้างประปาหมู่ที่ 14  
5.สนามกีฬาหมู่ที่ 9 
6.อนามัยบ้านซบัคะนิง 
7.วดัโคกขี้เหล็ก 
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8.สระน้ำโคกขีเ้หลก็หมู่ที ่1 
9.อ่างซับหินเพลิงฝัง่ตะวนัออก 
10.ศนูย์เดก็เล็กบ้านซับคะนิง 
 

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ ปลัด อบต.โนนดินแดง 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  

ข้อมูลและเอกสารประกอบในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการขดุลอกจะต้อมี 
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้
1.หนงัสือแจ้งแผนดำเนินการจากผู้รบัจ้างขอใหแ้นบผลสำรวจกอ่นดำเนิน
โครงการจากผู้รบัจ้าง  แผนดำเนินงานในการกำหนดพ้ืนที่ขดุสระโครงการฯ  ทัง้
ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลงัดำเนนิการ 
2.รายงานการประชมุในการจัดทำประชาพิจารณ ์ผลด ีผลเสีย แนวทางการ

ดำเนิน 
โครงการก่อนดำเนินการขุดสระอ่างเก็บน้ำซับหินเพลิง หมู่ที่ 11 บ้านซบัคะนิง 
3.หนงัสือรอ้งขอจากหนว่ยงาน/สถานที่หมู่บ้านที่กำหนดจุดทิง้ดนิ/ปรมิาณดนิ 
แต่ละจุด 
4.หนงัสือรายงานการสำรวจ ปริมาตรพ้ืนที่ในการทิง้ดนิจากกองช่าง 
5.เอกสารการประชุมประชาคมของแต่ละพ้ืนที่ ในการกำหนดจดุทิ้งดินและการ 
ร้องขอให้ทิ้งดินแต่ละพื้นที ่
6.กรณีผูร้ับจ้างนำดินจากการขดุลอกไปทิ้งในพื้นที่กำหนดมมีาตรการในการ
ควบคุมหา้มนำดนิออกพืน้ทีอ่ย่างไร 
7.ในการดำเนนิการควรมีภาพถ่ายประกอบอย่างละเอียดทุกขัน้ตอน 
 โดยกองช่างต้องดำเนนิการและเสนอเอกสารให้คณะกรรมการตรวจการ 
จ้างและนายก อบต. เพ่ือรับทราบข้อมูลและความคืบหน้าการดำเนนิโครงการ   
หากมปีัญหาหรือขดัข้องใหร้ายงานคณะกรรมการตรวจงานจ้างและนายกเพื่อ 
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้ทันทว่งที 



นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 
    เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กองช่างได้ดำเนนิการแลว้โดยจะต้องมีแบบแปลนการคำนวณพ้ืนทีเ่พื่อที่จะได้ 
กำหนดปริมาตรดนิที่จะทิ้งเรียบร้อยแล้วครับ 

นางสาวลลติา  บุญเขื่อง สมาชกิสภาฯ 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
    ดิฉนัสมาชกิสภาฯ หมู่ที่ 10  ทางเราจะทราบได้อย่างไรว่าผู้รบัจ้างจะไปทิง้ดนิ 

จุดไหนบา้งคะ่ 
นายสุนทร  บุญส่ง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เราจะกำหนดทิ้งที่ละจดุครบัเรียงตามลำดบัในสัญญา 

นายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชกิสภาฯ 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

กระผมนายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่9  การที่จะเอาดินมาทิ้งที่สนาม
กีฬาก็เปน็การดีจดุที่อยากให้ทิ้งคือจดุกางเต็นทโ์ดยให้ลงบริเวณรอบนอกของ
สนาม  
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นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 
    เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

สนามกีฬาที่จะทิ้งดินให้ช่างสำรวจเต็มพืน้ที่ สูง 0.50 เมตรและไม่มปีัญหาครับ 
ตอนนี้จุดทีม่ีปญัหาคือวดัซับคะนงิเพราะจะต้องใช้รถเกลีย่ปรับ 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชกิสภาฯ 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่10  ขอบคุณสำหรับการแจ้ง 
จุดทิ้งดินใหแ้ก่สภาไดร้ับทราบ  การดำเนินการประชาคมหมูบ่้านเป็นเรื่องของ 
ชุมชนในการกำหนดจดุทิ้งดนิ  สมาชิกไมไ่ด้เข้ารว่มครบทุกท่านค่ะ 
- ตามที่ท่านชัยลภ  หอมอ้ม  อภิปรายการใช้พ้ืนที่อยากทราบว่าบริเวณสนาม
กีฬาเป็นพ้ืนที่ของ อบต.โนนดินแดงหรืออยู่ในขัน้ตอนการขอใช้พ้ืนทีห่รืออย่างไร
ค่ะ 

นายปรีชา  บุญเขื่อง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 
    เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

สนามกีฬาตอนนี้ทางหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ชลประทาน และเทศบาล ต้องการใช้
พ้ืนที่ แต่ทาง สปก.ให้ อบต.โนนดนิแดงขออนญุาตใช้พ้ืนที่  

นายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชกิสภาฯ 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

กระผมนายชัยลภ  หอมอ้ม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่9  เดิม อบต. เคยทำโครงการ
ปรับปรุงสนามกีฬาโดยขอใช้พ้ืนที่จากชลประทาน และดำเนินโครงการเคลียริง่ไป
แล้ว  จากนั้นชลประทานไดย้กเลิกในการดูแลพ้ืนทีบ่ริเวณสนาม  ทาง อบต.จงึ
ขอใช้พ้ืนที่จาก สปก. ซึง่อยูร่ะหว่างการดำเนินการของ สปก. 

นายสุนทร  บุญส่ง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 
เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 



ตอนนี้อยู่ระหว่างการขอใชพ้ื้นที่จาก สปก. โดย สปก. จะมารงัวดัพ้ืนทีแ่ละใหเ้รา
ใช้ประโยชน์ในระหว่างการขอใช้พ้ืนที่ควบคูก่ันได้ครับ 

นางสาวสุกัญญา  เสามั่น สมาชกิสภาฯ 
    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

ดิฉนันางสาวสุกัญญา  เสามัน่  สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่10  สภาเรารับทราบในการ
กำหนดจดุทิ้งดิน  แต่ในลำดบัขั้นตอนการดำเนนิการทั้งการทำประชาคม การขอ
อนุญาต ให้ทิ้งดินและการกำหนดแต่ละจดุทิง้จำนวนเทา่ไหร่ทางสภาเราไม่ได้เข้า
ไปมีสว่นในขั้นตอนการดำเนนิการ เปน็เรื่องของคณะผู้บริหารที่จะต้องดำเนินการ
ให้ถูกต้องตามระเบียบขัน้ตอนโดยทางสภารับทราบแตไ่ม่ได้มีอำนาจในการ
อนุมตัิ/อนุญาตดำเนินการ คำนวณจุดทิง้ดนิและปริมาณดินแต่ละพื้นที่คะ่ 

นายสุนทร  บุญส่ง  รองนายก อบต.โนนดินแดง 
เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ในส่วนของผูบ้รหิารต้องทำตามขั้นตอนทีท่่านปลัดได้ชีแ้จงในข้อที่ 1 โดยมี
รายละเอียด 
เมื่อเอาดินจากการขดุลอกมปีริมาณเยอะและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ
หมู่บ้านในการปรับปรุงพื้นที ่ เปน็การได้ประโยชน์รว่มกนัเพ่ือสาธารณประโยชน์
ครับ 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผมขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดนิแดงทกุท่าน  กระผมขอปดิ
ประชมุครบั 

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  เรื ่อง  ปิดประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖7   

ตามประกาศอำเภอโนนดินแดง  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7  
ตั้งแต่วันที่  16 – 30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖7  เป็นต้นไป 

บัดนี ้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ไม่ม ีเร ื ่องที ่จะ
ปรึกษาหารือแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่  
๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงให้ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง      
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป  ประกาศ  
ณ  วันที่  25  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖7 
ลงชื่อนายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
 

ปิดประชุม    เวลา  14.30  น. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-12- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ      เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์) 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

 
  

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายไสว  สาแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่7 

 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 



        (นายสมศรี  บินรัมย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่12 
 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายบญุส่ง  เจ๊กนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่15 

 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 / 2567 ในวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง        
ครบถ้วนแล้ว 
 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
        (นายบญุมี  ชนะชัย) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่  1 / 2567 

วันท่ี  2  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดินแดง 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญมี ชนะชัย ประธานสภา บุญมี ชนะชัย 

 

2. นางสาวสุกัญญา เสามั่น รองประธานสภา สุกัญญา เสามั่น 
 

3. นางประยง จายไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประยง จายไธสง 
 

4. นายไสว สาแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไสว สาแก้ว 
 

5. นางสาวสมร ยาเคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมร ยาเคน 
 

6. นายชัยลภ หอมอ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ชัยลภ หอมอ้ม 
 

7. นายสมบูรณ์ สินพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมบูรณ์ สินพูน  

8. นายสมศรี บินรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สมศรี บินรัมย์  

9. นายสิน ชินโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิน ชินโคตร 
 

10. นางสาวลลิตา บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ลลิตา บุญเขื่อง 
 



11. นายบุญส่ง เจ๊กนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 บุญส่ง เจ๊กนอก 
 

12. นางสาวเตือนใจ ชุมสงฆ์ เลขานุการสภา ฯ เตือนใจ ชุมสงฆ์ 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม     
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย

เหต ุ
1. นายปรีชา  บุญเขื่อง รองนายก อบต.โนนดินแดง ปรีชา  บุญเขื่อง 

 

2. นายสุนทร  บุญส่ง รองนายก อบต.โนนดินแดง สุนทร  บุญส่ง  
3. นายณรงค์สาร  ลานพิบูลย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ณรงค์สาร  ลานพิบูลย์ ตัวแทน 
4. นางกัลยา  ปานะโปย ผอ.รพ.สต.บ้านซับคะนิง กัลยา  ปานะโปย  

5. นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง นพนลัท  ใสลำเพาะ 
 

6. นางสาวพรรณี  มีพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พรรณี  มีพันธ์  

7. นายณฐาภพ  สุภีคำ หัวหน้าสำนักปลัด ณฐาภพ  สุภีคำ  

8. นางสาวศุภาวีร์  ฉิมกูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศุภาวีร์  ฉิมกูล  

9. นางสาวอังคณา  จารุวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อังคณา  จารุวงศ์  

10. นางอุไรวรรณ  จุตโต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  จุตโต  

11. นายอดิศักดิ์  หนุนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อดิศักดิ์  หนุนจันทร์  

12. นายอิศรา  ทองใบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อิศรา  ทองใบ  

13. นายอานนท์  สินพูน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อานนท์  สินพูน  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 



เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงได้มาครบองค์ประชุม  และที่ประชุม        
พร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้กล่าวเชิญ  นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 
นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  เรือ่ง  เปดิประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง สมัยสามญั สมัยที ่ 4  ประจำปี  
พ.ศ. 2567  ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง   
ได้ประกาศเรียกประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง   
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 4  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ตั้งแตว่นัที่  22  พฤศจกิายน – 
6  ธันวาคม  พ.ศ. 2567  เป็นต้นไป 

     บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  มีข้อราชการที่จะ 
    ปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงกำหนดให้มีการ 
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  
    ประจำปี  พ.ศ. 2567  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน   
    ธันวาคม  พ.ศ. 2567 ลงชื่อนายบุญมี  ชนะชัย ประธานสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนตำบลโนดินแดง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   

๑.เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 เรื่อง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  
๒.เรื่อง รบัรองรายงานการประชมุ   
๓.เรื่อง กระทูถ้าม   
๔.เรื่อง เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จลิ้นแลว้   
๕.เรื่อง ที่เสนอใหม่   
เรื่อง โรงพยาบาลโนนดนิแดง  ขอเขา้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าดงใหญ ่
 ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลงัชี้แจงในส่วนของรายละเอยีด  เรื่อง รายงาน
รายรับจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
 

นางนพนลัท  ใสลำเพาะ ผู้อำนวยการกองคลัง   
ดิฉนันางนพนลทั  ใสลำเพาะ  ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โนนดินแดง  ขอชีแ้จง
เรื่อง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  ดงันี ้
 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกิน
ประมาณการ 

หมวดภาษีอากร ภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง 75,000.00 90,445.33 15,445.33 
 ภาษีป้าย 10,000.00   9,234.00    - 766.00 

รวมหมวดภาษีอากร 85,000.00 99,679.33 14,679.33 



หมวดคา่ธรรมเนียม 
ค่าปรบัและ
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนญุาตการพนนั 0.00 220.00 220.00 

 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบยีนพาณิชย์ 1,000.00 1,090.00 90.00 
 ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ 1,000.00 0.00 -1,000.00 
 ค่าปรบัการผิดสญัญา 10,000.00 4,232.00 -5,768.00 
 ค่าใบอนญุาตประกอบการคา้สำหรบั

กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
0.00 4,800.00 4,800.00 

 ค่าใบอนญุาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนที่
ใด ซึง่มีพ้ืนที่ทเีกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 5,800.00 5,800.00 

 ค่าใบอนญุาตอื่นๆ 12,000.00 0.00 -12,000.00 
รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ ค่าใบอนุญาต 24,000.00 16,142.00 -7,858.00 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  
 

ที่ประชุม   ไม่ม ี  
 

ที่ประชุม   รับทราบ   
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ  

ขอเรยีนเชิญท่านปลดัเตือนใจ  ชุมสงฆ์  เลขานุการสภาฯ         
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง ครัง้ที่แลว้ครับ   

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 3/2567     
เมื่อวันที่  25 กันยายน  ๒๕๖7 
วาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.เรื่อง  ทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ     
๒.เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ   
3.เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.เรื่อง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 

 พิจารณา เสร็จสิน้แลว้ 

5. เรือ่ง ทีเ่สนอใหม่  
5.1  ญตัต ิ เรื่อง  ขออนมุตัิกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567   

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามญั  สมัยที่ 2  

ประจำปี  พ.ศ. 2567  ครัง้ที่ 2/2567 เมือ่วนัที่  23 
กันยายน  2567  

มติที่ประชมุ เห็นชอบรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน    10 เสยีง 



ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน     -  เสยีง 

งดออกเสียง จำนวน    1  เสียง 
วาระที่ 3 เรื่อง  กระทูถ้าม 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 4 เรื่อง  ที่กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
   -ไม่ม-ี 
วาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา (เสนอใหม่) 

5.1  ญตัต ิ เรื่อง  ขออนมุตัิกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567   

มติที่ประชมุ มีมตเิหน็ชอบในการขออนุมตัิกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน  10  เสียง  

 

มีมตไิม่เห็นชอบในการขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน      -  เสียง   

 

งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง   
    ปิดประชมุ เวลา  15.00  น. 
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นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
  ตามที่ทา่นเลขานกุารสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมมีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามหรอืเพิ่มเติมอะไรไหมครับ  
 

ที่ประชุม   ไม่ม ี  
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ถ้าไมม่ีผมขอมติในการรบัรองรายงานการประชุมดว้ยครบั 

 -ท่านใดมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชมุ  ขอให้ยกมอืขึ้นครบั 
เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม    จำนวน  10  เสียง 

-ท่านใดมีมติในการไม่เหน็ชอบในการรับรองรายงาน  ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ  จำนวน    -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชุม   จำนวน  10  เสยีง 
    ไม่เห็นชอบในการรบัรองรายงานการประชมุ   จำนวน     -  เสียง 

งดออกเสียง       จำนวน    1  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     -ไม่ม-ี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ทีก่รรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว 
-ไม่ม-ี 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ทีเ่สนอใหม่   



5.1 เรือ่ง โรงพยาบาลโนนดินแดง ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดงใหญ ่

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ขอเชิญตวัแทนจากโรงพยาบาลโนนดินแดง  ชี้แจงเลยครับ 
 

ตัวแทนโรงพยาบาล  ตามหนงัสือโรงพยาบาลโนนดินแดง ที ่บร 0033.301.19/2611   
ลงวันที ่ 19  พฤศจกิายน 2567 เรื่อง ขอความเหน็ชอบจากสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นเอกสารประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้
ยื ่นคำขออนุญาตให้โรงพยาบาลโนนดินแดงเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติพุทธศักราช 2484 และคำขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีมติให้ส่ง
เอกสารเพิ่มเติม  คือ  หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  ในการนี้  โรงพยาบาลโนนดินแดง  
ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง     นำญัตติเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล   โนนดินแดงมีมติให้  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติป่า พ.ศ.2484 กรณี ก่อสร้างโรงพยาบาลโนนดินแดง 
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นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   

มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั 
  

*************สมาชกิสอบถาม ************* 
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ ่มเติมไหมครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีกระผมก็
ขอขอบคุณตัวแทนจากโรงพยาบาลโนนดินแดงที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ  
ขอบคุณครับ 

 
5.2 เรือ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับคะนิง ขอเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ ่

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ 
ขอเชิญตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลบ้านซับคะนิง 
ชี้แจงเลยครับ 

นางกัลยา  ปานะโปย  ผอ.รพ.สต.บ้านซับคะนิง   
    เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกทา่น   
    ดิฉนันางกัลยา  ปานะโปย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

บ้านซับคะนงิ   ในสว่นของการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
ป่าดงใหญ ่ ทางสาธารสขุอำเภอโนนดนิแดงไดด้ำเนินการทำเรื่องขอใช้พ้ืนที่ 
อยู่ในขั้นตอนระหวา่งการดำเนินการอยูค่่ะ 

นายบุญมี ชนะชัย    ประธานสภาฯ   



มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั 
 

ที่ประชุม   ไม่ม ี
 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผม 
ขอบคุณตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับคะนิง 
ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ  ขอบคุณครับ 
 
 

*************พักการประชุม  10  นาที ************* 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่นๆ 
นางสาวสุกัญญา  เสามั่น เรียนประธานสภา คณะบรหิารและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 

ดิฉนั นางสาวสุกญัญา เสามัน่  สมาชิกสภา หมู่ที่10 
ขอสอบถามและชีแ้จงในวาระอื่นๆเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานดังนี้ 
1.เรื่องถนน 
1.1 ถนนลูกรงัถูกกัดเซาะในช่วงฤดูฝนทำให้การสัญจรลำบากให้สำรวจเส้นทาง
และขอความอนุเคราะห์ให้มกีารปรับปรุงถนนลูกรงัดว้ยคะ 
1.2 ปัญหาถนน คสล.เหล็กโผล่ ร่อน ทำให้ประชาชนเกดิอุบตัิเหตุเหล็กเสียบขา  
ขอความอนุเคราะห์  ยื่นญตัตเิสนอโครงการแก้ไขปญัหาดังกลา่วในครั้งต่อไป 
1.3 ถนนลาดยางสายบา้นซบัสมบูรณ์ -โคกไมแ้ดง 
เนื่องจากตามเอกสารงบประมาณดำเนินงานระยะเวลา 90วัน เริม่ตัง้แต่เดือน  
ก.ค. - ก.ย. 2567  งบประมาณ  6,981,000  บาท  แต่เอกสารเซน็สัญญา 
ผู้รับเหมาเริ่ม  18  ก.ย.  2567  -  15  ม.ค. 2568   
งบประมาณ  4,855,000  บาท  อยากทราบว่าเงินประมาณทีต่่างจำนวน 
2,126,000บาท อบต.โนนดนิแดงสามารถขอใชเ้งินเหลือจ่ายในสว่นนี้ได้หรอืไม่ 
อย่างไรคะ 

2.เรื่องไฟฟ้า 
ไฟฟ้าที่ติดตั้ง  150  จดุ  ขอแจ้งว่าจุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ตดิตัง้
ไม่เรียบร้อย  ยังไม่มแีสงสวา่ง 
- การจัดซื้ออยากให้ถามสมาชิกและความต้องการของชมุชนก่อนว่ามีกี่จดุ 
3.เรื่องน้ำ 
จากปรากฎการณ์เอลนิโย – ทำให้นำ้ในอ่างบ้านซบัสมบรูณ์ ม.10 มีปรมิาณน้ำ 



น้อยประกอบกับโรงพยาบาลมีการใชน้้ำในอา่งรว่มด้วย ทางชุมชนเกรงว่าฤดแูล้ง   
ที่จะมาถึงจะเกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอปุโภค  ดฉิันขอเรียนแจง้ทางคณะ
ผูบ้ริหารเสนอณัตกิารขุดบ่อบาดาลและขอความอนุเคราะห์สภาไว้ลว่งหน้าเพื่อ
แก้ไขปญัหาน้ำเบื้องต้นคะ 
4.รั้วศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านซับสมบูรณ ์
ขอสอบถามว่าติดปัญหาอะไรถึงทำให้การดำเนนิการล่าช้า 
-ขอเรียนแจ้งวา่ โครงการต่างๆ  ที่เสนอญตัตเิข้าสภา อยากให้ตรวจความ
เรียบร้อย ความถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบ เพ่ือให้การทำงานเป็นไปโดยงา่ย และ
ไม่เกดิปญัหาตามมาในภายหลัง 
5.เรื่องการจดังานประเพณบีุญผะเหวด 
อยากทราบระเบียบการเกี่ยวกับการเบิกเงิน เพ่ือให้ชุมชนที่มีการจัดบุญประเพณี
ได้รบัเงนิสนบัสนนุจาก อบต.ทุกๆ ชุมชน 
6.เรื่องรถกู้ชีพ 
การตรวจรับรถกูช้ีพตั้งแตเ่ดอืน เม.ย.2567  แต่ยังไม่มกีารชีแ้จงแนวการ
ดำเนินงานเกี่ยวกบัการใช้รถ เพื่อที่จะไดป้ระชาสัมพนัธใ์ห้ชุมชนไดร้ับทราบและ
จุดตัง้ศูนยร์ถกูช้ีพอยู่ที่ไหนคะ 
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7.เรื่องกีฬาหมู่บ้าน 
เนื่องจากบ้านซบัสมบูรณ์จดักีฬาและกิจกรรม เดนิ - วิง่ ของชมรมผู้สงูอาย ุ
ในวันที่ 27 – 28  ธันวาคม  2567  โดยกิจกรรม เดิน - วิ่ง วิ่งผ่าน 
สันอ่างซับสมบูรณ์ แต่บริเวณสันอ่างซับสมบูรณ์มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่ออาจ

เกิด 
อุบัติเหตุได้  
- ขอความอนุเคราะห์ช่วยประสานปรบัเกรดถนนบนสันอ่างซบัสมบรูณ์ใหด้้วยคะ 

นายบุญมี  ชนะชัย  ประธานสภาฯ    
มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครบั  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ีกระผม 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนดนิแดงทกุท่าน  กระผมขอปดิ
ประชมุครบั 

 

นางสาวเตอืนใจ  ชุมสงฆ์ เลขานุการสภาฯ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้ประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหาร    ส่วนตำบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี   
พ.ศ. 2567  ตั้งแต่วันที่  22  พฤศจิกายน – 6  ธันวาคม  พ.ศ. 2567   
เป็นต้นไป 

     บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ไม่มีเรื่องที่จะ 
    ปรึกษาหารือแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติ 
    สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
    (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  จึงให้ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    โนนดินแดง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจำปี  พ.ศ. 2567  ตั้งแต่บัดนี้       



    เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2567  
    ลงชื่อนายบุญมี  ชนะชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนดินแดง 

 
ปิดประชุม    เวลา 12.00 น. 
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ลงชื่อ      เตือนใจ  ชมุสงฆ ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวเตือนใจ  ชุมสงฆ์) 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 

 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายไสว  สาแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่7 

 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายสมศรี  บินรัมย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่12 
 
ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายบญุส่ง  เจ๊กนอก) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง หมู่ที ่15 

 



 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 / 2567 ในวันที่ 2 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2567  เป็นที่เรียบร้อยถูกต้อง        
ครบถ้วนแล้ว 
 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรองรายงานการประชมุ 
        (นายบญุมี  ชนะชัย) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนดนิแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


